
ระทึก60สส.ซํ้ารอยเอ

คนกรุง26.%ยังไมหนุนใคร

มึนเบอรผูสมัครผูวากับสก.

ติดโควิดพุงดับนิวไฮ108ศพ

แกนนําคนเสื้อแดง นําโดยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รวมจัดงานรําลึกเหตุการณ 10 เมษายน 2553 ที่อนุสรณสถาน 14 ตุลา ถนนราชดําเนิน ขณะที่นายจตุพร พรหมพันธุ  

จัดงานที่อาคารพีซทีวี ซอยรามอินทรา 40 เม� อวันที่ 10 เม.ย. 2565

ปปช.ถอดคําพิพากษาตรวจสอบเปนรายๆ‘พ่ีศรี’จ้ีใหเรงรัด

             
|

โพลชี้อยากเห็นศก.ดีมีเงินใช

ไทยโพสต • นิดาโพลชี้ “ชัชชาติ” นําโดง

อันดับ 1 รองลงมายังไมตัดสินใจเลือกใคร

ถึง 26.58% “อัศวิน” แซง “ดร.เอ” มั่นใจ

กลับมายืนหนึ่งไดแน� “สกลธี” บี้ กกต.เรง

พีอารคนกรุงสับสนเบอรผูสมัครผูวาฯ กับ

ส.ก. “ศิธา” เปดรูทเสนทาง “วิ่ง ปน เดิน” 

ชูกระตุนเศรษฐกิจ กทม.ชั้นใน “พนิต” ซัด 

“ชอ” ชุมนุมไดทุกท่ีพฤติกรรมหม่ินเหม หวัง

โกยเสียง 3 นิ้วชวย “วิโรจน” 

เม� อวันที่ 10 เมษายน ศูนยสํารวจ

ความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจ

ของประชาชนเร� อง “สนามเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม. 65 รอบที่ 1” ทําการสํารวจระหวาง

วันที่ 5-7 เม.ย.2565 จากประชาชนที่มี                                                      

อายุ 18 ปขึ้นไปและมีสิทธิเลือกตั้งในกรุง                                                                

เทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต                                                               

รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,362 หน�วยตัวอยาง  

จากการสํารวจเม� อถามถึงบุคคล

ไทยโพสต • โควิดยังพุงไมหยุด! ติดเชื้อ

รายใหม 25,139 ราย โคมา 1,993 ราย เสีย

ชีวิตนิวไฮทะลุหลักรอย เปนกลุมอายุ 60 ป

ขึ้นไปมากสุด “บิ๊กตู” ย้ํายึดมาตรการ Self 

Clean Up กอนกลับสงกรานตปองกันนํา

เชื้อแพรคนที่บาน “สปสช.” เผยเจอ แจก 

จบ มีรานยากวา 500 แหงเขารวมดูแลผู

ปวยกลุมสีเขียว  “ส.ส.เพ� อไทย” โวยนายกฯ 

เข็มกระตุนมีจังหวัดฉีดไมถึง 60% อื้อ

เม� อวันที่ 10 เม.ย. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อ

รายใหม 25,139 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

24,992 ราย มาจากระบบเฝาระวังและ

ระบบบริการ 24,746 ราย คนหาเชิงรุกใน

ชุมชน 246 ราย เรือนจํา 80 ราย เดินทาง

มาจากตางประเทศ 67 ราย หายปวยเพิ่ม 

25,509 ราย อยูระหวางรักษา 250,973 

ราย อาการหนัก 1,993 ราย ใสเคร� องชวย

หายใจ 848 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 108 ราย 

เปนชาย 61 ราย หญิง 47 ราย อายุ 60 ป

ขึ้นไป 94 ราย มีโรคเรื้อรัง 13 ราย ทําให

ยอดผูติดเช้ือสะสม 3,883,485 ราย ยอดหาย

ปวยสะสม 3,606,429 ราย ยอดเสียชีวิต

สะสม 26,083 ราย  

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมาก

ที่สุด ไดแก กทม. 3,108 ราย, ชลบุรี 1,290 

ราย, ขอนแกน 951 ราย, นครศรีธรรมราช 

827 ราย, สมุทรปราการ 795 ราย,  สมุทร 

สาคร 656 ราย, ราชบุรี 654 ราย,  นนทบุรี 

645 ราย, นครปฐม 628 ราย และรอยเอ็ด 

607 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                      

จําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา 

ไทยโพสต • ซูเปอร โพลเผยสงกรานตปนี้  

ปชช.อยากเห็นเศรษฐกิจดี มีเงินในกระเปา

มากขึ้น อยากใชชีวิตปกติ โควิดหายไป ยัง

กังวลไมมีเงินใช ความไมปลอดภัยจากอาช 

ญากรรม หวั่นติดโควิด “นายกฯ” หวงใย 

ปชช.เดินทางกลับภูมิลําเนา สั่งดูแลอํานวย

ความสะดวก ลดอุบัติเหตุ บังคับใชกฎหมาย

เขมผูฝาฝนกฎจราจร

เม� อวันอาทิตย นายนพดล กรรณิกา 

ผูอํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร โพล เปดเผย

ผลสํารวจเร� อง “สงกรานตปนี้ ประชาชน

อยากไดอะไร” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขา

อาชีพทั่วประเทศ ดําเนินโครงการทั้งการ

วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

จํานวน 1,100 ตัวอยาง ระหวางวันที่ 7-9 

เมษายน 2565 พบวา สวนใหญหรือรอยละ 

98.7 อยากเห็นเศรษฐกิจดี มีเงินในกระเปา

มากขึ้น รองลงมาคือรอยละ 97.6 อยากใช

ชีวิตตามปกติ โควิดหายไป ยอดผูติดเชื้อ

ลดลง ในขณะที่สวนใหญหรือรอยละ 97.1 

อยากเห็นเปดเมือง เปดธุรกิจ การคาขาย

ดี ควบคุมโควิดเขมคูมาตรการสาธารณสุข, 

รอยละ 95.3 อยากเห็นความปลอดภัยทาง

ถนน ยอดอุบัติเหตุลด และรอยละ 94.2 

อยากเห็นครอบครัวไดกลับบาน รวมเครือ

ญาติชวงเทศกาล

อยางไรก็ตาม ประชาชนสวนใหญมี

ความกังวล โดยพบวา สวนใหญหรือรอยละ 

96.5 กังวลไมมีเงินใช เศรษฐกิจตกต่ํา ไมมี

จะกิน, รอยละ 94.7 กังวลความไมปลอดภัย

จากอาชญากรรม ยาเสพติด, รอยละ 94.3 

กังวลติดโควิด จํานวนผูติดเชื้อ ปวยหนัก 

เสียชีวิตเพิ่ม, รอยละ 92.1 กังวลอุบัติเหตุ 

เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต และรอยละ 

86.8 กังวลคาครองชีพสูง

ไทยโพสต • ระทึก! “พี่ศรี-เอ” บุก ป.ป.ช. 

เรงรัดสอบสวน ส.ส.ครอบครองที่ดินเขา

ขายผิดจริยธรรมซ้ํารอย “ปารีณา” ดาน 

“ประเสริฐ” ไมหวั่นยันชี้แจงไดหมด อาง

เปนคนละเร� องกับคดีปารีณา เลขาฯ ป.ป.ช. 

เผยกําลังตรวจสอบกรณีครอบครองที่ดิน 

ส.ส.อีก 50-60 ราย ชี้แตละเคสแตกตาง

กัน ตองดูเปนรายๆ ไปไดมาถูกตองหรือไม 

“โฆษกรัฐบาล” เยย พท.ฉายหนังตัวอยาง

ซ้ําซาก เผ� อใจไวหนาแตกดวย อาจถูก    

นายกฯ น็อกกลางสภา “ยุทธพงศ” โวเปด

สภาศึกซักฟอกลม “บิ๊กตู” แน� พท.ลุยภูเก็ต

ตั้งเปามี ส.ส.ภาคใตฟนความยิ่งใหญเหมือน

ยุคไทยรักไทย 

เม� อวันอาทิตย นายศรีสุวรรณ จรรยา                                                        

เลขาธิการสมาคมองคการพิทักษรัฐธรรม 

นูญไทย เปดเผยวา วันจันทรที่ 11 เม.ย. 

เวลา 10.00 น. จะเดินทางไปย� นหนังสือตอ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) นนทบุรี เพ� อขอให

เรงรัดการไตสวนสอบสวนกรณีสมาคมเคย

ย� นรองเรียนใหตรวจสอบ ส.ส.อีกกวา 10 

ราย ที่ยึดถือครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.อยูใน

ขณะเปน ส.ส. ที่สมาคมเคยย� นรองเรียนไว

เม� อปลายป 2562 วาเขาขายผิดจริยธรรม

รายแรงหรือไม หลังจากศาลฎีกาฯ ไดวาง

บรรทัดฐานในกรณีนี้ในคดีปารีณาไวแลว 

#กฎหมายตองไมเลือกปฏิบัติ

ขณะที่ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต อดีต 

ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

โพสตขอความในเฟซบุกวา #ลอยนวลพอ

เห็นคําวา..มั่นใจรัฐบาลไปไมรอด ก็..อดไม

ไดที่จะถามประเสริฐไปวา มีสติไหมตอนพูด 

ในเม� อเห็นๆ อยูวาหลังการอภิปรายก็รอด

ตลอด แตที่ไมรอดคือปารีณา และทานดวย 

เพราะทานก็แจงตอ ป.ป.ช.วาครอบครอง

ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิเหมือนกัน แลวทําไม

ยังลอยหนาลอยตาลอยนวลอยู

ดังน้ัน วันจันทรน้ีปารีณาจะไป ป.ป.ช. 

เพ� อนําคําพิพากษาศาลฎีกาไปประกอบเร� อง

ประเสริฐครอบครองที่ดินรัฐ จะไดชี้มูลไม                                                

ยาก และจะรองใหตรวจสอบเจาหนาที่ 

ป.ป.ช.ท่ีมีสวนเก่ียวของในการไตสวนคดีของ

ประเสริฐครอบครองที่ดินรัฐวามีการเลือก

ปฏิบัติหรือไม เหตุใดคดีปารีณาเร็ว คดีของ

ประเสริฐลาชามาก

ป.ล.ขอบคุณเสียงประทัดที่คูแขงสง

คนมาจุดแลวเรียกนักขาวมาทําขาว ฉลอง

ปารีณาหลุด ส.ส. ทําใหปารีณาขึ้น!!!! และ

หยุดรองไห ตอไปปารีณาจะแรงกวาเกา 1 

ลานเทาคะ

ดานนายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส.ส.นครราชสีมา 

ระทึก60สส.ซํ้ารอยเอ

อวม!เลิกอุมดีเซล 

30 บาท

สังหารหมูที่ Bucha คือจุด

เปล่ียนแนวรบยูเครนคร้ังใหม

สี่แยกคอกวัว • รําลึก 12 ป 10 เมษา  

แกนนําเสื้อแดง-ส.ส.เพ� อไทยพรึ่บ! “เตน” 

ลั่นโศกนาฏกรรมยังไมไดชําระความจริง

ฝายรัฐไมมีใครถูกดําเนินคดีแมแตคนเดียว 

หวังพลัง ปชช.ตานสืบทอดอํานาจ สู 20 

ปก็ไมสิ้นหวัง ชี้เปา 3 ป.หัวหดยื้ออํานาจ 

ขณะที่ “จตุพร” ระบายแคน รับเละเขาคุก

มากที่สุด กลืนเลือดในอก ไอคนไมทรยศไม

เคยเขา ทา “บิ๊กตู” อยาลาออกประเทศยัง

เหลือความฉิบหายใหทําไดอีกมาก นักเลือก

ตั้งบัตร 2 ใบชนะก็ปกครองไมได

เม� อวันอาทิตย ที่อนุสรณสถาน 14 

ตุลา แยกคอกวัว ถนนราชดําเนิน แกนนํา

คนเสื้อแดงรวมจัดงานรําลึกเหตุการณ 10 

เมษายน 2553 #ยุติธรรมไมมี 12 ปเรา

ไมลืม มีประชาชนและแกนนําคนเสื้อแดง

เดินทางมาอยางคับคั่ง อาทิ นางธิดา ถาวร

เศรษฐ, นพ.เหวง โตจิราการ, นายณัฐวุฒิ 

ใสยเกื้อ, นายวีระกานต มุสิกพงศ และนาย

วรชัย เหมะ เชนเดียวกับคณะ ส.ส.เพ� อไทย 

อาทิ นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อ

ไทย, น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.รอยเอ็ด เปน                                                       

ตน โดยพิธีรําลึกเริ่มตั้งแตเวลา 13.00 น.                                                    

มีการถวายสังฆทาน กลุมมวลชน พรรคการ 

เมือง วางหรีดและดอกไม พรอมกับกลาว

รําลึกถึงเหตุการณ

นายณัฐวุฒิกลาววา จัดกิจกรรมเพ� อ

รําลึกถึงความสูญเสียของประชาชนจาก

การลอมปราบของเจาหนาที่ เพ� อประกาศ

ตอสังคม โศกนาฏกรรมนี้ยังไมมีการชําระ

ความจริง ยังไมมีกระบวนการยุติธรรมดํา                                                         

เนินการกับคนทําความผิดที่ใชกําลังปราบ

ปรามประชาชนใหมารับผิดชอบตามกฎหมาย 

เราไมมีเจตนาตอกลิ่มความขัดแยง หรือมี

เงื่อนไขหรือเติมเงื่อนไขความแตกแยกใน

สังคมใหลุกลามบานปลาย ตองการรักษา

แผลเกา ไมใหเปนแผลอักเสบเรื้อรังของสัง 

คม 

นายณัฐวุฒิกลาววา หากไมมีความ

ยุติธรรมใหประชาชนผูสูญเสีย ก็จะเปนหลัก                                                          

ประกันใหผูมีอํานาจ

กรุงเทพฯ • คอหวยเฮ! “อนุชา” ยืนยัน

ขายสลากกินแบงฯ ราคา 80 บาทผานแอป

เปาตัง เริ่มงวดแรก 16 มิ.ย.นี้ เตรียมจุด

จําหน�ายทุกอําเภอทั่วประเทศ “เพ� อไทย” 

หยาม “ประยุทธ” แกปญหาหวยแพงแค

ผิวเผิน แสวงหาประโยชนทางการเมือง ผลิต                                                               

กลวยแจกในสภา ไลดูนโยบายยุค “แมว” 

ดันข้ึนบนดิน พรอมชูนโยบาย “หวยบําเหน็จ”

เม� อวันที่ 10 เมษายน นายอนุชา 

นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐ                                                          

มนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแกไข

ปญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบง

รัฐบาลเกินราคาที่กําหนดฯ เปดเผยวา ใน

ชวงที่ผานมา คณะอนุกรรมการฯ และชุด

ทํางานเฉพาะกิจเพ� อแกไขปญหาสลากเกิน

ราคาฯ มีการปฏิบัติงานอยางตอเน� อง สง

ผลอยางเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนการลง       

พื้นที่เพ� อตรวจสอบการเบิกจายสลาก การ

จําหน�ายสลากของผูขาย รวมถึงการตรวจ

คนจนพบสลากกินแบงจํานวนมาก นําไป

สูการยกเลิกสัญญาตัวแทนจําหน�ายและ

ยกเลิกการลงทะเบียนซื้อ-จองลวงหนา 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  11  เมษายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  10  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15 อานตอหนา 16

อานตอหนา 15 อานตอหนา 16

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9280

อิสรภาพแหงความคิด

พท.เยยแกหวย

เร่ิมขาย80บาท

งวดแรก16มิ.ย.

รําลึก12ป10เมย.

‘เตน-ตู’แยกวงจัด

จวก3ป.ย้ืออํานาจ
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7
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หนา...

หนา...

หนา...

จับ 62 นทท.จัดปารตี้ยา

คารานอาหาร
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ระทึก 60 สส.

และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า  

ไม่อยากโต้อะไรกับ น.ส.ปารีณา ใน

เรื่องน้ี หรือไปกล่าวพาดพิง น.ส.ปารีณา 

ยืนยันว่าไม่ได้หว่ันไหวหรือวิตกกังวลอะไร       

ซึ่งก็พร้อมอยู่แล้วไม่มีปัญหา สามารถ

ชี้แจงได้หมด และในกรณีของตนก็เป็น

คนละเรื่องกับคดีของ น.ส.ปารีณา ด้วย

นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.                                                    

บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี

มีช่ือหลังจากสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐ                                                      

ธรรมนูญได้ยื่นเรื่อง ป.ป.ช. เอาผิดจริย                                                            

ธรรมร้ายแรง ส.ส.ถือครองท่ีดิน ส.ป.ก. 

และ ภ.บ.ท.5 ว่าเป็นสิทธิท่ีองค์การดัง

กล่าวจะยื่นตรวจสอบได้ และการครอบ

ครองของแต่ละคนก็ไม่มีเหมือนกัน และ

ในส่วนท่ีดิน ส.ป.ก.ท่ีเก่ียวข้องกับตัวเอง ผู้

ครอบครองคือพ่อตา ท่ี จ.บุรีรัมย์ ท่ีได้รับ

สิทธิมาถูกต้องในการทำาการเกษตร ทำานา 

ขุดบ่อเล้ียง ปลา เล้ียงเป็ด ไก่ และภาย

หลังได้แบ่งให้ลูกๆ ซ่ึงรวมถึงภรรยาของ

ตัวเอง ซ่ึงบัดน้ีท่ีดินดังกล่าวก็ยังดำาเนิน

ตามวัตถุประสงค์ของ ส.ป.ก. และเมื่อ

ช่วงเดือน พ.ย.ปีท่ีแล้ว ทาง ส.ป.ก.เข้า

มาสำารวจท่ีดินดังกล่าว และแจ้งกลับไปท่ี 

ป.ป.ช.แล้วว่าเป็นท่ีดินได้รับมาถูกต้อง

ขณะที่นายนิวัติไชย เกษมมงคล 

เลขาธิการ ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงความ

คืบหน้าการตรวจสอบการครอบครอง

ที่ดินของ ส.ส. ที่ก่อนหน้านี้มีการร้อง

มายัง ป.ป.ช.เพื่อให้เอาผิดข้อหาฝ่าฝืน

จริยธรรมร้ายแรง ลักษณะเดียวกับ น.ส. 

ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี ว่า 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จ

จริง เนื่องจากมีการร้องเรียนเข้ามาอยู่

หลายรายพอสมควร โดยนอกจากที่นาย

ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม

องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เคยมา

ยื่นเอาไว้ 19 รายชื่อ ยังมีคนอื่นมายื่น

อีก และมีที่ ป.ป.ช.ตรวจพบจากการยื่น

แสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้

สิน 50-60 ราย แต่ไม่ได้หมายความว่า

ทั้ง 50-60 ราย จะมีมูลเหมือนกับของ 

น.ส.ปารีณาทั้งหมด ต้องพิจารณาเป็น

รายๆ ไป ทั้งนี้ สำาหรับเรื่องการครอบ

ครองที่ดิน มีการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่ 

สวนไปบ้างแล้ว ประมาณ 1-2 ราย 

“แต่ละกรณีข้อเท็จจริงอาจจะมี

ความแตกต่างกัน และมีความยุ่งยากแตก

ต่างกัน อย่างกรณีคุณปารีณา ทางหน่วย

งานลงไปตรวจสอบและส่งข้อมูลมาให้ 

ป.ป.ช.ท้ังหมด เลยวินิจฉัยได้ง่าย แต่ราย

อ่ืนต้องมีการประสานกับหน่วยงานอ่ืนลง

ไปตรวจสอบ และลงพ้ืนท่ีไปดูว่าครอบ

ครองท่ีดินเมื่อไหร่ อย่างไร ตรงน้ีเป็นความ

ยุ่งยากพอสมควร” นายนิวัติไชย กล่าว 

ยกคำ�พิพ�กษ�ฟัน ส.ส.รุกที่ดิน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้คนเข้าใจ

ว่า ถ้ามีความผิดเกี่ยวกับการครอบครอง

ที่ดิน จะผิดข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้าย

แรงทั้งหมด นายนิวัติไชยกล่าวว่า ต้อง

ย้อนกลับไปดูคำาพิพากษาของศาลฎีกาใน

คดีของ น.ส.ปารีณาว่าวินิจฉัยว่าอย่างไร 

เราต้องถอดออกมา เช่น ประเด็นเกี่ยว

กับเรื่องรู้หรือไม่รู้ รู้แล้วมีการดำาเนินการ

แก้ไขหรือไม่ จำานวนหรือปริมาณการ

ครอบครองท่ีดิน และความเสียหายท่ีก่อ

ให้เกิดกับรัฐสูงหรือไม่ ดังน้ันจึงต้องดูเป็น

รายๆ ไปเก่ียวกับหลักการครอบครอง  

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการไต่   

สวนนายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม 

พรรคภูมิใจไทย และรองประธานสภาผู้

แทนราษฎร คนที่ 2 แจ้งถือครองที่ดิน

ของรัฐ (น.ส.2) โดยมิชอบ ที่มีการแต่ง

ตั้งอนุกรรมการไต่สวนไปก่อนหน้านี้ 

นายนิวัติไชยกล่าวว่า คดีดังกล่าวเป็น

คดีเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเช่นกัน 

มีการไต่สวนในเรื่องของจริยธรรมด้วย 

ขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นระยะ 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้                              

นายศรีสุวรรณเคยร้องต่อ ป.ป.ช.ให้เอา                                                         

ผิด ส.ส.หลายคน ในข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรม

ร้ายแรง โดยได้มีการยื่นเอาไว้ 4 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พ.ย.62 ยื่นไว้ 3 คน 

ได้แก่ 1.น.ส.ปารีณา ซึ่ง ป.ป.ช.ชี้มูลและ

ศาลฎีกามีคำาพิพากษาแล้ว 2.นายสรวุฒิ 

เนื่องจำานงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลัง

ประชารัฐ และ 3.นายจิรพงษ์ ทรงวัช

ราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย ครั้ง

ที่ 2 วันที่ 27 พ.ย.62 ยื่นไว้จำานวน 3 

คน ได้แก่ 1.นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 

ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย 2.นายเกียรติ 

เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.ลพบุรี พรรค

ภูมิใจไทย และ 3.นายอนุชา น้อยวงศ์ 

ส.ส.พิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ   

คร้ังท่ี 3 วันท่ี 4 ธ.ค.62 ยื่นไว้จำานวน 

13 คน ได้แก่ 1.นายโชติพิพัฒน์ เตชะ

โสภณมณี ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่ 

2.นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด พรรค

อนาคตใหม่ 3.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์                                                

อดีต ส.ส.กำาแพงเพชร พรรคพลังประ                                                   

ชารัฐ 4.น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธ์ุ ส.ส.                                                              

เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ 5.นาย 

วุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคประชาธิปัตย์ 6.นายสุพล จุลใส 

ส.ส.ชุมพร พรรครวมพลังประชาชาติไทย   

7.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

8.นายมานพ ศรีผึ้ง ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคภูมิใจไทย 9.นายสฤษดิ์ บุตรเนียร                                                                   

ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย 10.นาย 

สนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ 

พรรคภูมิใจไทย 11.นายประเสริฐ จันทร

รวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย 

12.นายสุชาติ ภิญโญ ส.ส.นครราชสีมา 

พรรคเพื่อไทย และ 13.นายสงวน พงษ์

มณี ส.ส.ลำาพูน พรรคเพื่อไทย และครั้งที่ 

4 วันที่ 27 ม.ค.63 ยื่นไว้อีก 1 คน นาง

กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ 

และแกนนำาพรรคภูมิใจไทย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                          

จำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีท่ี                                             

แกนนำาพรรคพรรคเพื่อไทยหลายคนออก                                                         

ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก                                                           

รัฐมนตรี บริหารประเทศต่อไปไม่ได้แล้ว                                                                   

พรรคเพื่อไทยพร้อมล้ม พล.อ.ประยุทธ์                                                                         

ในการอภิปรายในสภาว่า ไม่ใช่เรื่องน่า

ตกใจอะไร เพราะพรรคเพื่อไทยพูดโหมโรง

แบบน้ีมาไม่รู้ก่ีคร้ังแล้ว เพียงแต่สลับหน้า

กันพูด ใครท่ีคิดว่ากำาลังจะถูกประชาชนลืม

ก็รีบออกมาพูดบ้างก็เท่าน้ัน ก่อนท่ีจะกลาย

เป็น ส.ส.ท่ีชาวบ้านเขาลืม แต่เมื่อถึงเวลา

จริงๆ ก็ขอให้ทำาได้จริงอย่างท่ีปากพูดด้วย 

ไม่ใช่โม้เพื่อหวังชิงพ้ืนท่ีสื่อรายวันเท่าน้ัน 

ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลอะไร เพราะ

ไม่ได้ทำาอะไรผิด ตรงข้าม รัฐบาลจะใช้

โอกาสน้ีช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจถึงส่ิงท่ีถูก

บิดเบือนมาตลอดด้วย

รัฐบ�ลเย้ย พท.ฉ�ยหนังตัวอย่�ง

“ฝ่ายค้านอย่าเอาแต่ฉายหนัง

ตัวอย่างซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า เพราะคนดูเขา

จับไต๋ได้หมดแล้ว อย่าอภิปรายแบบน้ำา

ท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง ประชาชนฟัง

แล้วนอกจากจะไม่ได้อะไร ยังน่าเบื่ออีก

ต่างหาก ดีไม่ดีที่โม้ว่าจะล้มท่านนายกฯ 

ไปๆ มาๆ จะถูกท่านนายกฯ น็อกกลาง

สภาเอาเสียเอง ดังนั้น เผื่อใจไว้หน้า

แตกด้วยก็ดี ถึงเวลาจะได้ไม่ขายขี้หน้า

มากนัก” นายธนกรกล่าว

นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวถึงกรณีนายประเสริฐ จันทรรวง

ทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ระบุ

ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีฮั้วรัฐบาล 

และเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลลำาบากใจ

ที่จะยกมือสนับสนุนนายกฯ เพราะกลัว

กระทบเสียงเลือกตั้งว่า ไม่มีใครอยาก

ฮั้วกับฝ่ายค้านอย่างแน่นอน และนายกฯ 

ไม่เคยกลัวการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

เพราะถูกอภิปรายมาหลายครั้งแล้ว 

และทุกครั้งนายกฯ สามารถชี้แจงให้กับ

ประชาชนเข้าใจได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด

ก็ตาม รวมถึงเรื่องคลิปเสียงคนใกล้ชิด 

นายกฯ ก็บอกแล้วว่าสามารถชี้แจงได้

เช่นเดียวกันโดยขอให้รอฟัง

“การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ 

ฝ่ายค้านก็ควรใช้เวทีนี้อย่างสร้างสรรค์ 

ขออย่านำามากล่าวหาโจมตีนายกฯ และ

รัฐบาลอย่างเดียว จนไม่สนใจในเนื้อหา 

เพราะไม่เกิดประโยชน์กับใคร ขอให้ฝ่าย

ค้านหยุดเสี้ยม และอย่าเดาว่าพรรคร่วม

รัฐบาลจะลำาบากใจในการอภิปรายไม่

ไว้วางใจ  เพราะยังเหนียวแน่น มั่นใจ

ว่าฝ่ายค้านก็คงไม่ได้มีอะไรใหม่ที่จะนำา

มาอภิปรายจนสามารถล้มรัฐบาลได้อยู่

แล้ว” นายชนะศักดิ์กล่าว 

ท่ีพรรคเพื่อไทย นายยุทธพงศ์ จรัส

เสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 

แถลงว่า จากรายงานตัวเลขยอดผู้เสียชีวิต                                                                    

โควิด-19 วันน้ี ซ่ึงสูงถึง 108 ราย พล.อ. 

ประยุทธ์บริหารประเทศต่อไปไม่ได้แล้ว                                                         

เพราะบ้านเมืองพังพินาศทุกมิติ ท้ังเศรษฐกิจ 

และการท่องเท่ียว ประชาชนเดือดร้อน 

ยอดคนเสียชีวิตโควิด-19 มากกว่าสงคราม

รัสเซียและยูเครน และขอประกาศว่าพรรค

เพื่อไทย มีความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้

วางใจ เมื่อเปิดประชุมสภา รัฐบาลเจอแน่ 

จะฉายหนังให้คุณดู เตรียมตอบได้เลย ประ 

เด็นท่ีจะไล่พล.อ.ประยุทธ์ คือเรื่องเรือดำาน้ำา

ไม่มีเครื่องยนต์ การสร้างท่าจอดเรือดำาน้ำา 

รถไฟฟ้าสายสีเขียว และการแก้โควิด-19 

ท่ีล้มเหลว ประเด็นเหล่าน้ีพรรค พร้อมล้ม

พล.อ.ประยุทธ์อยู่แล้ว เตรียมเจอในสภาได้

เลย

นายยุทธพงศ์กล่าวถึงความคืบ

หน้าการจัดซื้อเรือดำาน้ำาของกองทัพ

เรือว่า นอกจากเรือดำาน้ำาจากจีนที่ไม่มี

เครื่องยนต์กำาลังเป็นปัญหาอยู่นั้น ขณะ

นี้ในส่วนของท่าจอดเรือดำาน้ำา ที่ดำาเนิน

การสร้างภายในฐานทัพเรือสัตหีบ ยัง

ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ทั้งที่ขอ

งบไปแล้วเมื่อปี 2563-2564 โดยได้งบ

ประมาณไป 900 ล้านบาท ในสัญญา

การก่อสร้างระบุว่า กองทัพเรือเป็นคู่

สัญญากับบริษัท CSOC จากประเทศ

จีน แต่เมื่อถึงเวลาทำางานจริงกลับเป็น

บางบริษัทที่เข้ามาดำาเนินการขุด ซึ่งผิด

เงื่อนไขในสัญญา ฝากไปถึง พล.ร.อ.สม

ประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ 

(ผบ.ทร.) เนื่องจากพื้นที่กองทัพเรือเป็น

พื้นที่เฉพาะ ใครเป็นผู้อนุญาตให้บาง

บริษัทเข้า-ออกพื้นที่ ถ้ากองทัพเรือไม่

จัดการ จะจัดการ พล.อ.ประยุทธ์ นายก

รัฐมนตรี ในฐานะ รมว.กลาโหม ในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงเปิดสมัยประชุม

สภานี้แน่นอน ซึ่งพรรคมีพร้อมอย่างมาก

โวปักธงภ�คใต้เหมือนยุค ทรท.

วันเดียวกัน ที่โรงแรมโบท ลากูน                

รีสอร์ต นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.                                  

นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อ

ไทย,   นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองประ                            

ธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศ 

ทางการเมือง, นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ                             

ส.ส.พะเยาและประธาน ส.ส.พรรคเพื่อ                                                            

ไทย พร้อมคณะ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประ                                                            

จำาปี 2565 สาขาพรรคเพื่อไทย จ.ภูเก็ต 

พร้อมพบปะหารือสมาชิกพรรคและรับ

ฟังการสะท้อนปัญหาจากประชาชน 

นายประเสริฐกล่าวว่า พรรคเพื่อ                                             

ไทยมีความพร้อมที่จะเข้ามาบริหารประ 

เทศ เพื่อแก้ไขวิกฤตต่างๆ ที่รัฐบาลไร้                                                

ประสิทธิภาพชุดนี้บริหารประเทศผิด                                                   

พลาดสร้างความยากลำาบากให้ประชา 

ชนอย่างแสนสาหัสมาตลอด จน 8 ปีที่

ผ่านมาเสมือนประเทศและพี่ต้องประ 

ชาชนต้องติดอยู่ในหลุมดำา มองไม่เห็น

เดือนไม่เห็นตะวัน มองไม่เห็นอนาคต 

โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นราย

ได้หลักของประเทศ และจังหวัดภูเก็ตที่

มีชื่อเสียงระดับโลก ต้องซบเซาลงอย่าง

หนัก ประชาชนจำานวนมากต้องตกงาน 

ผู้ประกอบการต้องหยุดกิจการ ปิดกิจ 

การกันจ้าละหวั่น จึงหมดเวลาแล้วที่จะ

ปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้มีอำานาจต่อไปแล้ว 

ทำาให้ประชาชนเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น

“พรรคเพื่อไทยมุ่งหวังที่จะคืน

ความมั่งคั่ง คืนชีวิตใหม่ และคืนอนาคต

ให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะจังหวัด

ภูเก็ต ซึ่งเป็นเรื่องท่องเที่ยวหลักของประ              

เทศ พรรคได้เตรียมที่จะศึกษาแนวทาง

การเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับจังหวัด

ภูเก็ตให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ  เพื่อ

สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

ในแต่ละปี และในการเลือกตั้งครั้งต่อ

ไป พรรคเพื่อไทยมีเป้าหมายที่จะปักธง 

ส.ส.ภาคใต้ให้ได้อีกครั้ง เหมือนที่เคย

ทำาได้ในสมัยพรรคไทยรักไทย โดยพรรค

จะต้องมี ส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เป็น

ปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนในการแก้ไข

ปัญหาของพี่น้องประชาชน พร้อมร่วม

กันผลักดันนโยบายพรรคเพื่อไทยในการ

ฟื้นฟูวิกฤต พัฒนาคุณภาพชีวิตและยก

ระดับเศรษกิจในพื้นที่ให้กลับมาดีขึ้นอีก

ครั้งหนึ่ง” เลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าว  

สำาหรับการลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต 

ของแกนนำาพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ ผู้

ประกอบการรถบัสและกิจการขนส่ง

จังหวัดภูเก็ต นำาโดยนายชนวีร์ เอกเตียว

สกุล ประธานชมรมรถบัส 30 จังหวัด

ภูเก็ต ได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อขอความช่วย

เหลือผู้ประกอบการรถขนส่ง อันเนื่องมา

จากการระบาดของโควิด-19 เนื่องจาก

รัฐบาลไม่ได้เหลียวแลช่วยเหลือใดๆ โดย

เฉพาะปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน 

เพื่อหล่อเลี้ยงและปรับปรุงกิจการ จน

ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและถูกฟ้องร้องยึด

รถและดำาเนินคดีจำานวนมาก

นายชนวีร์กล่าวว่า วันนี้สิ้นหวังกับ

การรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ในทุกด้าน เพราะตลอด 3 

ปีที่ผ่านมา ไม่มีรายได้ และไม่เคยได้รับ

การเหลียวแลจากรัฐบาล หากพรรคเพื่อ

ไทยมีโอกาสเป็นรัฐบาล อยากเสนอให้

ตั้งกองทุนฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

เพื่อเปิดให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำา 

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่รอดได้.
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3บทความ

‘การเมือง-การประเทศ’

งเขาหาเสียง-แสดงวิสัยทัศน์กันระยะนี้

ผมชักไม่แน่ใจ

ว่าผู้สมัครหลายๆ คนเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า ว่านี่คือ 

“เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.”

ไม่ใช่หาเสียงเลือกตั้งเป็น “ประธานาธิบดี” หรือเลือกตั้ง

เป็น “นายกรัฐมนตรี”?

เห็นฟุ้ง เพ้อเจ้อ ล้นกรอบหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม.ไปสุดกู่  บาง

คนถึงขั้น “เลือกผมเป็นผู้ว่าฯ แล้ว จะล้างระบบ ‘ศักดินา-

นายทุน’ ” บ้าง 

จะเอาสนามหลวงเป็นสนามราษฎร์บ้าง จะให้ชุมนุมกัน

ได้ทุกที่-ทุกเวลาตามใจชอบบ้าง

ชุมชนที่ยึดครองที่หลวง “เลือกผมเป็นผู้ว่าฯ จะให้อยู่

ได้-ค้าได้ตามใจชอบ ไม่ต้องย้ายออกไปไหน” บ้าง

อีกสารพัดเรื่อง ทั้งน้ำาไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ซึ่งมัน

เป็นงานนอกกรอบ-นอกอำานาจหน้าที่ กทม.แท้ๆ 

หลายผู้สมัคร ก็ยังยกมาพล่าม คนไม่รู้ก็พลอยเคลิ้มตาม

กันไป

กรุงเทพมหานครนั้น ควรทราบไว้ “ไม่ใช่จังหวัด” แต่

เป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”

ผู้ว่าฯ กทม.มีอำานาจ-หน้าที่ทำาได้แค่ กำาหนดนโยบาย

บริหารราชการให้เป็นไปตามแผนเท่านั้น 

-บริหาร-จัดการเรื่องภายในหน่วยงาน กทม.

-มีหน้าที่ “นำานโยบายจากรัฐบาลกลาง” มาปฏิบัติ

สรุป งานล้างท่อ เก็บขยะ ดูแลทางเท้าให้คนเดินกันได้  

กลางค่ำา-กลางคืน ก็มีไฟฟ้า อย่าให้มืดเหมือนอยู่ในถ้ำา เก็บ

ภาษีโรงเรือน ออกใบอนุญาตก่อสร้าง กวาดถนน ทำาความ

สะอาดตลาด-ชุมชน ตามที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 

กทม.กำาหนดไว้ ๒๘-๒๙ ข้อนั่นแหละ อยู่ในอำานาจ-หน้าที่ 

กทม.โดยตรงละ

ท่านจะเลือกใครก็เป็นสิทธิแต่ละท่าน แต่ขอบอกไว้

อย่าง เวลานี้การเมืองไทยมันมี “อำานาจนอกชาติ” แทรกเข้า

มาในทุกระดับชั้น

ไม่เว้นกระทั่งเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.”

แต่คน กทม.เดี๋ยวนี้ โลกทัศน์กว้าง รู้ใครเป็นใคร คนไหน

ร่างทรงใคร มีเป้าหมายใดต่อสถาบันชาติบ้านเมือง 

เพียงแต่ส่วนใหญ่เขาไม่พูด ไม่แสดงออกเหมือนพวก

ขบวนการ “ปั่นกระแส” บ่อนทำาลายชาติ

“อำานาจเปลี่ยนโลก” ระหว่างขั้วตะวันตก “ซันเซต” กับ

ขั้วตะวันออก “ซันไรส์” กำาลังขับเคี่ยว ยากกำาหนดจุดสิ้นสุด

เราอย่าไปหลงอยู่แค่ “ยูเครน-รัสเซีย”

“อินโด-แปซิฟิก” นี่ตะหากที่ต้องระวัง ฝ่ายซันเซต

ต้องการไทยเป็นฐาน จึงแทรกเข้ามาปั่นให้ไทยแยก เพื่อแทรก

เข้ามาคุม

นี่ตะหาก คือ........

การเมือง “เรื่องความอยู่รอด” ของบ้านเมืองแท้จริง

เวลานี้ ในขณะที่นักเลือกตั้งและชาวบ้านบางส่วน หมกมุ่นอยู่

กับเกม “ล้มนายกฯ” ชิงอำานาจ

ที่เห็นนายกฯ ประยุทธ์เครียด นั่นไม่ได้เครียดเพราะ

เรื่องขยะๆ นั่นหรอก

แต่เครียดกับการต้องติดตามสถานการณ์ โลกที่ขับเคี่ยว

จีนก็มีเยอะ ประมาณกันว่าเทคโนด้านอาวุธของจีนจะไล่

ทันในสิบปี ก่อนไล่ทันน่าหวาดเสียวมาก

มีแผนวางกำาลังกันชัดเจนในฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลี

อเมริกาใช้ระบบ ASB>> AirSeaBattle จีนใช้ระบบ A2/D2 

ระบบสงครามลูกยาวป้องกันไม่ให้เข้าถึงชายฝั่ง

Pivot เป็นศัพท์บาสเกตบอล หมายถึงตัวส่งลูก จ่ายลูก 

อเมริกาจ่ายลูกให้ผู้เล่นแนวหน้าคือ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น  เกาหลี ซึ่ง

เป็นจีนด้านเหนือ เสี่ยงสุดๆ ที่จะเป็นเป้า

ส่วนด้านใต้ของจีน อเมริกาต้องหาพันธมิตรจากเวียดนาม 

ไทย ลาว มาเลย์ อินโด สิงคโปร์ อาเซียนทั้งนั้น  ด้านนอกต้องหา

จากอินเดีย ย่านนี้ ไทยเป็นตัวแปรหลัก 

คนเขาเชื่อ ว่าการรบข้ึนฝ่ังใช้มารีนส์ต้องอาศัยประเทศเหล่า

นี้

ไอ้คนคิดเกมของอเมริกาต้องบ้าบาส NBA มาก จีนกำาลัง

เปิดตำาราหมากล้อมสู้ 

==============

>>>สงครามชิงประเทศหน้าด่าน Front Line  State

==============

ยูนนาน  ใกล้ๆ กับไทยไม่ธรรมดานะครับ เป็นเมืองที่ตั้ง

ขีปนาวุธ ทำาอย่างไร อเมริกาจึงจะมีประเทศย่านนี้เป็นฐานของ

อเมริกา

วันนี้ รมต.พาณิชย์อเมริกา ยกทีมไปพม่า หึหึ พม่าไม่อยาก

เป็นสนามรบมั้ง รู้จักอเมริกามาหกสิบปี

ไทย วิธีที่อเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานทัพใกล้จีนที่สุด คือ ให้เกิด

สงครามกลางเมืองในไทย 

ก็ทำาแบบเดียวกับใน อิรัก อัฟกานิสถาน ซีเรีย  เวียดนาม 

ไม่มีฝ่ายถูก ผิด อ้างนู่นนี่ไปเรื่อย 

จุดประสงค์คือ เข้ามาตั้งฐานทัพ ในนาม UN ก็ดี  อะไรก็ได้ 

สงครามยุคใหม่ จะใช้ทหารของตัวเองน้อย 

ใช้วิธีปั่นหัวนักการเมืองให้ทำาสงครามกลางเมือง คนพื้น

เมืองฆ่ากันเอง

ทั้งอุดร ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก สระบุรี โคราช  

ระยอง จะเป็นสมรภูมิ รบกันเละ อาวุธจะมาเพียบ ตายกันเป็น

เบือ เพราะจีนจะเข้ามาทางลาว พม่า กัมพูชา อเมริกาส่งทหาร

เข้ามา 

รบกันยาวสิบปี เสร็จสงคราม คนไทยอพยพหนีหลายล้าน 

บ้านเมืองพังแหลกลาญ

ลาว ไม่ยอมเป็นสมรภูมิเหมือนกัน ประสบการณ์เยอะ 

เวียดนาม พม่า จีนมาไทยแสดงว่ารู้เกมนี้ดี ว่าจะถูกปั่นหัวให้ฆ่า

กันเอง

ท่าทีที่สมเด็จ ฮุน เซนเปลี่ยน คงรู้แผนนี้จากจีน  กัมพูชามี

ประสบการณ์เยอะ

มาเลเซียรู้แล้ว เพื่อนผมบอก ปธน.อเมริกาจะไปเยี่ยมเป็น

ครั้งแรก มาเลย์เขี้ยวนะครับ

อินโดนีเซีย กำาลังทะเลาะกับออสเตรเลีย เพราะออสเตรเลีย 

แอบไปติดตั้งเครื่องดักฟัง ประธานาธิบดีของเขา  

สถานการณ์เครียดมาก พออ่านแผนออสเตรเลียที่จะยึด

พื้นที่อินโดฯ ดังที่เราเอามาลง คงสนุกกันใหญ่ ไม่มีเวลามาด่าไทย

แล้ว อย่าลืมเดินสายชี้แจงผู้นำาอาเซียนทุกประเทศด้วย

ญี่ปุ่น ขอให้ไทยช่วยดูแลเศรษฐกิจเขาด้วย ต้องย้ายฐาน

มาไทยอีกเยอะ ไปอินโดด้วย ห่างภัยสงครามดีครับ เราจะช่วย

เป็นคนกลาง

จีน ต้องย้ายฐานมาลงทุนในไทย เพราะไทยไม่เป็น

สมรภูมิแล้ว ไม่มีสงครามกลางเมือง ต้องรีบต่อเชื่อมกับไทย

ฟิลิปปินส์ ต้องระวังตัว อเมริกามีเงินไม่มาก งบจะลด

ทุกปี ปีนี้ลด 52 พันล้าน ปีหน้าลด ร้อยห้าสิบพันล้าน งบรวมสี่

ร้อยกว่าพันล้านเหรียญ

นี่ญี่ปุ่นเพิ่งให้เงินอเมริกามาสามพันล้านเหรียญ ให้ย้าย

ฐานทัพไปกวม กำาลังจะขอบริจาคจากพันธมิตรอีกสองพันล้าน

เหรียญ ถังแตก

ฟิลิปปินส์ คงจะหวังส่งคนไปอเมริกามากขื้น

เพื่อความปลอดภัย เกาหลีควรกระจายฐานมาไทยเหมือน

กัน

ออสเตรเลียท่าจะเงิบ ด่าไทยเนี่ย สะเทือนทั้งเอเชียนะ  

เจอเปิดข้อมูลอีก ถามจริงๆ ออสเตรเลียมีเพื่อนตายในเอเชีย

ไหม ด่าเขาไปทั่ว ปากเสียนะยู

ช่วงนี้ ระวังการสร้างสถานการณ์ภายนอก เช่น เครื่อง

บินหาย มาแถลงการณ์ด่ายั่วยุ ยุให้ทะเลาะกันภายใน และ

ระหว่างประเทศเอเชีย

เจอรัฐประหาร ฝรั่งเดินไม่ถูก ไม่รู้จะยุยังไง เดี๋ยวโดนจับ 

ต้องร้องหาประชาธิปไตยจะได้ทำางานได้

ถ้ามายุ่งกับประเทศไทย คนไทยจะช่วยทำาลายแผนงาน

ใหญ่ของคุณ ขอบอก

==============

>>> สงครามการเงิน ช่วงนี้สู้กันหนัก เหมือนกัน ได้ข่าว

ว่า จ้างโซรอสอีกแล้ว จะตีจีนกับรัสเซีย

ปัญหาของไทยวันนี้คือ ปัญหา national  security ทั้ง

ภายใน ภายนอก 

นี่ถ้าทหารไม่ช่วย เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมา เละทั้ง

ประเทศ เพราะไทยจะกลายเป็นสมรภูมิที่จีนกับอเมริการบกัน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประเทศไทย กองทัพไทยอ่าน

สถานการณ์ภายนอกขาดมาก

ภัยสงครามครั้งนี้ จะทำาให้คนไทยเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง  

คนไทยไม่ฆ่ากันเองเพื่อเข้าแผนของตะวันตก เหมือนในซีเรีย 

อิรัก และหลายๆ ประเทศ

==============

บทความนี้เขียนเล่าสถานการณ์ปี 2557 เรื่องลับพวกนี้

รู้ดีมาก

ไทยช่วยจีน จีนช่วยไทย เซ็งลี้ฮ้อ กันมาเพราะเรื่องนี้

เข้าใจนโยบายปักหมุดเอเชียของอเมริกาดี

วันนี้เปิดหน้ามาอีกแล้ว ท่าทางเอาจริง โชคดีที่ ไม่เป็น

ยูเครนไปก่อน เล่นลูกยาวเนี่ย กรุงเทพฯ พังทั้งเมืองเลย

อเมริกาทำาให้ผมเสียเวลามาร่วมสิบปี เสียเวลาหาตังค์

ใช้มาก ด่ามัน

......................................

การเมืองก็ให้เขาเล่นกันไป 

แต่เรื่อง “ชาติบ้านเมือง” เราต้องช่วยท่านนายกฯ คัด

ท้ายให้ประเทศไทย “รอด” และ “รุ่ง” ไปให้ได้นะครับ.

-เปลว สีเงิน

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

กันตลอดเวลา ไทยเบี้ยเล็ก-หอยน้อย การจะวางน้ำาหนักให้ได้จุด

สมดุลระหว่างขั้วทั้งสอง ไม่ใช่เรื่องง่าย

เสียดุลนิดเดียว “พังทั้งประเทศ”!

โชคดีที่เรามีท่านดอน ปรมัตถ์วินัย “นิ่งนอก-คมใน” เป็น

รัฐมนตรีต่างประเทศ ทั้งคนกระทรวงต่างประเทศและท่านทูต

ประจำายูเอ็น ล้วนเป็นมือ “ชั่งทอง”

การวางหมากลงไปแต่ละตา-แต่ละแต้ม ดู “หวาดเสียว”

แต่น้ำาหนัก “กึ่งกลางเป๊ะ” พอดี!

เพื่อ “รู้เขา-รู้เรา” ในยามนี้ ต้องพึ่งพาอาจารย์ “สมเกียรติ 

โอสถสภา” เป็นที่ตั้ง ครั้งนี้เหมือนกัน ขออนุญาตนำาโพสต์ของ

ท่านมาให้อ่าน ดังนี้

......................................

สมเกียรติ โอสถสภา

@สงครามปิดล้อมจีน จะสร้างไทยเป็นยูเครน เมื่อแปดปีที่

แล้ว

==============

จุดมุ่งหมายของอเมริกา คือ เข้ายึดเอเชียเพื่อคงความเป็น 

มหาอำานาจ หยุดจีน การหยุดจีนก็เพื่อให้เศรษฐกิจจีนพัง ค่าเงิน                                                                

ตก ไม่มีน้ำามันผลิต วัตถุดิบจากโลกภายนอกเข้าจีนไม่ได้ ส่ง

ออกไม่ได้ เกิดจลาจลในประเทศ จีนรบกันเอง  แบ่งเป็นหลายๆ 

ประเทศแบบรัสเซีย

จีนไม่ยอมซีครับ นี่คือฉากสมรภูมิ

>>สองสามปีที่ผ่านมา เกิดสงคราม cyber  warfare หลาย

ครั้ง การรบยุคใหม่สั่งการด้วยคอมพิวเตอร์ ที่จะส่งสัญญาณคุม

อาวุธ การสื่อสาร เคลื่อนย้ายกำาลัง รวมถึงเครื่องบิน 

ถ้าจีนลงมือ กองเรือแปซิฟิกของอเมริกาจะนิ่ง เคลื่อนที่ไม่

ได้ เป็นเป้าให้ถูกโจมตี

ถ้าอเมริกาลงมือ ระบบสื่อสารของจีนเคยหยุดไปครึ่งวัน

ตอนนี้ มีห้อง war game ของทั้งสองฝ่าย ทำางานไม่หยุด

ยั้ง งบเยอะ

......................................

แนวรบ

==============

>> สงครามเทคโนโลยี การทหาร ยุคใหม่รบกันด้วยลูกยาว

ระยะสองพันไมล์ มีทั้งเรือบรรทุกเครื่องบิน ขีปนาวุธ  เรือดำาน้ำา

นิวเคลียร์ กองเรือแบบในหนัง เครื่องบินระดับ  F35 อู่ซ่อมบำารุง

ที่สิงคโปร์ ระบบดาวเทียมนำาวิถี

ฟั

สถานการณแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบตอ

วิถีชีวิตของทุกคนในสังคมไทย เปนลูกโซ เปนวงกวางในทุกภาค

สวน และเปนระลอกแลวระลอกเลาอยางตอเน� อง จวบจนวันนี้ 

นับเขาปที่สามแลว ซึ่งคงไมสามารถปฏิเสธไดวา ความเดือดรอน

จาก “สงครามโรค” เสมอภาคกันทั่วทุกมุมโลก แตอีกดานหนึ่ง

ถือเปนแรงกระตุนเตือนและผลักดันใหเราเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยน

และพัฒนาตนเองใหกาวผานวิกฤตเพ� ออยูใหรอดอยูใหเปนกับโลก

ใบใหม 

สําหรับประเทศไทยแลว เรามองขามความจริงไมไดวา 

วิกฤตจากโควิด-19!! กลายเปนโอกาสสําคัญทําใหคนสวนใหญได

หันกลับมาเขาถึงเขาใจใน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

นั่นคือการรูจักพึ่งพาตนเอง 

ดวยแนวคิดการเรียนรูจักพึ่งพาตนเองตามหลักของเศรษฐกิจ

พอเพียง ทําใหคนไทยเกิดแรงบันดาลใจ สามารถเสริมสรางกําลังใจ 

“เททิ้ง” ความหมดอาลัยตายอยาก และเลิกตีโพยตีพาย โทษดินฟา

อากาศหรือแมแตโยนความผิดให “โควิด” เปนแพะรับบาป ทั้งนี้

สามารถพิสูจนทราบไดจาก “รอยย้ิม” ท่ีระบายเต็มหนาของชาวบานที่

อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี 

สําหรับรอยยิ้มที่ยังมี ทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจอันเปน

ผลพวงจากไวรัสโควิด-19 น้ัน คงตองยกความดีความชอบใหกับ 

โครงการ ไทยเบฟ...รวมสรางชุมชนดีมีรอยยิ้ม ภายใต โครงการ

พัฒนาชุมชน ตามแนวคิดและนโยบายของผูบริหาร บริษัท                   

ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที่ระลึกอยูเสมอวา “เรามุงมั่น

ที่จะสรางความมั่นคง ยั่งยืน ใหชุมชนสังคมเติบโตควบคูกับธุรกิจ

ของเรา” ซึ่งแรงบันดาลใจจากทุกคน เพ� อชุมชนที่ยั่งยืน

แนวคิดและนโยบายการพัฒนาชุมชนรอบโรงงานของไทยเบฟ 

จึงเปนพันธกิจที่มีการลงมือสราง และสงเสริมใหชุมชนเขมแข็ง

พึ่งพาตนเองไดมาอยางตอเน� องตลอดระยะเวลายาวนานมากกวา 

15 ป  โดยใน จ.สุราษฎรธานี ภายใต โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม 

ชาวบานที่รวมตัวกัน และมี “โคชจิตอาสา” จากไทยเบฟ สามารถ

สรางรายไดสูชุมชนอยางยั่งยืน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ทุกวันนี้ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นกวา 1 ลานบาท โดยมีจํานวน

สมาชิกผูไดรับผลประโยชน 429 ราย ผานโครงการที่ขับเคล� อน

จํานวน 3 โครงการ ไดแก

“โครงการผักดีชุมชนดีท่ีทาฉาง” มุงเนนการสรางชองทาง  

การตลาดผักและผลไมปลอดภัยใหแกเกษตรกรใน อ.ทาฉาง โดย

การจัดทํา MOU ระหวางชุมชนและผูรับซื้อโดยตรง พรอมทั้งยก

ระดับผลผลิต โดยการขอรับรองมาตรฐาน GAP ในผักและผลไม

กวา 16 ชนิด เชน แตงกวา ฟกเขียว ฟกทอง ผักบุง มะนาว เปนตน 

สนับสนุนใหมีการหันมาบริโภคผักและผลไมปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้ง

ยังสงเสริมใหเกษตรกรมีทักษะการผลิต การคัดเลือก การบรรจุและ

ขนสงผลผลิตอยางมีคุณภาพกอนสงตรงถึงมือผูบริโภค นับเปนการ

สรางรายได โดยตรงใหกับเกษตรกรและกลุมวิสาหกิจชุมชน โดย

ไมผานพอคาคนกลางและยังเตรียมขยายพื้นที่ไปสูอําเภออ� นๆ ใน

อนาคตอีกดวย

“โครงการผลิตเห็ดครบวงจร” ผลักดันใหเกิดศูนยการเรียนรู

การผลิตเห็ดครบวงจรในพื้นที่ อ.ทาฉาง สนับสนุนใหชุมชนจัดตั้ง                    

คณะทํางานและการรวมกลุมอยางเปนระบบ พรอมเช� อมโยง

หน�วยงานภาคีที่เกี่ยวของเขามารวมพัฒนาศักยภาพใหชุมชน ผาน

การสรางองคความรูดานการบริหารจัดการกลุม เพิ่มทักษะการผลิต

กอนเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ดเพ� อจําหน�าย การคํานวณตนทุน 

ราคาจําหน�าย ซึ่งไทยเบฟไดสนับสนุนงบประมาณในการกอสราง

โรงบมกอนเช้ือเห็ดและโรงเพาะเห็ดชุมชน โดยขณะน้ีมีโรงเพาะเห็ด

ขนาดเล็กในชุมชนแลว จํานวน 6 โรงเรือน

“โครงการชุมชนรอบโรงงานในกลุมโรงงานเครือไทยเบฟ

พื้นที่ จ.สุราษฎรธานี” พัฒนาแปลงเพาะปลูกผักปลอดภัย และ

รวมพัฒนายกระดับมาตรฐานการแปรรูปสินคาเคร� องแกงกอนกึ่ง

สําเร็จรูป ภายใตแบรนด “ครัวขึ้นเคร� อง” โดยมีการบริหารจัดการ

และวางแผนงานรวมกันระหวางชุมชนดีฯ โรงงาน และชุมชน กอ

ใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางโรงงานกับชุมชนในพื้นที่ สรางราย

ไดเสริมใหเกิดแกชุมชนรอบโรงงาน

ทั้งนี้คําบอกเลาดวยความปลื้มปติของชาวบาน น�าจะเปน

เคร� องยืนยันไดอยางดีเยี่ยม “เดิมกลุมปลูกผักเพ� อขายในชุมชน 

ขายไดบางไมไดบาง จนเม� อไทยเบฟเขามาดําเนินโครงการชุมชน

ดีมีรอยยิ้มรวมกับทางกลุม เขามาใหคําปรึกษาในการวางแผนการ

เพาะปลูกและชวยหาตลาดเพ� อรองรับผลผลิตใหกลุม ทําใหสมาชิก

บางสวนที่เลิกปลูกผัก หันกลับมาปลูกผักอีกครั้ง สงเสริมใหกลุม

ผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟา และเตรียมพัฒนาใหกลายเปนศูนยการ

เรียนรูการผลิตเห็ดครบวงจรในปนี้ ทําใหกลุมสามารถลดตนทุนลง

ไดมากและเพิ่มรายไดใหแกสมาชิกไดอยางทั่วถึงคะ” เสียงสะทอน

จาก นางสุภาภรณ ไกรวงศ ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผัก

ปลอดภัยบานเสวียด 

ตอกย้ําดวยความในใจจาก นายสมพร ใจช� น ประธานกลุม

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรตําบลทาโรงชาง ที่ระบุวา “รูสึกดีใจที่

ไทยเบฟเห็นความสําคัญของการสรางงาน สรางอาชีพในชุมชน 

มาชวยชุมชนสรางโรงผักกางมุง เพ� อใหเราไดปลูกผักปลอดสารไว

ใชกิน ใชขาย และยังเปดโอกาสใหทางชุมชนนําสินคาของสมาชิก

กลุมตางๆ เขาไปจําหน�ายใหกับพนักงานในโรงงานในเครือไทยเบฟ 

อีกท้ังเขามาชวยดูในเร� องการบริหารจัดการกลุม การทําบัญชี ชวยเปน

ที่ปรึกษาดานตางๆ และยังชวยเช� อมโยงหน�วยงานตางๆ เขามาชวย

พัฒนาชุมชนของผม ทําใหชุมชนมีรายไดและความสุขเพิ่มขึ้น 

อยากใหไทยเบฟทําโครงการดีๆแบบนี้ตอไปครับ”

สิ่งที่น�าสนใจคือ ในชวงสถานการณ โควิดที่ผานมา ซึ่งสง

ผลกระทบอยางมากตอการจัดจําหน�ายผลผลิตทางการเกษตร โดย

เฉพาะอยางยิ่ง เงาะโรงเรียนนาสาร ในพื้นที่ อ.บานนาสาร ทาง

โครงการพัฒนาชุมชนของไทยเบฟ ก็ไดเขาไปชวยพัฒนาชองทาง

ตลาดออนไลน เพ� อแกปญหาเงาะโรงเรียนนาสารขาดชองทางจัด

จําหน�าย สรางยอดขายไดมากถึง 6,000 กิโลกรัม ในระยะเวลา

เพียง 1 เดือน

เร� องดีๆอันเปนชีวิตจริงไมไดอิงนิยาย ที่เกิดขึ้นในชุมชนหาง

ไกลเมืองหลวงน้ัน เปนส่ิงสะทอนบอกไดชัดเจนวา ดวยความมุงมั่น

ที่จะสรางและพัฒนาชุมชนดีมีรอยยิ้มมีความเขมแข็งตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยังมี “ไทยเบฟ” เปนกําลังใจเคียงขาง                        

ชุมชนแหงนี้ และพรอมยืนหยัดวา ทามกลางวิกฤตตางๆ จะยังคง

เดินหนาสรางรอยยิ้มและความสุขใหกับชาวบาน พรอมผลักดัน 

“ชุมชนดีมีรอยยิ้มสุราษฎรธานี” ใหพึ่งพาตนเองได ควบคูไปกับการ

สงเสริมศักยภาพของชุมชน สืบสานและสงตอองคความรู ภูมิปญญา 

เพ� อใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืนตอไป

สรางโอกาสสรางคนฝาวิกฤตโควิด

ดวยโครงการ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม
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4 บทความ

ารหาเสียงเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานครและ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. ยังคงดําเนินไป

เร� อยๆ แตดูแลวการหาเสียงคงเขมขนมากข้ึนในชวงเดือน

พฤษภาคม โดยเฉพาะชวงสองสัปดาหสุดทาย ระหวางน้ีแตละคน

ก็เรงหาเสียงเก็บคะแนนกันไปกอน แมลาสุดผลสํารวจของ “นิดา

โพล” จะออกมาแบบเดิมอีกรอบวา ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูสมัคร

อิสระยังคะแนนนําเชนเดิม ท่ีปฏิเสธไมไดวายังไงก็ทําใหผูสมัคร

อิสระรูสึกใจแปวพอสมควร โดยเฉพาะคนท่ีคะแนนหลังสมัคร

แลวไมดีดข้ึนเทาท่ีควร โดยรายละเอียดของนิดาโพลดังกลาว

ระบุวา เปนการสํารวจเร� อง สนามเลือกต้ังผูวาฯ กทม. 65 รอบ

ท่ี 1 สํารวจระหวางวันท่ี 5-7 เม.ย.2565 จากประชาชนท่ีมีอายุ 

18 ปข้ึนไป และมีสิทธิเลือกต้ังใน

กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง 

50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได รวมท้ังส้ินจํานวน 

1,362 หน�วยตัวอยาง เก่ียวกับการ

เลือกต้ังผูวาฯ กทม. 

....ผลสํารวจออกมาวา จาก

การสํารวจเม� อถามถึงบุคคลท่ีประชา 

ชนจะเลือกใหเปนผูวาฯ กทม. พบวา 

อันดับ 1 รอยละ 38.84 ระบุวาเปน 

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ (อิสระ) เพราะ

เปนคนเกง มีความสามารถ มีวิสัย

ทัศน ต้ังใจในการทํางาน และลงพ้ืนท่ีรับฟงปญหาของประชาชน 

อันดับ 2 รอยละ 26.58 ระบุวา ยังไมตัดสินใจ อันดับ 3 รอย

ละ 10.06 ระบุวาเปน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) เพราะ

เปนคนมีประสบการณ บริหารงานเกง และสามารถสานตองาน

ไดอยางตอเน� อง อันดับ 4 รอยละ 6.83 ระบุวาเปน ดร.สุชัชวีร 

สุวรรณสวัสด์ิ (พรรคประชาธิปตย) เพราะเปนคนรุนใหม มีแนว

คิดใหมๆ  และสามารถพัฒนาใหกรุงเทพฯ มีความเจริญกาวหนา

เทียบเทาตางชาติได อันดับ 5 รอยละ 6.02 ระบุวาเปน ดร.วิโรจน 

ลักขณาอดิศร (พรรคกาวไกล) เพราะเปนคนรุนใหม มีอุดมการณ 

มีความมุงม่ันในการทํางาน.

...สวนคนท่ีคะแนนนิยมรองๆ 

ลงมาก็ตามน้ีคือ อันดับ 6 รอยละ 

2.94 ระบุวาไปลงคะแนน ไมเลือก

ใคร (Vote NO) อันดับ 7 รอยละ 

2.28 ระบุวาเปนนายสกลธี ภัททิยกุล 

(อิสระ) เพราะมีประสบการณในการ

บริหารงาน และชวยเหลือประชาชน

ในกรุงเทพฯ อยางตอเน� อง อันดับ 

8 รอยละ 2.06 ระบุวาจะไมไปลง

คะแนนเสียงเลือกต้ัง อันดับ 9 รอย

ละ 1.98 ระบุวาเปน น.ส.รสนา โตสิ  

ตระกูล (อิสระ) เพราะเปนคนซ� อสัตย 

ทํางานดี มีผลงาน และเปนคนมีวิสัย

ทัศน อันดับ 10 รอยละ 1.47 ระบุวาเปน น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรค

ไทยสรางไทย) เพราะช� นชอบนโยบายและเช� อม่ันในพรรคไทยสราง

ไทย และรอยละ 0.94 ระบุวาอ� นๆ ไดแก พันโทหญิง ฐิฏา รังสิต

พล มานิตกุล (อิสระ) น.ส.วัชรี วรรณศรี (อิสระ) นายวีรชัย เหลา

เรืองวัฒนะ (อิสระ) ดร.ศุภชัย ตันติคมน (อิสระ) ดร.ประยูร ครอง

ยศ (อิสระ)นายประพัฒน บรรจงศิริเจริญ (อิสระ) และ ดร.ภูมิ

พัฒน อัศวภูภินทร (อิสระ)...อยางไรก็ตาม เม� อการแขงขันยังอยู 

ยังไมหมดเวลา ผูสมัครแตละคนก็คง

ไมหมดหวัง และคงเรงหาเสียงโกย

คะแนนตอไปเร� อยๆ โดยเฉพาะกลุม

ท่ีอยูในอันดับรองๆ ตอจากชัชชาติ 

ท่ียังหวังจะเจาะคะแนน “กลุมผูยัง

ไมตัดสินใจ” เพราะคาดหวังวาเกม

อาจพลิกในชวงโคงสุดทาย 

...ขณะท่ีเม� อวันอาทิตยท่ีผาน

มา ท่ีครบรอบเหตุการณ 10 เม.ย.53 

ท่ีกลุมนักการเมือง อดีตแกนนําเส้ือ

แดง มีการจัดกิจกรรมกันท่ีอนุสรณ

สถานส่ีแยกคอกวัว ถนนราชดําเนิน 

แตท่ีอาคารพีซทีวี ซอยรามอินทรา 40 ก็มีการจัดเชนกัน เพราะ

แกนนํา นปช.ตอนน้ีแตกออกไปสองกลุมหลักคือ กลุมของจตุพร 

พรหมพันธุ กับกลุมของณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ ซ่ึงการจัดงานท่ีอาคารพีซ

ทีวี จตุพร พรหมพันธุ ประธานแนวรวมประชาธิปไตยตอตาน

เผด็จการแหงชาติ เปนเจาภาพใหญ โดยมีการทําบุญถวายสังฆทาน

พระสงฆ 9 รูป เพ� ออุทิศสวนกุศลแดผูเสียชีวิตในเหตุการณดังกลาว

...จากน้ัน เดอะตู-จตุพร วิเคราะหสถานการณการเมือง

คร้ังแรกหลังออกจากเรือนจําคร้ังลาสุด วา พล.อ.ประยุทธ นา

ยกฯ จะตองตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึงกอนสภาเปด ปญหาคือ

ฝายคานอยาผิดสัญญา ตองย� นอภิปรายไมไววางใจในวันท่ี 23 

พ.ค. เพราะแน�นอนท่ีสุดถาย� นไมไววางใจ พล.อ.ประยุทธ ไม

สามารถยุบสภาได แตถายืดไปเดือน ส.ค. สถานการณก็จะเปล่ียน

อีก พล.อ.ประยุทธไมมีวันอยูครบ 8 ป เหตุผลน้ัน พล.อ.ประยุทธ

รูแกใจมากท่ีสุด วาทายท่ีสุดน้ันการเมืองภายใตผลประโยชนท่ีเอ้ือ

ตอทุนจนประเทศอยูในสภาพท่ียากลําบากท่ีสุดเปนปจจัยภายในท่ี

เลวรายท่ีสุด และยํ้าวา “ผมไมไดหายไปไหน แตคิดอยูวาจะออก

มาเม� อไหร บัดน้ีพรอมแลว และพรอมจะตอสูเพ� อใหประเทศเกิด

ความเปล่ียนแปลงตามความฝน ตามเจตนารมณของวีรชน ไม

วาจะในเหตุการณใด”....ก็เปนมุมวิเคราะหการเมืองของจตุพร ท่ี

หลายคร้ังก็วิเคราะหไมตรง อานสถานการณผิด โดยเฉพาะเวลา

ออกมาวิเคราะหแตละรอบวา พล.อ.ประยุทธไมรอด ในหลายชวง

หลายตอน แตสุดทายก็รอดฉลุยทุกคร้ัง...

หินกลิ้ง

จตุพร พรหมพันธุ 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ 

ก

พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง 

คําพูดของพวกฝรั่งที่เช� อในเร� อง พระเจา ตามแบบฉบับ

คริสตศาสนิกชนทั้งหลาย ไมวาในหนัง-ในหนังสือที่ใคร

ตอใครคงไดยิน-ไดฟงมามั่งแลว คือคําพูดประมาณวา 

พระเจาทานทรงดําเนินกรรมวิธีดวยความลึกลับเสมอๆ 

อะไรทํานองนั้น ซึ่งคงไมตางอะไรไปจากพวกอิสลามิกชน ที่เช� อๆ 

กันวา พระเจา หรือ พระอัลลอฮ นั้น ทานสามารถมองเห็นกระทั่ง

มดสีดําตัวเล็กๆ ที่กําลังยางเทาอยูในความมืดไดแบบถนัดชัดเจน 

หรือทานทรงรูทุกสิ่ง ทุกอยาง ทั้งสิ้น ทั้งปวง จนแทบไมตองเสีย

เวลาไปคาดเดา วาทานจะดําเนินกรรมวิธีในการรับมือกับปญหา

แตละสิ่งละอยาง ในแบบไหน ลักษณะไหน...


สวนศาสนาพุทธของเราๆ-ทั่นๆ...ที่ไมไดถึงกับจะประดิษฐ 

คิดคน สิ่งที่เรียกวา พระเจา เอาไวใหเปนตัว-เปนตน เลยอาจ

สงผลใหพุทธศาสนิกชนตามแบบฉบับไทยๆ หันไปยึดมั่น-ถือมั่น

ตั้งแต สากกะเบือ ไปยัน เรือรบ เอาเลยก็วาได หันไปหอยปลัด

ขง ปลัดขิก อะไรตอมิอะไรไปตามมี-ตามเกิด แตถาวากันโดย

หลักๆ แลว...ผูที่มีอิทธิฤทธิ์ อิทธิเดช ในการดลบันดาลใหแตละ

สิ่ง แตละอยาง เปนไปในแนวไหนตอแนวไหน ตามแนวทางของ

ศาสนาพุทธแลว ก็คงไมยิ่งหยอนไปกวา พระเจา ในศาสนาคริสต 

หรือศาสนาอิสลาม เขานั่นแหละ นั่นคือผูที่ไดวาง กฎ ตางๆ ชนิด

ไมตางอะไรไปจาก กฎเหล็ก หรือ กฎแหงธรรมชาติ เอาไวแต

เบื้องแรก หรือตั้งแตยังไมมีโลก-ไมมีจักรวาลเอาเลยก็เปนได วา

ดวยเหตุเพราะ สิ่งน้ี-สิ่งนี้ สิ่งทั้งหลาย-ทั้งปวงจึงตองเปนไปตาม

นั้น หรือตองกลายเปน สิ่งนั้น-สิ่งนั้น อยางมิอาจหลีกเลี่ยงและ

ปฏิเสธไดเลย หรือที่เรียกกันสั้นๆ งายๆ วา กฎแหงกรรม นั่นแล...


ดังนั้น...ไมวาจะเปน พระเจา หรือ กอด ในศาสนาคริสต-

อิสลาม หรือ กฎ ในศาสนาพุทธของเราๆ-ทั่นๆ ก็แทบไมไดมีอะไร

ผิดแผก แตกตาง ไปจากกันและกันแตอยางใด ดวยเหตุนี้...ไมวา 

พระเจา ทานจะคิดแบบใด ลักษณะใด มุงประสงคไปในแนวไหน

ตอแนวไหน ลึกลับหรือกระจางแจง ทุกสิ่งทุกอยาง...ยอมหนีไมพน

ตองขึ้นอยูกับความเปนไปของฉากสถานการณนั้นๆ ณ หวงระยะ

เวลานั้นๆ หรือขึ้นอยูกับวา...ดวยเหตุเพราะ สิ่งนี้-สิ่งนี ้ไดเปนตัว

กอใหเกิด เหตุปจจัย ใดๆ ขึ้นมาในสถานการณนั้นๆ หรือในหวง

ระยะเวลานั้นๆ นั่นเอง ความเปนไปของทุกสรรพสิ่งภายในโลกใบ

นี้ หรือกระทั่งภายในจักรวาลนี้ มันจึงตองเปนไปตามหลัก อิทัป

ปจจยตา-ปฏิจจสมุปบาท อยางไมมีสิทธิ์ผันแปรไปเปนอ� น...


ดังนั้น...อะไรตอมิอะไรที่ใครตอใครหวังวาจะเปนอยางนั้น 

อยางนี้ คาดวาจะเปนเชนนั้น เชนนี้ เอาไป-เอามาแลว...มันอาจไม

ไดเปนไปตามที่หวัง ที่คาด เอาเลยก็ไมแน�!!! โดยเฉพาะถาหากไมได

ใครครวญ พิจารณา ถึงองคประกอบตางๆ ที่ชําแรกแทรกซึมอยูภาย

ใตหวงสถานการณแตละชวง แตละระยะ แบบละเอียด รอบคอบ 

หรือประณีต-ลึกซึ้ง เอาจริงๆ เหมือนกับ ผูที่อยากให กระแสน้ําขึ้น 

เสมอๆ หรือผูที่อยากจะเห็น พระจันทรเต็มดวง ทุกๆ คืน แตสุดทาย...

ทุกสิ่งทุกอยางก็ดันตองเปนไปอยางที่ นาย Hal Borland นักเขียน 

นักหนังสือพิมพและนักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกัน แกเคยพูดๆ เอา

ไวตั้งแตเม� อหลายตอหลายสิบปที่แลวนั่นแหละวา... Summer ends 

and autumn comes, and he who would have it otherwise 

would have high tides always and a full moon every night. 

หรือ ฤดูรอนผานไป-ฤดูใบไมรวงจึงจะตามมา สวนผูที่อยากจะเห็น

เปนอยางอ� น ก็คงไมตางไปจากผูที่อยากใหกระแสน้ําขึ้นเสมอๆ หรือ

ใหพระจันทรเต็มดวงในทุกๆ คืน นั่นแล...


เหตุที่ตองลากยาวววว ไปถึงเร� องศาสหนง ศาสนา เร� องวาทะ 

วาที อะไรตอมิอะไรชนิดไปไกลถึงขั้นนี้ ก็คงไมมีอะไรมากมายหรอก

ทั่น เพียงแตตองการสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่เรียก

วา ฉากสถานการณ ที่ดํารง คงอยู ไมวาในสังคมไทย ประเทศไทย

แลนด แดนสยาม ของหมูเฮา ไปจนสังคมโลกเอาเลยก็วาได วาเอา

เขาจริงๆ แลว...มันก็คือ เหตุปจจัย ที่ทําให สิ่งนี้-สิ่งนี ้เลยมีอันตอง

เปนไป หรือกําลังตองไปสู สิ่งนั้น-สิ่งนั้น อยางมิอาจหลีกเลี่ยงและ

ปฏิเสธไดเลย คืออะไรที่มันดูแยๆ ดูจะหนักไปทางหวยแตก หรือ

ไมคิดจะไปไหนตอไปไหนกันมั่งเลย ฯลฯ เอาเขาจริงแลว มันก็คง

ไมตางไปจากฤดูรอนที่จะตองเปนไปกอนหนาที่ฤดูใบไมรวงจะมา

ถึง ไมตางไปจากกระแสน้ําลงกอนที่จะเออขึ้นมาใหม ไมตางไป

จากพระจันทรที่เวาๆ แหวงๆ กอนที่จะเต็มดวงในชวงถัดๆ ไป...


ความย่ําแย ความหวยแตก หรือความไมคิดจะไปไหนตอ

ไปไหนกันมั่งเลย...มันจึงไมตางอะไรไปจาก เง� อนไข ที่จะนํามาซึ่ง

ฉากสถานการณแหงฤดูใบไมรวงที่กําลังจะมาเยือน นํามาสูการ

เออขึ้นมาใหมของกระแสน้ํา นํามาซึ่งความนุมนวลละมุนละไม

ของพระจันทรเต็มดวง ที่กระจางและสวางไปทั่วฟากฟานั่นเอง 

คือถามันไมแยถึงระดับนี้ ไมหวยแตกถึงเพียงนี้ หรือไมเอาแตวน

ไป-วนมาไมคิดจะไปไหนซักกะที มันก็คงไมอาจกอใหเกิด เหตุ

ปจจัย ที่จะนําไปสูสิ่งใหมๆ นําไปสูความเปนไปที่ พระเจา ทาน

ไดออกแบบและดีไซนเอาแลวลวงหนาไดเลย ความไมเขาทา-เขา

ทาง ไมเปนไปดังใจ หรือเปนไปตามความปรารถนา-ตองการของ

ใครตอใคร มันจึงกลายเปนสิ่งที่ทําให สิ่งนี้-สิ่งนี้ ยอมตองเปน

ไปตามเหตุปจจัย เปนไปตาม กฎเหล็ก กฎแหงธรรมชาติ กฎ

ของพระเจา หรือ กฎอิทัปปจจยตา-ปฏิจจสมุปบาท อยางมิอาจ

ปฏิเสธ...


ดวยเหตุนี้...เพียงแคพยายาม เขาถึง และ เขาใจ ตอ

ความเปนไปตามธรรมชาติ ตอกฎเกณฑตางๆ ที่ถูกสราง ถูก

วาง ถูกกําหนดเอาไวตั้งแตแรก ก็คงไมตองเสียเวลาดิ้นรน 

กระวนกระวาย ใหมากเร� อง-มากความ แค พักชมโฆษณาจั๊กกูกั๊บ 

เดี๋ยวเดียว...ทุกสิ่งทุกอยางก็น�าจะมาถึงในอีกไมชา-ไมนาน ไม

ใกล-ไมไกลนับจากนี้ตอไป สูหันมา อยูใหเปน-เย็นใหพอ-รอให

ได น�าจะเหมาะกวา ดีกวาเปนไหนๆ หรือหันมาสนใจเร� องราว

ทาง ศาสนา ใหมากๆ เขาไวนั่นแหละเขาทาที่สุด...


ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Dhammapada... Avoid 

evils, Do good, Purify your heart, This is teaching of the 

Buddhas.- สัพพะ ปาปะสัส อะกะระณัง กุสลัสสูปสัมปทา สจิต

ตังปริโยทะปะนัง เอตัง พุทธนะสาสะนัง อยาทําบาป ทําแตกุศล 

ทําจิตใจใหผองใส นี้คือคําสอนของพระพุทธเจา...



ง� อนงําความตายโดยผิดธรรมชาติ ของนองแตงโม หรือ  

นิดา (ภัทรธิดา) ดาราสาวที่ผูคนซึ่งสนใจในการแสดงรวม

ทั้ง ชีวิตรักที่หักมุม กับ เบิรด ชายหนุมผูที่รักและภักดีตอ

เธออยางเสมอตนเสมอปลายมานานหลายป

ในที่สุดเธอไดตัดสินใจมี ความสุขกับความรักอันแสน

บริสุทธิ์อยางเงียบๆ และเรียบงาย แตเต็มไปดวยความจริงใจของ

คนธรรมดาคนหนึ่งอยางไมคาดฝน

เปรียบเสมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ โดยไมไดซื้อเลขสวย

หรือคิดหวังอะไรตามที่เคยเปดใจไว แต ทําใหเธอยิ้มไดหลังจาก

ตองทนทุกขใจตามลําพังหลังจากบิดาตายมาหลายป

แต ชวงเวลาที่เธอมีความสุขนั้น “แสนสั้น”!

และมีอันตอง “พรากจากรักแท” ที่เพิ่งพบนั้นไปชั่วนิรันดร 

ดวย ความตายที่เปนปริศนาคาใจ ผูคนแทบทั้งประเทศจนกระทั่ง

บัดนี้

โดยยังไมมีคําตอบหรือคําอธิบายถึง พฤติการณแหงการตาย 

จากตํารวจผูรับผิดชอบการสอบสวนวา

เธอ ตกจากเรือเร็วและจมน้ําตายกลางลําน้ําเจาพระยา

ตามที่คนบนเรือทุกคนบอก โดยที่ ไมมีใครสามารถชวยชีวิตแม

กระทั่งโยนเสื้อชูชีพหรือหวงยางไปใหเกาะลอยคอไวไดอยางไร?

เพราะการสอบสวนคดีอาญาหรือวาการชันสูตรพลิกศพ

ประเทศไทย ถูกตํารวจผูใหญ พูดมั่ว วา เปนความลับราชการ 

ตลอดมา ไมสามารถบอกใครรูได แมแตผลการตรวจทาง

วิทยาศาสตรหรือรายงานการชันสูตรศพก็เปนความลับสําหรับ

ประชาชนทุกคน!

เวนแต “ส� อ” หรือ “ทนายพวกเดียวกัน” ที่ตํารวจผู ใหญ

ใหดูอะไรแลวเขาใจยอมรับไดงายๆ ก็ “แอบบอก” เปนพิเศษ

เฉพาะตัวได!

คําถามยอนไปตั้งแตเธอถูกผูจัดการสวนตัวชวนใหไปลงเรือ

เร็วในวันและเวลาดังกลาวดวย วัตถุประสงคใด?

เปนการชวนไปเพ� อพักผอนชมวิวสวยดวยความหวังดี ไมมี

สิ่งใดแอบแฝงตามที่กระติกพูดจริงหรือไม?

ประเด็นนี้คงไมมีใครรูดีเทาตัวกระติกและปอ รวมทั้งโร

เบิรตเทานั้น?

รวมทั้ง เหตุตกเรือ เกิดจากการกระทําของใคร เพราะมีการ

ขัดใจจนเกิดการใชกําลังผลักใหตกไปโดยเจตนา หรือวาเล็งเห็น

ผลอยางหนึ่งอยางใดตามที่ประชาชนบางสวนตั้งขอสงสัยหรือไม?

หรือ มีการประทุษราย ไมวาจะเปน การพยายามลวนลาม 

รวมทั้งการ ใชสารมึนเมาและสารกระตุนอ� นใดแอบใสในแกวไวน

สงใหเธอด� มจนไมสามารถครองสติได ทําใหเสียหลักพลัดตกไป

ขอสงสัยเหลานี้ ตํารวจไดมีการรวบรวมพยานหลักฐานและ

ไดมีการตรวจพิสูจน ไวอยางครบถวนหรือไม?

หากทั้งหมดนั้นไมใช แตเปนเพราะความประมาทของนาย

ปอ โรเบิรต และแซน คนสามคนบนเรือตามที่ตํารวจแจงขอหา
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ซึ่งคําถามก็คือ การสอบสวนมีพยานหลักฐานอะไรยืนยัน

การกระทําผิดขอหาประมาทที่ ทุกคนใหการปฏิเสธ เชนนั้น?

และสุดทาย อัยการจะสามารถสั่งฟองและพิสูจนการกระ

ทําผิดจนสิ้นสงสัยในชั้นศาลและนําไปสูการพิพากษาลงโทษบุคคล

ทั้งสามได “ไมมีโอกาสยกฟอง” อยางแน�นอน ตามที่ตํารวจสรุป

สํานวนการสอบสวนเสนอใหอัยการพิจารณา

หรือวาแทจริงเปน สํานวนไมตรงปก คือ สรุปเสนอให

อัยการสั่งฟอง แตพยานหลักฐานไมสามารถพิสูจนใหศาล

พิพากษาลงโทษไดกันแน�?

ซึ่งถาอัยการเห็นเชนนั้น ก็ควร “สั่งใหมีการสอบสวนจนสิ้น

สงสัย”

เหมือนในกรณีที่ คุณสาวิตรี  สัมฤทธิ์สุขโชค อัยการ

จังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี สั่งคืนสํานวนที่ตํารวจเสนอใหฟอง

กระติกขอหาใหการเท็จไปรวมไวกับคดีหลักและเสนอมาใหม  

อัยการไมควร “สั่งฟองมั่วๆ” ไป ซึ่งจะทําใหเกิดความเสีย

หายอยางรายแรงเม� อศาลพิพากษายกฟอง  เพราะจะไมมีใคร

สามารถสอบสวนหรือดําเนินคดีในขอหาใดใหเกิดความยุติธรรม

กับนองแตงโมไดอีกตอไป

ประมาท คือการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง และ 

การกระทําใหนั้นเปนเหตุใหมีผูถึงแกความตายบัญญัติไว ในมาตรา 
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ซึ่งอัยการตองบรรยายฟองและแสดงพยานหลักฐานใหศาล

เห็นอยางชัดเจน จนปราศจากขอสงสัย วา ทั้งสามคนได กระทํา

โดยปราศจากความระมัดระวังอยางไรจนเปนเหตุใหนองแตงโม

ตกเรือไป?

คดีนี้มีขอพิรุธเกิดขึ้นกับผูที่อยูบนเรือทุกคนมากมาย

ตั้งแตไมมีใครสังเกตเห็นความเคล� อนไหวของเธอซึ่งเปน 

“ดาราและแขกคนสําคัญ” ของเรือและในหองโดยสารซึ่งกวาง

ยาวเพียงสามสี่เมตรนั้น เม� อเธอลุกขึ้นยืนและตองขอทางบาง

คนเดินไปทายเรือ ปนขามแนวกั้นที่อันตรายไปนั่งปสสาวะโดยมี 

“แซน” นอนย� นขาใหจับไวเปนเวลาไมน�าจะต่ํากวาสองสามนาที?

รวมทั้งขณะที่เธอเสียหลักตกน้ําไป ก็ไมมีใครโดยเฉพาะผู

ขับเรือไดยินเสียงรองหรือสิ่งผิดปกติ

อะไร นอกจากเสียงตะโกนบอกของ

แซนเทานั้น?

และหลังเกิดเหตุที่ ไดพยายาม

หารางหรือศพเธอไมพบ ทุกคนตาง

ก็แยกยายกันกลับบานไป วิ่งหาที่

ปรึกษาและทนายความกันวุนวาย! 

ทั้งที่ตํารวจยังไมไดมีการแจง

ขอหาวาใครกระทําความผิดอาญา

อะไรเลย?

พวกเขากลัวอะไร หากแตละ

คนแน�ใจวาไมไดกระทําผิดในเร� องใด 

เม� อไดเขาพบพนักงานสอบสวน ถูก

ซักถามรูเห็นอะไรก็พูดไปตามจริง ไม

จําเปนตองซักซอมหรือแตงคําพูด

อะไรใหสอดคลองกัน

นอกจากนั้น ในการปฏิบัติของ

ตํารวจตอการสอบสวนรวบรวมพยาน

หลักฐานและเก็บรักษาวัตถุพยาน 

รวมทั้งการสั่งเปลี่ยนสถานที่ชันสูตร

ศพจากโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ ตามปกติ ใหไปเปนสถาบันนิติ

เวชวิทยาตํารวจ อยางไมมีเหตุผล

กอใหเกิดปญหา “ความน�าเช� อถือ” ตอรายงานการตรวจ

พิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ ไมพบสิ่งผิดปกติใดๆ

และ ลามไปจนถึงความเช� อถือตอผลการตรวจชันสูตรศพ

โดยสถาบันนิติเวชวิทยาตํารวจอีกดวย!

ซึ่งจนกระทั่งบัดนี้ ประชาชนก็ยังไมมีโอกาสรูและเห็นผลการ

ตรวจวา นองมีบาดแผลและรองรอยเล็กใหญในจุดใดและน�าจะเกิด

จากวัตถุชนิดใด ในขณะที่ยังมีชีวิตและลมหายใจ

กอนหรือหลังตกจากเรือ?

และ ถาตกจากดานทายเรือตามคําบอกของแซนจริง   

แผลยาวขนาดใหญในบริเวณหนาขาออนดานขวาดานในจะ

สามารถโดนใบพัดหรือฟนเรือบาดขณะแลนจนเกิดแผลเชนนั้นได

จริงหรือไม?

การพิสูจนบาดแผลขนาดใหญนี้วาเกิดจากการโดนวัตถุชนิด

ใดและเม� อใดอยางเช� อถือได 

เปนคําตอบที่สําคัญที่สุดตอการสรุป “พฤติการณแหงการ

ตาย” ใหความยุติธรรมกับนองแตงโมและทุกๆ คน.

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

‘นองแตงโม’ ถูกทําใหตาย 

‘อัยการ’ ตองระวัง ‘สํานวนไมตรงปก’!

มี

รูหรือไม ทุกวันที่ 11 เมษายน เปนวันโรคพารกินสัน

โลก (World Parkinson’s Disease Day) ซึ่งกอตั้งขึ้นเพ� อให

ผูคนตระหนักถึงโรคพารกินสัน โรคสมองเส� อมชนิดหนึ่งที่พบ

เปนอันดับสองรองจากโรคอัลไซเมอร.

วันโรคพารกินสันโลก

ดวยสิ่งนี้-สิ่งนี้...สิ่งนี้จึงเปนไป!!!

เ

ขอบคุณภาพจาก Worldorgs.com

ขอบคุณภาพจาก Boating 



มื่อวันท่ี 10 เม.ย.65 ศูนย์สำ�รวจคว�มคิดเห็น “นิด้�

โพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

เปิดเผยผลสำารวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1” สำารวจระหว่างวันที่ 5-7 

เม.ย.65 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิ์

เลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต 

กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น

จำานวน  1,362 หน่วยตัวอย่าง 

โดยจากการสำารวจ เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชน

จะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 38.84  

ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) เพราะเป็นคน

เก่ง มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจในการทำางาน และ

ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของ

ประชาชน อันดับ 2 ร้อย

ละ 26.58 ระบุว่ายังไม่

ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ                    

10.06 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.            

อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)                       

เพราะเป็นคนมีประสบ 

การณ์ บริหารงานเก่ง 

และสามารถสานต่องาน

ได้อย่างต่อเนื่อง อันดับ 4 

ร้อยละ 6.83 ระบุว่าเป็น 

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

(พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ

เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ๆ และสามารถพัฒนาให้

กรุงเทพฯ มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติได้ อัน               

ดับ 5 ร้อยละ  6.02 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 

(พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีอุดมการณ์ มี

ความมุ่งมั่นในการทำางาน

อันดับ 6 ร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไปลงคะแนนไม่

เลือกใคร (Vote No) อันดับ 7 ร้อยละ 2.28 ระบุว่า

เป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) เพราะมีประสบการณ์     

ในการบริหารงาน และช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ 

อย่างต่อเนื่อง อันดับ 8 ร้อยละ 2.06 ระบุว่า จะไม่ไป

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันดับ 9 ร้อยละ 1.98 ระบุว่า

เป็น  น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะเป็นคนซื่อสัตย์ 

ทำางานดี มีผลงาน และเป็นคนมีวิสัยทัศน์ อันดับ 10 

ร้อยละ 1.47 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้าง

ไทย)  เพราะชื่นชอบนโยบายและเชื่อม่ันในพรรคไทยสร้าง                                                               

ไทย และร้อยละ 0.94 ระบุว่าอื่นๆ ได้แก่ พันโทหญิง 

ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ), น.ส.วัชรี วรรณศรี 

(อิสระ), นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ), ดร.ศุภชัย                                                                       

ตันติคมน์ (อิสระ), ดร.ประยูร ครองยศ (อิสระ), นาย 

ประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ (อิสระ) และ ดร.ภูมิพัฒน์ 

อัศวภูภินทร์ (อิสระ)  

อย่�งไรก็ต�ม คู่แข่งขันคนอื่นๆ ของชัชช�ติดูจะ

ไม่ยอมแพ้ง่�ยๆ แม้โพลหล�ยสำ�นักต่�งบอกตรงกัน

ว่� “ชัชช�ติ” คะแนนนำ�ทิ้งห่�งผู้สมัครทุกคน เพร�ะ

ของแบบนี้พอลงสน�มกันแล้ว ห�กยังไม่หมดเวล�ก�ร

แข่งขัน แต่ละคนก็สู้กันเต็มที่แน่นอน.

ต้องการอิสระจากทุกอย่าง หรือเห่อตามๆ กันไป แต่ลองไป

ถามดูเด็กๆ เริ่มบอกว่า ไม่อยากนับถือศาสนาเพราะไม่อยาก

งมงาย ผมมองว่าคนรุ่นใหม่อ่านหนังสือกันน้อย โดยเฉพาะ

เรื่องยากๆ อย่างธรรมะด้วยแล้วจะไม่อ่านเลย และเพราะ

ความฉาบฉวยนี้เองเด็กๆ จึงรู้อย่างฉาบฉวยในแทบทุกเรื่อง 

ฉะนั้นอย่าแปลกใจเลยครับ หากจะมีการนำาประเด็น

ด้านการนับถือศาสนามาเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ทางการเมือง เพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของศาสนามาตั้งแต่

แรก จะย่ำายีศาสนาอย่างไรไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาจะสนใจ เอา                                                                               

ไว้ในวันท่ีขาดท่ีพ่ึงทางใจ คนพวกน้ีอาจควานหาส่ิงยึดเหน่ียว

ทางใจ วันนั้นก็คงจะเห็นความสำาคัญของศาสนาขึ้นมา.

เครื่องจับเท็จยังไม่จำ�เป็น

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

หนังหน้าไฟของเสี่ยปั๊ด ที่ออกมารับหน้าความเห็นของ

เส่ียป๊ัดท่ีว่าคดีแตงโมเป็นอุบัติเหตุ วันน้ีต้องออกมาข้ึนโพเดียม 

รายงานความคืบหน้าคดีแตงโม แบบประชาชนฟังแล้วไม่รู้

ว่าคืบหน้าหรือถอยหลัง เพราะคำาตอบสุดท้ายของ สตช.ก็คือ

ความเห็นเสี่ยปั๊ด

เมื่อถูกถามว่าจำาเป็นหรือไม่ คำาตอบของหนังหน้าไฟก็

คือ ยังไม่จำาเป็นที่จะต้องนำา ๓ คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จ 

แล้วทำาไมไม่กล่าวถึงผู้ต้องหาอีก ๒ คนเลย หรือเป็นเพราะ  

สตช.เชื่อคำาให้การของผู้ต้องหา

ผมมองต่างมุมกับผู้กำากับการตำารวจภูธรภาค ๑ เพราะ

มีหลักฐานชัดเจนว่า มีการจัดประชุมกันเพื่อเตรียมคำาให้การ

ให้เหมือนกัน ดังนั้นการไม่นำาผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง ๕ คนเข้า

เครื่องจับเท็จ แสดงว่า สตช.ไม่เต็มใจ ไม่สนใจที่จะหาความ

จริง

ความคืบหน้าในคดีจะออกไปในทางทำาให้ความจริง

ไขว้เขว ขายข่าวเหมือนคดีชมพู่ที่มีแต่ไสยศาสตร์ สร้างหนู

เดือนชัยให้เด่นดัง คดีแตงโมก็มี ส.ส.อยากดัง ออกมาสร้าง

ภาพว่าแตงโมเกาะขอนไม้แต่คนหาปลาไม่ช่วย ล้วนแล้วแต่

เบี่ยงเบนความสนใจของคดีทั้งสิ้น ก็ในเมื่อ ผบ.ตร.วินิจฉัย

แล้วว่าเป็นอุบัติเหตุก็ต้องเป็นอุบัติเหตุ เพราะเก็บข้อสำาคัญ

5บทความ

นก็จะพันๆ กันไป 

 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กับอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาล มันจะเป็นเรื่องเดียวกัน 

ก็ฝ่ายค้านเขาอยากให้เป็นแบบนั้น 

ช่วยให้หาเสียงง่ายดี 

บางเจ้าลากยาวตั้งแต่เสื้อแดงชุมนุมปี ๒๕๕๓ ว่าเป็นผู้มา

ก่อนกาล 

ครับ...ก็หยิบฉวยไปตามเรื่องตามราว แต่มันก็สะท้อนให้

เห็นว่า เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เที่ยวนี้ ใครเล่นกับกระแสได้ดีกว่าคน

นั้นชนะ 

ก็ปั่นกระแสกันซิครับ!

วานนี้ (๑๐ เมษายน) ครึ้มอกครึ้มใจอะไรกันไม่ทราบ แกน

นำาแดงครบทีม ทั้ง ธิดา ถาวรเศรษฐ, เหวง โตจิราการ, ณัฐวุฒิ 

ใสยเกื้อ, วีระกานต์ มุสิกพงศ์, วรชัย เหมะ จัดรำาลึก ๑๒ ปี ๑๐ 

เมษา ๒๕๕๓ โศกนาฏกรรมและอาชญากรรมที่กระทำาโดยรัฐ 

แต่ลืมไปว่า ประชาชนค่อนประเทศต่างหวาดผวากับเหตุ 

การณ์ที่ว่านี้ พากันเรียก เหตุการณ์เผาบ้านเผาเมือง 

เหม็นขี้ฟัน “ณัฐวุฒิ” จะต่อสู้ชำาระประวัติศาสตร์ 

เคลียร์ตัวเองก่อนดีมั้ย ที่บอกว่า เผาเลยครับพี่น้องผมรับ

ผิดชอบเอง วันนี้รับผิดชอบอะไรบ้างหรือยัง 

ผลสอบของ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความ

จริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ชุดที่ คณิต ณ นคร เป็น

ประธาน แกนนำาเสื้อแดงก็ไม่ยอมรับ 

ไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้น 

แต่จะชำาระประวัติศาสตร์เอง 

“ณัฐวุฒิ” มีเครดิตพอที่จะทำาให้ทุกฝ่ายยอมรับหรือ

ก็...ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจ ที่เพื่อไทยนำาโดย ชลน่าน  ศรี

แก้ว ร่วมงานด้วย เพราะเป็นทีมเดียวกันมาตั้งแต่แรก 

งานนี้เจตนาน่าจะช่วย “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” หาเสียงอยู่

บ้างเหมือนกัน แต่กลายเป็นเปิดแผลเผาเมือง  

และคนกรุงยังจำาฝังใจ ในวันที่กรุงเทพฯ เป็นทะเลเพลิง

แต่ก็มีเรื่องให้รู้สึกแปลกใจอย่างแรง “วิโรจน์ ลักขณา

อดิศร” ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคก้าวไกล เอาตัวเองไปมีเอี่ยวกับ

ทุกเรื่องได้อย่างเนียนจริงๆ

โพสต์เฟซบุ๊ก Wiroj Lakkhanaadisorn - วิโรจน์  ลักขณา

อดิศร โพสต์ข้อความไว้แบบนี้ครับ

ม�กกว่�เลือกต้ังผู้ว่�ฯ กทม.

-------------------

...[ “คนรุ่นใหม่” แบบก้าวไกล ] 

สำาหรับพรรคก้าวไกลและตัวผม นิยามคนรุ่นใหม่ คือ คนที่

มองปัญหาในเชิงโครงสร้าง เข้าใจว่า ลำาพังการบริหารภายใต้ความ

ไม่เป็นธรรมนี้ ไม่สามารถทำาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ปัญหาของทุกๆ 

คน ได้รับการใส่ใจเท่าเทียมกัน ไม่สามารถทุกคนที่มีลมหายใจที่นี่มี

โอกาสที่จะตั้งตัวได้เท่ากัน และไม่สามารถทำาให้ทุกคนได้รับความ

ยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน

ถ้าเราไม่สามารถจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมได้ เลิกจัดสรร

งบประมาณที่เอาไปปรนเปรอผู้รับเหมา นายทุนขนาดใหญ่ได้ แล้ว

เอางบประมาณมาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน กระจายอำานาจให้

กับประชาชน ถ้าไม่แก้ปัญหาตรงนี้กรุงเทพฯ และประเทศจะดีขึ้นไป

กว่านี้ ไม่ได้

“ดังนั้นเมื่อพูดถึงคนรุ่นใหม่ เราต้องพูดถึงคนทุกรุ่น และผม

ต้องพูดถึงผู้ชุมนุมเสื้อแดงที่มาก่อนกาลในปี ๕๓ ด้วย สิ่งที่เขาพูดใน

วันนั้น การที่เขาส่งสัญญาณเตือน ว่าถ้าเรามอบอำานาจของเราให้กับ

เผด็จการและเสพติดกับคำาว่าคนดี  ประเทศไทยและกรุงเทพฯ ก็เลย

เป็นอย่างทุกวันนี้”

“คนรุ่นใหม่” ก็คือคนทุกรุ่น ที่อยากเห็นประเทศและ กทม. เรา

ดีกว่านี้ อยากเห็นความเท่าเทียมกัน อยากเห็นการกระจายทรัพยากร

ที่ยุติธรรม

“คนรุ่นใหม่” คือคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ร่วมกับคนตัวเล็กตัวน้อย

ที่ถูกเอาเปรียบ ไม่คิดถึงแค่การบริหารแล้วมีข้อยกเว้นให้อภิสิทธิชน 

ต้องหลับตาข้างเดียวกับความอยุติธรรม แล้วบริหาร กทม. ภายใต้

ของยกเว้นเหล่านั้น

“คนรุ่นใหม่” สำาหรับผมคือคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ 

และไม่ว่าผู้ว่าฯ จะชื่ออะไร กรุงเทพฯ ต้องไม่ฟอนเฟะเหมือนเดิมอีก

อีกต่อไป

นี่แหละครับ คือกรุงเทพฯ แห่งอนาคต กรุงเทพฯ ที่โอบรับ

ความหวังของคนทุกรุ่น....

------------------

เห็นการหาเสียงของ “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” มาหลายรอบ

แล้ว พูดได้คำาเดียวครับ ถ้าได้นายคนนี้เป็นผู้ว่าฯ กทม. นอกจากจะ

แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว 

มีแต่สร้างความฉิบหาย 

ไม่ใช่เฉพาะ กทม.ฉิบหายนะครับ 

ฉิบหายทั้งประเทศ 

หาเสียงมีแต่ประเด็นสร้างความแตกแยก  

ก็เพ่ิงรู้ครับว่า ปัญหาฟอนเฟะใน กทม.เพ่ิงเกิดข้ึนเมื่อปี  ๒๕๓๕ 

นี่เอง มันเกิดเพราะเผด็จการมีอำานาจ ถ้าผู้มาก่อนกาลไม่บอกก็ไม่รู้

แล้วนายทุนขนาดใหญ่คือใคร? 

เฟซบุ๊ก Kittitouch Chaiprasith ของ ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ 

นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้าน 

ปรัชญาการเมือง โพสต์เอาไว้น่าสนใจครับ

---------------------

.....‘ผีนายทุน’ กับวิธีหาเสียงของก้าวไกล

วันก่อนเพิ่งได้ดูคลิปการดีเบตแนวคิด เรื่องการแก้ปัญหา ‘การ

ทิ้งขยะลงแม่น้ำาลำาคลอง’ ระหว่าง อ.ชัชชาติ กับ วิโรจน์ จากก้าวไกล

อ.ชัชชาติ ระบุว่าปัญหาคือ ความถี่ของเรือไม่เพียงพอ แต่ราก

ของปัญหาจริงๆ ต้องแก้ที่จิตสำานึก เพราะคูคลอง ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะ

จากนั้นแกก็ยกตัวอย่าง นนทบุรีที่มีการประกวดชุมชนต้นแบบ 

สร้างจิตสำานึกว่าชุมชนไหนดูแลคูคลองได้ดี ก็มีการให้รางวัลเชิดชูกันไป

ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีและน่าสนับสนุน

(โมเดลแบบนี้ใช้ได้ผลทั่วประเทศ ผมเห็นมาแล้วทั้งนั้นกับการ

สร้างชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนต้นแบบ)

พอตัดมาที่วิโรจน์ สิ่งแรกที่วิโรจน์ทำาคือ ประกาศว่า ‘ห้ามโยน

ความผิดมาที่ประชาชน (ที่ทิ้งขยะลงแม่น้ำาคูคลอง)’

จากนั้นวิโรจน์ก็ได้ โยงว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ กทม.มัวแต่เอา

เวลาไปดูแลเก็บขยะให้ ‘นายทุน’ เจ้าของห้างร้านในเมือง แล้วก็เริ่ม

อ้างเรื่องค่าเก็บขยะว่าไม่เป็นธรรม

ทำาให้ประชาชนตามริมคูคลองไม่ได้รับความเป็นธรรม  ไม่ 

มีคนไปเก็บขยะ จากนั้นก็โยงไปโรงงานกำาจัดขยะของนายทหารที่

อาจจะรู้จักกับ คสช. บลาๆๆ

คนฟังใน Tiktok ก็มันส์ เห็นลีลาของวิโรจน์ ก็เลยเทใจให้ 

บอกว่าชัชชาติ ไม่ได้เรื่อง ไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่กล้าชน

นายทุน ชัชชาติเก่งนะ แต่ก็ยังทำาอะไรเก่าๆ แบบเดิมๆ บลาๆๆ 

โดยลืมคิดข้อเท็จจริงไปว่า

๑.คนท่ีท้ิงขยะลงในคูคลอง เขาทำาผิดกฎหมายและไม่เคารพ

ต่อสมบัติสาธารณะ ไม่ใช่ว่าเขาทิ้งขยะในถังขยะหรือจุดทิ้งขยะใน

ชุมชน แล้ว กทม.ไม่มาเก็บเสียหน่อย (อย่าหลงประเด็น)

๒.เจ้าของห้างร้าน เขาทำาตามกฎหมายการดูแลขยะ เขา

จัดการขยะในห้างหรืออาคารของเขา จากนั้น กทม.ก็แค่มารับขยะ

ที่เขาจัดการไว้แล้ว ณ จุดกำาจัดของเสีย

และบริษัทห้างร้านเหล่านี้ เขาเสียค่ากำาจัดขยะเดือนละ

หลายหมื่นให้ กทม.อยู่แล้วตามกฎหมาย (บริษัทไทยซัมมิตหรือ

บริษัทของคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกล/คณะก้าวหน้า ก็อยู่ภายใต้

กฎหมายเดียวกัน)

เขาไม่ได้จ่ายเงินไม่กี่หมื่น แล้วให้เจ้าหน้าที่ กทม.ต้อง

เข้าไปเก็บขยะในออฟฟิศหรือตามถังขยะของห้องพนักงานเสีย

หน่อย หรือเขาไม่ได้เอาขยะไปโยนลงคลองหรือถนนหนทาง

สิ่งที่เขาทำาไม่ต่างจากที่ประชาชนทั่วไป ทิ้งขยะลงถังขยะ

หรือจุดทิ้งขยะ แล้ว กทม.ก็มาเก็บไปตามปกติ

๓.ต่อให้วิโรจน์ได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. และคิดค่าเก็บขยะห้าง

ร้านเดือนละล้าน สิบล้าน หรือจะยึดทรัพย์และกำาจัดนายทุน (ที่

ไม่ได้สนับสนุนก้าวไกลและคณะก้าวหน้า) จนหมดประเทศ

ประชาชนริมคูคลองก็ยังทิ้งขยะลงคลองเหมือนเดิม!

สุดท้ายวิธีการหาเสียงแบบน้ี ไม่ต่างอะไรกับสมัยยุคสงคราม

เย็นท่ีฝ่ายขวาหากินกับ ‘ผีคอมมิวนิสต์’ ให้คนกลัวจนเกินเหตุ ส่วน

ฝ่ายซ้ายก็หากินกับ ‘ผีนายทุน’ ให้คนเกิดชังคนรวย

การเมืองแบบนี้น่ากลัว...มีแต่สร้างความเกลียดชัง หาผี หา

แพะ และโยนบาปให้คนที่ตนต้องการทำาลาย และสุดท้ายก็ไม่ได้

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้แม้แต่น้อย...

------------------

“วิโรจน์” มาผิดยุคจริงๆ

น่าจะเกิดยุคสงครามเย็น.

Say you will

บอกซิว่�เธอจะ..

ไม่เปะปะติดป้�ย

ทั่วเมืองม�กม�ย

ฉันต�ล�ยหมดแล้ว

บอกซิว่�เธอจะ..

ลดขยะ ทุกถิ่นแถว

พล�สติก พลิกแนว

นำ�หน้� ผู้ว่�ฯ กทม.

เรื่องเตือนจิตช�วไทยพุทธ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สามปีที่ผ่านมากระแสไม่เอาเจ้าของสามสัสพยายาม

แบ่งแยกไทยเอาเจ้า กับไทยไม่เอาเจ้า ปลุกม็อบเด็กเลว ทำา                                                                       

มะสาดไม่ทน ราษฎร ๖๓ และสารพัดม็อบออกมาป่วนถนน  

เพราะต้องการกิโยตินโมเดลมาแทนท่ีสถาบัน แต่ม็อบราษฎร 

๖๓ ก็สิ้นสภาพไปเรียบร้อยแล้ว แต่สามสัสสามกีบยังไม่หมด

ไฟประกาศว่าปี ๖๕ จะต้องก่อไฟบรรลัยกัลป์ให้ได้ 

เมื่อประเมินแล้วว่า สถาบันกษัตริย์มิใช่เป้าหมายที่จะ

ก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองได้ ดังนั้นครีเอทีฟสามสัสสาม

กีบจึงเปลี่ยนเป้าหมายใหม่เป็นเรื่องศาสนา มุกของไทยเรด                                                               

การ์ดที่ก๊อปปี้เมาเซตุงเรดการ์ดนั้นไม่สามารถนำามาใช้ ใน

ประเทศไทยได้ เพราะไทยเรดการ์ดต้องพ่ึงพาท่อน้ำาเล้ียงจาก

พ่อแม่ พวกมึงด่ากู ไม่กราบไหว้ กูก็ไม่เปิดท่อน้ำาเลี้ยง ตัดมึง

ออกจากกองมรดก

ดังน้ันจึงเหลือแต่เรื่องศาสนา ท่ีอีชอประกาศว่าศาสนา

เป็นของฟุ่มเฟือย ก็ยังไม่สำาเร็จปลุกให้เกิดความแตกแยกไม่                            

ได้ ดังนั้นจึงต้องหาคู่กรณี แผ่นดินไทยมีไทยพุทธมากที่สุด  

รองลงมาก็คือไทยมุสลิม ดังนั้นสามสัสสามกีบจึงเก็ตไอเดีย

ปั่นหัวจิ้งหรีดพุทธให้กัดกับจิ้งหรีดมุสลิม “พร้อมกับร้องยูเร 

ก้า สำาเร็จแล้วโว้ย” หลังจากนั้นเฟกนิวส์ต่างๆ ที่เน้นไปทาง                                                                           

ใส่ร้ายมุสลิมจึงเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าเรื่องสร้างมัสยิดทั่วประ 

เทศ รัฐบาลยอมจ่ายหนี้แทนธนาคารมุสลิม ล่าสุดก็คัมภีร์

ปีศาจ ที่เอาคนห่มเหลืองมาเป็นพรีเซนเตอร์ ปลุกระดมให้

ไทยพุทธเชื่อว่าไทยมุสลิมจะกลืนชาติ

ปรัชญาศาสนาต่างๆ นั้นสอนว่าการเผยแผ่ศาสนาเป็น

บุญ แต่ศาสนาอิสลามถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่จะทำาให้คน

ทั้งโลกนับถือศาสนาอิสลาม อิสลามคือรัฐธรรมนูญโลก ถ้า

ไทยพุทธไม่หลงเป็นเหยื่อสามสัสสามกีบ ก็ต้องรู้ว่าคนท้ังโลก                                                                         

นับถือศาสนาคริสต์มากท่ีสุด ดังน้ันเป้าหมายหลักก็คือ บังคับ

ชาวคริสต์ให้เปล่ียนศาสนามาเป็นอิสลาม รากเหง้าของศาสนา

คริสต์ อิสลาม ยิว ก็มาจากพระเจ้าองค์เดียวกัน แต่เป็นเพราะ

ความมักใหญ่ใฝ่สูงของผู้นำาจึงทำาให้แบ่งแยกเป็นสามศาสนา 

ต่อมาทุกศาสนาก็มีการแบ่งแยกเป็นนิกายต่างๆ กันไป

ดังนั้นเฟกนิวส์ต่างๆ ในขณะนี้เป็นการกระทำาของสาม

สัสสามกีบที่ต้องการครอบครองอำานาจในประเทศไทยต่าง

หาก อย่าหลงเป็นจิ้งหรีดให้สามสัสสามกีบปั่นหัว.

แมวข�ว 

 

คนรุ่นใหม่ไม่มีศาสนากันเยอะครับ ไม่ทราบว่าเพราะ

ยังหวังพลิก

ที่เป็นหมัดเด็ด คือระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของแตงโมที่วัด

ได้  ๙๗ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ทำาให้ไม่สามารถทรงตัวได้ เสีย

หลักเมื่อโรเบิร์ตกระชากเรือ

แหม หนูเดือนชัยที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ๒๑๕  

มก.เปอร์เซ็นต์ยังขับปิกอัปแหกด่านได้ อะไรจำาเป็นอะไรไม่

จำาเป็น : ใครกำาหนด ฤๅคดีแตงโมจะเหมือนคดีบอส จำาเป็น

ต้องคำานวณความเร็วใหม่ให้เหลือเพียง ๗๔ กม./ชม. โอ้

อนิจจา “ผีตายโหงกับโลงไม้ยาง” ตราบใดที่ไม่แยกนิติเวช 

สอบสวน สืบสวน ออกจาก สตช.

โกโบร�ณ 

 

คดีแตงโมท่ีมีความยุ่งยากและซับซ้อน ส่วนหน่ึงก็เพราะ

กระบวนการยุติธรรมต้นน้ำาไร้ประสิทธิภาพ บวกกับผู้รู้ ผู้หิว

แสงเยอะไปหมด ทำาให้คดีนี้หาความกระจ่างไม่ได้สักที 

ผมเห็นด้วยครับว่าต้องแยก นิติเวช สอบสวน สืบสวน  

ออกจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ให้อัยการเข้ามามีบทบาท

ในขั้นต้นมากขึ้น ไม่ใช่ตำารวจทำาเองทุกอย่าง ตั้งแต่สอบสวน  

สืบสวน จับกุม ไร้การถ่วงดุลตรวจสอบ ที่จริงมีการพูดคุย

ประเด็นเหล่านี้กันมานานแล้ว แต่ไม่มีการตอบสนองจากรัฐ 

บาล รัฐสภา ผู้มีอำานาจในการปฏิรูปตำารวจ. 

มิ้ง สระบุรี

 * ณัชชารัตน์  วงศ์หฤทัย

หญิงไทยกล้าแกร่งแข็งขัน

ได้แชมป์โลกหญิงคนสำาคัญ

สู้สะบั้นหญิงไทยคนแรกคว้าชัย

 * ในการกีฬาสนุกเกอร์

ที่ใครเผลอว่าเป็นพนันใหญ่

แท้จริงอยู่ที่จิตความจริงใจ

เห็นความละมุนละไมในกีฬา

 * เห็นความหวังอันสูงสุด

ผุดผ่องเป็นอาชีพได้หนา

ตอบแทนคุณบิดามารดา

วิริยาฝึกซ้อมทุกวัน

 * อายุน้องแค่ยี่สิบเอ็ดปี

มีวินัยเป็นเลิศเป็นขวัญ

นำาความฝันอันสูงสุดมากำานัล

ชาวไทยสุขสันต์วันเจริญฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธ�คนี

...................................

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

มั

เ



เป็นธรรมชาติของสีผิวของผลไม้ที่ห่อถุง เปลือกสวยและแม้จะดู

ภายนอกไม่เหมือนทุเรียนแก่ แต่ผลผลิตที่ผ่านการทดสอบมาหลาย

ฤดูการผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน

ด้าน กุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. 

กล่าวว่า สวทช.มุ่งพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ นำามาขยาย

ผลพื้นที่สาธิตเทคโนโลยีเพื่อการทดสอบประสิทธิภาพและเพิ่ม

มูลค่าทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ 

ของโลก เช่น นวัตกรรมถุงห่อทุเรียน Magik Growth นอกจากนี้

ทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช.ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัท สาลี่ 

คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) ในปี 2564 เพื่อผลิตและจำาหน่ายใน

ประเทศ สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green 

Economy) ที่รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ

ดังนั้น นวัตกรรมถุงห่อทุเรียน Magik Growth ตอบโจทย์ 

‘ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน’ ที่สามารถนำาวัสดุต่างๆ กลับมาใช้

ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมทั้งตอบโจทย์ ‘ระบบเศรษฐกิจสีเขียว’ ที่

มุ่งเน้นแก้ปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกและผลักดันการ

พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน สวทช.ยัง

ดำาเนินการในส่วนของพื้นที่อีอีซีไอ การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการ

เริ่มต้นของอีอีซีไอที่อยู่ในพื้นที่อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่ง

เป็นพื้นที่นวัตกรรมในจังหวัดระยองที่ สวทช.ดูแลอยู่

ด้าน นวลนภา เจริญรวย เจ้าของสวนทุเรียนสไตล์ช๊าลฮิ                                             

อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง กล่าวว่า ในช่วงที่ทุเรียนอายุผล 65-

70 วัน หรือมีขนาดเท่าขวดน้ำาอัดลม 1.5 ลิตร เป็นระยะที่ผลมี

การสะสมแป้งก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำาตาลเมื่อผลสุก ซึ่งเป็นช่วงที่

จะมีหนอนเจาะผลทุเรียน หรือหนอนรัง เพลี้ยแป้ง และราดำาเข้า

ทำาลาย ทำาให้ผลทุเรียนเล็ก แคระแกร็นไม่เจริญเติบโต คุณภาพ

ของผลทุเรียนไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค กระทั่งช่วงฤดูกาลที่

ผ่านมาได้ทราบผลทดสอบการใช้นวัตกรรมถุงห่อทุเรียน Magik 

Growth จากทีมนักวิจัยเอ็มเทค สวทช. และอาจารย์จากสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ผลปรากฏว่าถุงห่อทุเรียน 

Magik Growth นอกจากจะช่วยตอบโจทย์การลดสารเคมี ป้องกัน

หนอนเจาะผลทุเรียน และเพลี้ยแป้ง ราดำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก              

หรืออีอีซีไอ 1 ใน 7 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการ

พิเศษที่อยู่ภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ

อีอีซี ภารกิจหลักของอีอีซีไอคือ การสร้างเทคโนโลยีให้

กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่อง และพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่นำาไปถ่ายทอดให้

กับเกษตรกร เพื่อให้เกิดการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต โดย

เม็ดเงินที่อีอีซีไอคิดค้นเทคโนโลยีจะต้องเกิดการร่วมลงทุนของ

ภาคเอกชน 5 เท่า และเกิดผลประโยชน์ 200 เท่า ซึ่งสำานักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 

วางเป้าหมายเงินลงทุนในพื้นที่นี้ ไว้ 287,586 ล้านบาท ที่จะสร้าง

อุตสาหกรรมใหม่รองรับการค้าและการลงทุนนวัตกรรมด้านชีวภาพ

อย่างไรก็ตาม ทุเรียนเป็นพืชส่งออกอันดับ 2 โดยในปีที่ผ่าน

มานั้นทุเรียนส่งออกทะลุ 1 แสนล้านบาท แต่ชาวสวนทุเรียนยัง

ประสบปัญหาทั้งเรื่องโรคแมลงศัตรูพืชและสัตว์กัดแทะ ที่ทำาลาย

ทุเรียนในระยะพัฒนาผลจนเกิดความเสียหาย ทำาให้เกษตรกรส่วน

ใหญ่แก้ปัญหาโดยใช้สารเคมียาฆ่าแมลงในการฉีดพ่น ซึ่งนอกจาก

จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นยังเกิดปัญหาสุขภาพตามมา เพื่อแก้ปัญหา 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

มุ่งพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ นำามาขยายผลพื้นที่สาธิต

เทคโนโลยีเพื่อการทดสอบประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าทุเรียน ซึ่ง

เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 

ซึ่ง ณัฐภพ สุวรรณเมฆ นักวิจัยทีมวิจัยสิ่งทอ กลุ่มวิจัย

เทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

(เอ็มเทค) หรือ สวทช. กล่าวว่า ทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได้นำาองค์

ความรู้เรื่องวัสดุศาสตร์ โดยพัฒนาสูตรผสมเม็ดพลาสติก (polymer 

compound) ร่วมกับเทคโนโลยีการขึ้นรูป

นอนวูฟเวน เพื่อให้วัสดุนอนวูฟเวนมีสมบัติ

ให้น้ำาและอากาศผ่านเข้าออกได้ โดยง่าย 

รวมถึงมีคุณสมบัติการคัดเลือกช่วงแสงที่

เหมาะสมกับเซลล์รับแสงที่ผิวผลไม้

โดยได้ผลิตเป็นนวัตกรรมวิจัย

ต้นแบบชื่อทางการค้าว่า Magik Growth 

หรือนวัตกรรมถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวนช่วย

ให้ทุเรียนที่ถูกห่อด้วยถุงห่อ Magik Growth 

สามารถสร้างสารสำาคัญในผลไม้ ทั้งแป้ง 

น้ำาตาล สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ ที่ได้

ทดลองทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและ

ระดับภาคสนามร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยี

การผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง (สจล.) ในพื้นที่สวน

ทุเรียนอำาเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งแต่

ปี 2562 ถึงปัจจุบัน และมีการจัดเก็บข้อมูล

ผลวิจัยอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ถุงห่อทุเรียน 

Magik Growth สามารถนำามาใช้ซ้ำาได้ถึง 2 

ฤดูการผลิต เป็นการช่วยเกษตรกรประหยัด

ต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการ

ลดใช้สารเคมีในการกำาจัดแมลงศัตรูพืช

ทั้งนี้ การห่อทุเรียนด้วยถุงห่อ

ทุเรียน Magik Growth มีข้อดีเรื่องน้ำาหนัก

ผลทุเรียนเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบเมื่อ

ปี 2564 น้ำาหนักทุเรียนเพิ่มขึ้น 17.7% 

จากจำานวนสวนทุเรียน 6 สวนในจังหวัด

ระยอง และน้ำาหนักเพิ่มขึ้น 14.4% จาก

จำานวนสวนทุเรียน 4 สวนในพื้นที่จังหวัด

นราธิวาส สำาหรับนวัตกรรมถุงห่อทุเรียน 

Magik Growth ขณะนี้มีบริษัทเอกชนที่ได้

รับสิทธิ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการผลิต

เพื่อจัดจำาหน่ายแล้ว

เช่นเดียวกับ ลำาแพน ขวัญพูล 

อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีการ

ผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ทีมวิจัย 

สจล.ซึ่งมีส่วนในการทดสอบให้กับทีมวิจัย

เอ็มเทค สวทช. ภายใต้ โครงการการขยาย

ผลนวัตกรรมถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตชาวสวน

ทุเรียน ได้นำาถุงห่อ Magik Growth จำานวน 4 สี (น้ำาเงิน ขาว ดำา 

และแดง) มาทดสอบห่อทุเรียนที่สวนคุณนวลนภา อำาเภอแกลง 

จังหวัดระยอง เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับทุเรียนที่ไม่ได้

ห่อและทุเรียนที่ห่อด้วยถุงตาข่ายทางการเกษตรซึ่งเกษตรกรใช้อยู่

เดิม เพื่อเทียบประสิทธิภาพของถุงห่อ Magik Growth

“ทุเรียนที่ห่อด้วยถุง Magik Growth มีความหนาของเปลือก

บางลง 30% ทำาให้ได้น้ำาหนักรวมผลทุเรียนเพิ่มขึ้น 10% มีความ

แน่นเนื้อมากขึ้น และสีเนื้อเหลืองขึ้น และการห่อผลด้วยถุง Magik 

Growth ไม่มีผลต่อการแก่ของผลทุเรียนบนต้น โดยผลที่ห่อมีการ

สะสมน้ำาหนักแห้งเพิ่มขึ้น เมื่อนำามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องพบว่า

ผลทุเรียนที่ห่อด้วยถุง Magik Growth มีการสุกช้ากว่าผลที่ไม่ได้ห่อ

ประมาณ 2 วัน” ลำาแพน กล่าว

อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของทุเรียนที่ห่อด้วยถุงห่อทุเรียน 

Magik Growth จะมีสีของเปลือกที่สวยเป็นสีเขียวแกมเหลือง ซึ่ง

แล้ว ผิวผลทุเรียนก็สวย ผลได้น้ำาหนักดีและมีปริมาณเนื้อทุเรียน

เพิ่มขึ้นด้วย

“เดิมทีเราก็ใช้ถุงตาข่ายทางการเกษตรห่อทุเรียนเพื่อป้องกัน

แมลงศัตรูพืชแทนการฉีดพ่นสารเคมีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งป้องกันหนอน

รังได้ แต่ก็ยังประสบปัญหาว่าไม่สามารถ

ป้องกันเพลี้ยแป้งกับราดำาได้ ทำาให้ผิว

ทุเรียนไม่สวย และเกิดความเสียหาย แต่

เมื่อเริ่มทดลองใช้ถุงห่อทุเรียน Magik 

Growth มาได้ระยะหนึ่งแล้ว นอกจากจะ

ช่วยลดต้นทุนจากสารเคมีประมาณ 6 ครั้ง 

ยังช่วยป้องกันเพลี้ยแป้งและราดำาได้ด้วย 

ทำาให้ทุเรียนมีผิวผลสวย ผลเจริญเติบโตได้

ดี ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งส่งผลถึง

ความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่ได้บริโภคทุเรียน

ที่ปลอดภัย ปริมาณน้ำาหนักผลเพิ่มขึ้นช่วย

ให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นและลดการใช้สารเคมี 

ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสิ่ง

แวดล้อมในสวนดีขึ้นมาก ถือเป็นแนวทาง

ในการสร้างความยั่งยืนให้กับชาวสวน

ทุเรียนยุคใหม่ โดยเฉพาะหากอนาคตมี

ปัญหาวิกฤตราคาทุเรียนจะทำาให้เรายืน

หยัดอยู่ได้ ปีนี้เป็นปีแรกที่จะขายทุเรียน

ที่เป็นผลผลิตจากถุงห่อทุเรียน Magik 

Growth โดยจะทดลองส่งไปที่ประเทศจีน

ซึ่งติดต่อจองขอรับซื้อแล้ว”

ด้าน พีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ 

กรรมการผู้จัดการ บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ 

กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทได้ให้ความสำาคัญ

กับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง ซึ่งในส่วนของอุตสาหกรรมเกษตร

เวลานี้อยู่ระหว่างการทำาวิจัยและพัฒนา 

ซึ่งบริษัทได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี Magik 

Growth เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ทางบริษัท สาลี่ 

คัลเล่อร์ฯ ได้เลือกนวัตกรรมของเอ็มเทค 

ถุงห่อทุเรียน Magik Growth ซึ่งมีการ

ทดลองร่วมกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนใน

เครือข่ายของเอ็มเทค สวทช.มานานเกือบ 

4 ปี ได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้งเรื่องคุณภาพ

ของถุงที่ใช้ได้นาน ใช้ซ้ำาได้ถึง 2 ปี และ

ประสิทธิภาพของถุงห่อยังช่วยให้ทุเรียนมี

คุณภาพมาก 

ปัจจุบันได้มีการผลิตถุงห่อทุเรียน 

Magik Growth สำาหรับจำาหน่ายแก่ผู้

ประกอบการชาวสวนทุเรียนแล้ว ผู้

สนใจสามารถหาซื้อถุงห่อทุเรียน Magik 

Growth จากบริษัทบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ฯ และเร็วๆ นี้กำาลัง

พัฒนาช่องทางจำาหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด เช่น โฮมโปร เป็นต้น 

เดิมทีบริษัทจะรับนวัตกรรมมาจากต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งถุง 

Magik Growth ถือเป็นนวัตกรรมไทยผลงานแรกที่บริษัทซื้อสิทธิ์

มาผลิตเพื่อจำาหน่าย บริษัทเชื่ออย่างหนึ่งว่า สินค้านวัตกรรมต้อง

มีพาร์ตเนอร์ที่เห็นตรงกัน ซึ่งทางเอ็มเทค สวทช.สามารถตอบ

โจทย์ความต้องการได้

ทั้งนี้ ที่บริษัทมองการเกษตรเพราะประเทศไทยเป็นประเทศ

เกษตรกรรม และบริษัทต้องการเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกร เพราะ

สินค้าที่เราพัฒนาเป็นสินค้านวัตกรรมที่จะสร้าง productivity ทำาให้

คุณสมบัติของสินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น ลดต้นทุนให้เกษตรกร 

โดยการพัฒนาจะทำาให้พืชบางชนิดมีอัตราการโตเร็วขึ้น และ

บางชนิดจะมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน เช่น มะม่วง ที่ผ่าน

มาพัฒนาจนมีความหวานมากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทจะ

เสนอขายสินค้าได้แก่ บริษัทที่ทำาเกษตรแปลงใหญ่และร้านค้าที่

ขายอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดการทดลองใช้ เนื่องจากราคาสินค้าเราจะ

สูงกว่าเมื่อเทียบกับเจ้าอื่น แต่ความคุ้มค่า คุ้มทุนของบริษัทจะมี

มากกว่า ตั้งเป้าปีแรกยอดขายประมาณ 1-2% ของยอดขายรวม

ของบริษัทที่ 1,000 ล้านบาท  

ด้าน อรทัย เอื้อตระกูล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนำาเข้า

และส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต กล่าวว่า ถุงห่อทุเรียนถือ

เป็นการลดการใช้สารเคมีได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาศัตรู

พืชทำาลายผลทุเรียน ดังนั้นควรส่งเสริมให้ทำาต่อเนื่องเพื่อรักษา

มาตรฐานการส่งออก อย่างไรก็ตามขณะนี้ประเทศจีนและญี่ปุ่น

ติดต่อขอซื้อทุเรียนที่ใช้ถุงห่อทุเรียน Magik Growth ทั้งสวนของ

คุณนวลนภาแล้ว เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรฐานและการลดสารเคมี

ในกระบวนการผลิต.

ากสถานการณ์บ้านเมืองที่ค่อนข้างวุ่นวาย คนใน

ประเทศต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทั้งด้าน

เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ท่ีผ่านมามีหลายอุตสาห  

กรรมปรับตัวมากขึ้นแล้ว บ้างก็จากความสามารถของตัว

เอง บ้างก็ใช้ โอกาสและเครื่องมือจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง

หยิบยื่นความช่วยเหลือในช่วงที่เกิดวิกฤต แต่หนึ่งสิ่งที่

กำาลังได้รับความนิยมและภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัว

เข้าหามากที่สุดคือการใช้เครื่องมือออนไลน์

จากหลายอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเข้าสู่ออนไลน์ทำาให้

เกิดปรากฏการณ์ใหม่อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ

ก้าวข้ามอุปสรรคได้ อย่างเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมประมง ที่

ก่อนหน้านี้สถาบันอาหารได้ไปดำาเนินโครงการส่งเสริมการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงจากผลผลิตประมงเพาะ

เล้ียงฯ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคกลาง

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัต 

กรรมในการแปรรูปอาหาร เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมง

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมต่อยอดสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่า

สูง สร้างโอกาสในการแข่งขัน รุกตลาดออนไลน์และออฟ

ไลน์ วรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรไปสู่การปฏิบัติ โดยกำาหนด

แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม

เกษตร

บนพื้นฐานความสมดุลเชิงพื้นที่ ในการผลิตและ

แปรรูปสินค้าเกษตร ทั้งประเภทอาหาร ไม่ใช่อาหาร รวม

ถึงผลักดันให้อุตสาหกรรมมีความมั่นคงและเกิดความ

ยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยก

ระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนา

ช่องทางการตลาดในระดับต่างๆ โดยได้มอบหมายให้สถาบัน                                                                       

อาหารดำาเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์

อาหารมูลค่าสูงจากผลผลิตประมงเพาะเลี้ยงด้วยเทคโน 

โลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความ

ยั่งยืนในธุรกิจประมง

ในปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3,090,000 ล้านบาท                                                                 

กำาหนดพื้นที่เป้าหมายดำาเนินงานใน 10 จังหวัดภาคกลาง                                                                         

ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทร 

ปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง 

ชัยนาท สิงห์บุรี และปทุมธานี ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำาที่สำาคัญของประเทศ โดยในปี 2564 พบว่า ผลผลิต

ประมงน้ำาจืดในพื้นที่ภาคกลางสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบ

การมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท

ท้ังน้ี การดำาเนินงานโครงการดังกล่าวในช่วงไตรมาส 

แรกมีความก้าวหน้าไปกว่า 36% มีผู้ประกอบการผ่านการ                                                                         

คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำานวน 14 กิจการ อาทิ ผู้

ประกอบการเพาะเลี้ยงปลานิล ปลากะพง หอยเชลล์ ปลา

ดุก ปลาสลิด ปลาช่อน ปลากระดี่ เป็นต้น โดยผู้ที่ผ่านการ

คัดเลือกจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี แนะนำาพัฒนา

และปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนได้สูตรและเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำา

แปรรูปพร้อมทานออกสู่ตลาด อาทิ ผลิตภัณฑ์ปลา

ช่อน ปลาสลิดแดดเดียว พัฒนาไปเป็นปลาช่อนแม่ลาเค็ม

น้อย ผลิตภัณฑ์ปลานิลแดดเดียวพัฒนาไปเป็นน้ำาพริกปลา

ย่างแห้ง ผลิตภัณฑ์ปลาเค็มรวนพร้อมทานพัฒนาไปเป็น

ซุปผักปลาก้อน ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกรอบปรุงรสพัฒนาไป                                                                        

เป็นสแน็กขอบหอยเชลล์ ผลิตภัณฑ์ปลาดุกเส้นทอดพัฒนา 

ไปเป็นปลาดุกหยอง

ผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแม่ลาแดดเดียวพัฒนาไปเป็น

ปลาช่อนแม่ลาแดดเดียวสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดด

เดียว ปลาสลิดทอดกรอบ น้ำาพริกปลาสลิด พัฒนาไปเป็น

สแน็กจากก้างปลาสลิด ข้าวเกรียบปลาสลิด และผลิตภัณฑ์

ปลาร้า น้ำาปลาร้า พัฒนาไปเป็นปลาร้าผงอัดก้อน เป็นต้น 

ซ่ึงนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการโดยตรง

แล้ว ยังมีส่วนช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

มั่นใจได้เลยว่าหากทุกอุตสาหกรรม หรือทุกกลุ่มผู้

ประกอบการ สามารถนำาเครื่องมือหรือช่องทางในการต่อ 

ยอดธุรกิจมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จะส่งผลให้ธุรกิจนั้นๆ 

เพิ่มมูลค่าให้สูงมากขึ้น และสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ 

รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาดโดยการเชื่อมโยงกับคู่ค้า

และเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ในเขตจังหวัดนั้นๆ ได้แน่นอน.

อะไรให้ว้าว! ได้ตลอดจริงๆ สำาหรับ ณภัทร โมรินทร์                                                                  

ทายาทรุ่น 3 แห่งแบรนด์เจ้าสัว ผู้นำาธุรกิจกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อหมูแปรรูป ที่ล่าสุดได้เผย

ทิศทางธุรกิจตั้งเป้าบุกตลาดขนมขบเคี้ยวเต็มตัว แถมที่เซอร์

ไพรส์สุดๆ ก็คือ การเปิดตัว “ข้าว

ตังมินิ” หรือ Mini Rice Cracker 

ที่เรียกความฮือฮาจากสื่อไปเต็มๆ 

เพราะมาในแบบชิ้นเล็กๆ คลุกไก่

หยองและน้ำาปรุงสูตรลับทั่วทั้งแผ่น 

พร้อมรสชาติความอร่อยแบบเจ้าสัว

มาเต็มเหมือนเดิม ใครยังไม่ได้ชิม

ต้องรีบไปลอง หาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์

มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน.
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ผันตัวสู่ออนไลน์สร้างโอกาส

สุดว้าว!

เศรษฐกิจ

มี

จ

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

ณภัทร

โมรินทร์

เ

อีอีซี ไอนวัตกรรมขับเคลื่อนศก.ชุมชน

เอ็มเทคผุดถุงห่อทุเรียน Magik Growth

ต้นแบบสวน‘พรีเมียม’เพื่อการส่งออก   

“นวัตกรรมถุงห่อทุเรียน Magik Growth ตอบโจทย์ ‘ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน’            

ที่สามารถนำาวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมทั้งตอบโจทย์ ‘ระบบ

เศรษฐกิจสีเขียว’ ที่มุ่งเน้นแก้ปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกและผลักดันการ

พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน สวทช.ยังดำาเนินการใน

ส่วนของพื้นที่อีอีซีไอ การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของอีอีซีไอ”

ณัฐภพ สุวรรณเมฆ พีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ 



การอ่อนตัวลงของดัชนีตลาดอาจทำาให้นักเก็งกำาไรเกิดความ

วิตกกลัวตลาดจะดิ่งลงแรง เพราะเข้าใกล้เทศกาลสงกรานต์มาก

ขึ้น ทำาให้จะมีการหยุดและชะลอการลงทุนได้มาก เมื่อมาพิจารณา

ในรายละเอียดพบว่าช่วงที่ผ่านมาตลาดถูกกดจากการขายหุ้นของ

ทางกองทุนโดยตรง มองเผินๆ ก็คงคิดว่ากองทุนคงกลัวตลาด

จะตกต่ำาเพราะมีหลากหลายปัจจัยที่ยังกดดันตลาดอยู่ แต่ปัจจัย

ต่างๆ ที่มักนำามาอ้างกลับไม่มีผลกับนักลงทุนต่างชาติมากนัก ทั้งๆ 

ที่ปัจจัยเหล่านั้นมีผลกระทบกับนักลงทุนต่างชาติมากกว่า แสดง

ว่าปัจจัยดังกล่าวนักลงทุนต่างชาติมองและคิดว่าไม่ได้มีผลเสีย

กับตลาดอย่างที่นักเก็งกำาไรคิดกัน อย่างกรณีเฟดมีการปรับลดคิว

อี คนส่วนมากจะคิดว่าไม่มีเงินไหลเข้าตลาดเพิ่ม ตลาดก็จะไปไม่

ได้ จึงมองเป็นลบกับการลงทุน และยังคิดว่าเงินที่เคยลงทุนใน

ตลาดเกิดใหม่จะมีการไหลออก ทำาให้ตลาดเหล่านั้นจะต้องตกต่ำา 

แต่ผลจริงไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกัน เพราะเมื่อมาพิจารณากันอย่าง

ละเอียด จะพบว่าการลดคิวอีของเฟดเป็นเรื่องของสหรัฐ แต่มีข้อดี

ที่ว่าเฟดคิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำาลังเติบโตมาก จึงไม่จำาเป็นต้องใช้

นโยบายการเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจอีก แสดงว่าเศรษฐกิจดีแล้ว

จะมีผลเสียกับตลาดหุ้นได้อย่างใด ส่วนอีกกรณีที่เฟดจะปรับขึ้น

ดอกเบี้ย เป็นเจตนาท่ีต้องการสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจท่ีคิดว่า

ร้อนแรงเกินไป ซ่ึงก็มีส่วนถูกอยู่บ้างท่ีเศรษฐกิจสหรัฐกำาลังโตดีมาก 

จึงเกิดภาวะเงินเฟ้อสูง แต่การใช้ดอกเบ้ียมาสกัดเงินเฟ้ออาจไม่ได้

ผล เพราะเงินเฟ้อในปัจจุบันส่วนมากเกิดจากราคาน้ำามันสูงมากกว่า

ความต้องการบริโภคสูง เป็นเรื่องของต้นทุนสินค้าสูง ยากท่ีจะทำาให้

ราคาสินค้าลดลงได้ ย่ิงเพ่ิมดอกเบ้ียก็เท่ากับ

เพ่ิมต้นทุนสินค้าไปด้วย จึงมองว่าอาจผิดทาง

แก้ไข แต่นักเก็งกำาไรก็พากันหวาดวิตก จึง

มองตลาดในทางลบ ก็ดูจะมีผลทางจิตวิทยา

มากกว่าความเป็นจริง สภาพการณ์อย่างน้ีก็จะ

อยู่ได้ไม่นาน ทำาให้ตลาดจะถูกกดดันไปนานไป

ด้วย ในท่ีสุดทุกอย่างจะต้องกลับสู่สภาพจริงท่ี

มีความสมดุล

ทางด้านไทยแม้ดัชนีตลาดจะดูผันผวน

ก็เกิดจากการขายหุ้นของกองทุน ซึ่งอาจจะ

มาจากความจำาเป็นต้องขายจากปัญหาของ

ธุรกิจประกันภัย แต่มองว่าเมื่อขายมากแล้ว

แรงขายจะลดลง ในขณะที่แรงซื้อยังมีมาก

เพียงแค่รอจังหวะเท่านั้น ประกอบกับขณะนี้
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7เศรษฐกิจ

ขนส่งคุมเข้มโควิด-19 ในรถสาธารณะ 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ของโควิด-19 ในปัจจุบัน 

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กำาชับให้หน่วยงานในสังกัด                                                                       

กระทรวงคมนาคม ดำาเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 

สำาหรับการขนส่งสาธารณะทุกประเภท รวมทั้งจัดให้มีการเว้น

ระยะห่าง และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่าง

เคร่งครัด กรมการขนส่งทางบกจึงได้ปรับปรุงมาตรการปฏิบัติเพื่อ                                                                                      

ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้ผู้ประกอบการขนส่ง

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 เพื่อความ

ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยต้องมีมาตรการคัด

กรองผู้โดยสารตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ตรวจสอบ 

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 100%  

นครชัยขยายช่องจ่ายเงิน QR Code เพิ่ม

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นคร

ชัยแอร์ จำากัด เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทนครชัยแอร์ได้ให้บริการ

รับชำาระเงินผ่าน QR Code ในการซื้อตั๋วโดยสาร สำาหรับผู้ที่จอง

ตั๋วผ่านเว็บไซต์นครชัยแอร์ และบริการ NCA Social Booking 

จองตั๋วผ่าน Facebook และ Line มาตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 

2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ใช้บริการ                                                                                

เนื่องจากเป็นระบบที่มีความปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงสถาน 

การณ์โควิด-19 ท่ีผู้ใช้บริการต้องการงดใช้เงินสดและลดการสัมผัส 

ซึ่งช่วยป้องกันการติดเชื้อได้อีกทางหนึ่ง นครชัยแอร์จึงได้ขยาย

ช่องทางการรับชำาระเงินผ่าน QR Code โดยเปิดให้ผู้ที่จองตั๋ว

ผ่าน Call Center 1624 สามารถสแกนจ่าย QR Code ผ่านแอป

พลิเคชันของธนาคารได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยเช่นกัน

PJW ผนึก EA รุกธุรกิจยานยนต์ ไฟฟ้า

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร  

บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก หรือ PJW เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ 

EV ล่าสุด เซ็นบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ บมจ.พลังงาน

บริสุทธิ์ หรือ EA เพื่อการวิจัยและพัฒนาเปลือกแบตเตอรี่-

ระบบหล่อเย็นสำาหรับแบตเตอรี่ และระบบหล่อเย็นสำาหรับมอ 

เตอร์ขับเคลื่อน ด้วยพลาสติกคุณภาพสูงที่มีความทนทานต่อ

ความร้อนและมีคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนสูง รวมถึงทน

ต่อปฏิกิริยาเคมีได้ดี ทั้งนี้เพื่อลดน้ำาหนักของแบตเตอรี่ ทำาให้

รถน้ำาหนักเบาลง สามารถวิ่งได้ระยะทางต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

มากขึ้น สามารถลดจำานวนการชาร์จและยืดอายุการใช้งานของ

แบตเตอรี่ได้ดี คาดเริ่มผลิตพาณิชย์ในปี 2566 มั่นใจมียอดขาย

ปีแรกเข้ากระเป๋าไม่ต่ำาว่า 100 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้นเป็น 500 

ล้านบาท ภายในปี 2569

ttb สำารองเงิน 16,000 ล้านช่วงสงกรานต์

รายงานข่าวจากทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี (ttb) เตรียม

ความพร้อมสำารองธนบัตรให้บริการผ่านเอทีเอ็มและสาขาของ

ธนาคารทั่วประเทศ จำานวน 16,000 ล้านบาท เพื่อรองรับ

ความต้องการใช้เงินสดช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเทศ                                                                            

กาลสงกรานต์ ปี 2565 โดยแบ่งธนบัตรสำารองในเขตกรุงเทพ 

มหานคร 7,000 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัด 9,000 ล้าน

บาท หรือบริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม จำานวน 10,500 ล้านบาท 

และช่องทางสาขาจำานวน 5,500 ล้านบาท เพื่อช่วยอำานวย

ความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัวในการทำาธุรกรรมทางเงิน

ต่างๆ ให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดยปัจจุบันทีเอ็มบีธน

ชาตมีสาขา จำานวน 636 สาขา และเครื่องเอทีเอ็ม จำานวน 

3,043 เครื่องทั่วประเทศ.

อ่วม!เลิกอุ้มดีเซล30บาท
เริ่ม1พ.ค.นี้พร้อมเดินหน้าเร่งทบทวนแผนรองรับวิกฤตน้ำามัน

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้

อำานวยการสำานักงานกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิด                                                    

เผยว่า ตอนนี้กรมธุรกิจพลัง                                                   

งานอยู่ระหว่างทำาตัวเลขส่ง

ให้กับกระทรวงการคลัง ว่า

กองทุนควรจะขอรับเงินสนับ 

สนุนจากรัฐบาลเป็นตัวเลขเท่า

ไหร่ แต่ในขณะนี้ กองทุนยังมี

กระแสเงินสด หรือ Cash flow 

อยู่ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท แม้

สถานะกองทุนจะติดลบแล้วกว่า 

4.2 หมื่นล้านบาท ยืนยันยังมี

เวลา เพราะดูจากสถานการณ์

จะต้องเติมเงินเข้าบัญชีกองทุน

ก้อนแรก 20,000 ล้านบาท

ในเดือน มิ.ย.2565 ส่วนก้อน

ที่ 2 จะกู้อีก 1 หมื่นล้านบาท 

และก้อนที่ 3 อีก 1 หมื่นล้าน

บาท รวม 4 หมื่นล้านบาท โดย

ยืนยันว่าวันที่ 30 เม.ย.2565 

จะมีสถาบันการเงินยื่นข้อเสนอ

ปล่อยกู้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ช่วงปลาย

เดือน เม.ย.2565 กองทุนจะ

พิจารณาปรับขึ้นราคาดีเซล

เกินกว่า 30 บาทต่อลิตร ใน

วันที่ 1 พ.ค.2565 แต่จะเป็น                            

เท่าไหร่นั้นต้องขึ้นอยู่กับราคา                        

น้ำามันดิบตลาดโลก เช่น ปัจจุบัน 

อุดหนุนราว 8 บาทต่อลิตร กอง                                                   

ทุนอาจจะอุดหนุน 4 บาทหรือ

เท่าไหร่ต้องพิจารณาอีกครั้ง 

อีกทั้งวันที่ 20 พ.ค.2565 จะ

ครบกำาหนดมาตรการลดภาษี

น้ำามันดีเซล 3 บาท ภาระค่า

ใช้จ่ายเงินในกองทุนก็จะกลับ

มาสูงอยู่ดี

นายวิศักดิ์กล่าวว่า กอง 

ทุนยังอยู่ระหว่างทบทวนแผน

รองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำามัน

เชื้อเพลิงปี 2563-67 โดยได้หา                                            

รือกับกระทรวงการคลัง สภา                                       

พัฒน์ และหน่วยงานที่เกี่ยว 

ข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลรอบด้าน

ทั้งปัจจัยบวก ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล

ต่อราคาน้ำามัน โดยใช้ฐานราคา

ดีเซลลิตรละไม่เกิน 30 บาท 

ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ ามัน                                                    

ทั้งภาคขนส่ง รถสาธารณะ รวม                                                      

ถึงข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ภาระ

ทางการคลัง และแนวโน้มสถาน 

การณ์ราคาน้ำามันตลาดโลก 

เพื่อประกอบการพิจารณาทบ 

ทวนแผนดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะ

ได้ข้อสรุปมีความชัดเจนภายใน

เดือน ก.ค.-ส.ค.นี้

“ขณะนี้ กองทุนได้ติด                                             

ตามสถานการณ์ราคาน้ำามัน

ตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ซึ่งจาก                                               

การศึกษาทิศทางราคาน้ำามัน

เป็นไปได้ทั้งขึ้นและลง ไม่

สามารถคาดเดาได้ แต่หาก

ราคาตลาดโลกปรับขึ้นต่อเนื่อง 

ก็มีความเป็นไปได้ที่กองทุน

จะลดการอุดหนุนราคาขาย

ปลีกดีเซล โดยอาจใช้วิธีปรับ

บัญชีกลางตั้งทีมบี้เบิกจ่าย

โชว์ผลงานพุ่ง1.58ล้านล.

เข้าใกล้เทศกาลสงกรานต์ จึงมีการชะลอการซื้อ ตลาดจึงดูอ่อนตัว 

แต่ไม่ได้หมายความว่าตลาดอ่อนตัวเพราะธุรกิจไม่ดี ตรงกันข้ามยัง

คงพบว่าธุรกิจในตลาดมีกำาไรดีและจ่ายเงินปันผลสูง นักลงทุนต่าง

ชาติจึงยังสนใจเข้าลงทุนมาตลอด มองแนวโน้มตลาดยังจะขยับสูง

ขึ้นได้ การอ่อนตัวของตลาดจึงเป็นจังหวะที่ดีกับการเลือกลงทุน แต่

ไม่ต้องโหมซื้อ ทยอยลงทุนจะได้ผลดีมากกว่า. 

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

CSS เป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ ซึ่งนักลงทุนอาจจะ

มองข้ามเพราะเป็นธุรกิจที่ไม่โดดเด่นเหมือนบางธุรกิจ แต่เมื่อมา

พิจารณากันให้ดีๆ กลับพบว่าน่าสนใจกับการลงทุนมาก เพราะใน

สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะดูจากเหตุการณ์ในช่วง 3 

ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดวิกฤตโรคระบาดและเศรษฐกิจตกต่ำา ธุรกิจส่วน

มากจะมีผลประกอบการตกต่ำาลงมาก แต่เมื่อมาดูที่ CSS พบว่า

ยังสามารถสร้างผลกำาไรได้ดีมาตลอดทุกปี จากปี 2562 ที่ทำากำาไร

ได้ 79.65 ล้านบาท มาปี 2563 ทำากำาไรเพิ่มมาอยู่ระดับ 92.70 

ล้านบาท กำาไรเพิ่ม 16.38% และมาปีกลาย 2564 กำาไรเพิ่มมาก

ถึงระดับ 246.09 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนมากถึง 165.47% ต้อง

เรียกว่าทำากำาไรได้ดีขึ้นมาก และที่น่าสนใจคือ เมื่อกลับไปดูกำาไร

ในแต่ละไตรมาสของปี 2564 ที่ผ่านมา พบว่ากำาไรเพิ่มทุกไตรมาส 

โดยเฉพาะไตรมาส 4 กำาไรเพิ่มจากไตรมาส 3 มากถึง 365.15% 

หรือกำาไรเพิ่มเกือบ 4 เท่าตัว จึงเป็นการบอกชัดเจนว่าธุรกิจยังมี

แนวโน้มที่จะทำากำาไรได้มากขึ้น ทำาให้มองว่าในปี 2565 นี้ จะเป็น

อีกปีที่ธุรกิจนี้จะมีกำาไรสูงกว่าเดิมได้มาก หากประเมินอย่างต่ำาว่าปี 

2565 CSS จะมีกำาไรเพิ่มแค่ 15% ก็ทำาให้จะมีกำาไรต่อหุ้นเพิ่มมา

อยู่ระดับ 0.25 บาท ดังนั้น เมื่อมาประเมินราคาด้วยค่าพีอีแค่ 12 

เท่า จะได้คำาตอบว่าราคาควรยืน 3 บาทได้ แต่เมื่อมาดูราคาหุ้นใน

ตลาดยังอยู่ที่ 2.34 บาท ก็ยังมี up side ได้อย่างน้อยอีก 28.21% 

แค่นี้ก็น่าสนใจในการลงทุนได้มากแล้ว แต่เมื่อไปดูเรื่องเงินปันผล

ของ CSS พบว่าปี 2564 จ่ายให้หุ้นละ 0.13 บาท คิดแล้วจะได้

ผลตอบแทนที่ 5.56% ก็คุ้มค่าการลงทุนมากแล้ว และที่ควรรู้คือ

เงินปันผลงวดหลังของปี 2564 ยังไม่ได้จ่าย ตลาดจะขึ้น XD 

ในวันที่ 9 พ.ค.65 นี้ จ่ายอีกหุ้นละ 0.10 บาท เท่ากับใครที่เพิ่ง

คิดจะมาลงทุนในช่วงเวลานี้ยังจะได้เงินปันผลงวดหลังนี้อีก 

4.27% นับว่ายังคุ้มค่าลงทุนมาก จึงควรพิจารณา

AP นักลงทุนหลายคนอาจไม่เคยสนใจในหุ้น AP ซึ่งอยู่

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะส่วนมากจะกังวลกับเสียงการ

วิจารณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในทางลบ จนคิดและเชื่อกันว่า

ธุรกิจคงจะมีกำาไรไม่ดี โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตโรคโควิด-19 

ทำาให้รัฐบาลมีการล็อกดาวน์ มีผลให้ธุรกิจต่างๆ ตกต่ำามาก มี

กำาไรลดลงมาก แต่หากมาดูที่ AP จะต้องแปลกใจเพราะพบว่า 

AP มีผลการดำาเนินงานที่ดี มีกำาไรที่เพิ่มมาตลอดทุกปี แม้จะ

เกิดวิกฤตโรคระบาดเมื่อ 2 ปีก่อน ก็พบว่า  AP ยังสามารถทำา

กำาไรได้ดีอย่างต่อเนื่อง จากปี 2562 ที่ยังไม่เกิดโรคระบาด AP 

มีกำาไร 3,067.51 ล้านบาท มาปี 2563 เกิดโรคระบาดไปทั่ว

โลก ธุรกิจต่างๆ มีกำาไรตกต่ำาลง

อย่างมาก แต่ AP ก็ยังทำากำาไร

ได้เพิ่มมาอยู่ระดับ 4,226.54 

ล้านบาท มาปีกลาย 2564 ยังคง

ทำากำาไรได้สูงที่ 4,543.06 ล้าน

บาท แม้กำาไรจะเพิ่มไม่มาก แต่

ก็ไม่ถดถอยลดต่ำาลงอย่างธุรกิจ

อื่นๆ จึงน่าสนใจมาก เพราะปี 

2565 นี้หลายอย่างคลี่คลายไป

มาก มีการเปิดประเทศทำาให้นัก

ลงทุนจากต่างประเทศสามารถ

เดินทางเข้ามาทำาธุรกิจ

ธุรกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ จึงเชื่อว่า AP จะมีกำาไรสูงกว่าปีก่อน

ได้ และที่น่าแปลกใจคือราคาหุ้นของ AP ยังคงอยู่ต่ำามาก เพราะ

เมื่อมาประเมินราคาหุ้นจากกำาไรต่อหุ้นของ AP ในปี 2564 ที่มี

ค่า 1.44 บาท ใช้พีอีแค่ 10 เท่าคำานวณยังได้ราคาที่ 14.40 บาท 

แต่ราคาในตลาดอยู่แค่ 10.90 บาท เท่ากับยังมี up side ได้อีก 

32.11% โดยจะได้เงินปันผลที่ 4.59% ด้วย จึงน่าลุ้นน่าลงทุนมาก 

เพราะเงินปันผลยังไม่ได้จ่าย ตลาดจะขึ้น XD ในวันที่ 10 พ.ค.

65 นี้ ผู้ลงทุนในช่วงนี้ยังได้เงินปันผลของปี 2564 จึงควรพิจารณา

ลงทุน

RCL หุ้นในกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือนับว่าน่าสนใจในการ

ลงทุนมาก เพราะยังพบว่าราคาหุ้นส่วนมากยังคงมีราคาต่ำา ใน

ขณะที่ธุรกิจยังคงมีผลประกอบการที่ดีมาก ทำาให้เมื่อมาพิจารณา

ในด้านผลตอบแทนจากการลงทุนจะได้ความคุ้มค่ามาก โดยเฉพาะ

ในปี 2565 นี้ ธุรกิจยังคงมีแนวโน้มที่ดีกับผลประกอบการ คาด

ว่าจะยังคงมีกำาไรที่สูงกว่าปีก่อนได้อีก ดูอย่าง RCL เมื่อ 3 ปีก่อน 

(2562) ธุรกิจยังมีผลประกอบการไม่ดี มีผลขาดทุนอยู่ 491.75 ล้าน

บาท มาปี 2563 กลับมาทำากำาไรได้ถึง 1,744.79 ล้านบาท ก็พลิก

กลับมามีกำาไรมากทีเดียว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า RCL จะทำา

กำาไรได้แค่นั้น เพราะปีถัดมา 2564 ปีกลาย RCL กลับทำากำาไรได้

สูงอย่างก้าวกระโดด มีกำาไรเพิ่มมาอยู่ถึงระดับ 17,972.75 ล้าน

บาท กำาไรเพิ่มจากปี 2563 มากกว่า 10 เท่าตัว ทำาให้มีกำาไรต่อ

หุ้นเพิ่มมาอยู่ระดับ 21.69 บาท นี่คือจุดที่ควรให้ความสนใจมาก 

เพราะเมื่อมาประเมินราคาที่เหมาะสมของ RCL เพียงใช้ค่าพีอี

แค่ 5 เท่า ยังได้ราคาที่ 108.44 บาท แต่พบว่าราคาหุ้นในตลาด

ปัจจุบันอยู่แค่ 42.25 บาท เท่ากับยังมี up side ได้อีกมากถึง 

126.69% โดยยังได้เงินปันผลในระดับสูงที่ 11.48% ด้วย เห็นได้

ชัดเจนมากว่าการลงทุนในหุ้น RCL แม้ไม่หวังผลกำาไรจากส่วนต่ำา

ของราคาหุ้น ก็ยังได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงเกินความคุ้มค่า

มาก จึงเป็นหุ้นที่ยังคงสามารถเลือกลงทุนได้ดี.

ไทยโพสต์ • สกนช.ระบุ 1 พ.ค. เลิกอุ้มดีเซล 30 บาท ยืนยัน

สิ้นเดือน เม.ย.นี้ มีแบงก์ยื่นข้อเสนอเงินกู้ก้อนแรก 2 หมื่นล้าน 

พร้อมเร่งปรับทบทวนแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำามันเชื้อ

เพลิง เพื่อให้ทันสถานการณ์โลก

แค่ชะลอตัวในช่วงสงกรานต์

ฟุ้งสงกรานต์

แห่ใช้บริการ 

รถไฟกระฉูด 

70,884.83

8/4/65

1,686.00
+3.59

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,144.00 7,180.57 -1,036.57
 6,220.72 6,776.19 -555.47
 32,265.97 32,473.55 -207.58
 26,254.15 24,454.53 1,799.62

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.13 33.85
ยูโร 35.81 36.84
ปอนดสเตอรลิง 42.99 44.37
เยน (100 เยน) 26.4 27.41
หยวนจีน 4.54 4.33
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,600 30,700
ทองรูปพรรณ 30,047 31,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ผนึกพันธมิตร • นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)  

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการขายที่ดินส่วนหนึ่ง 7 ไร่เศษ ให้

แก่ นางเรณุตรา  เมฆอุไร ประธานกรรมการบริหาร และนางสาวสาริศา เมฆอุไร ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท บ้านสุขภิรมย์ จำากัด ผู้ดำาเนินกิจการโครงการ “กาดฝรั่ง วิลเลจ” พัฒนาพื้นที่เตรียม

เปิดโครงการใหม่ “ศุภาลัย ทัสคานี วัลเล่ย์”  ไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งใหม่นี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและ

ความคึกคักให้กับเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ๆ ให้ชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้

เคียงได้อย่างลงตัว.

ขึ้นแบบขั้นบันได” นายวิศักดิ์

กล่าว.

หัวลำาโพง • นายสรพงศ์ 

ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวง

คมนาคม (ขร.) เปิดเผยว่า 

กรมรางคาดว่าในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ปี 2565 จะมีผู้ใช้

บริการระบบขนส่งทางรางไม่น้อย                                       

กว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือ

ประมาณมากกว่า 3 ล้านคน                                 

โดยจะมีทั้งรถไฟฟ้าในเขตกรุง 

เทพฯ และปริมณฑล และรถไฟ

ระหว่างเมืองของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) เนื่องจาก

เป็นช่วงที่สามารถหยุดยาวเช่น

เดียวกัน วันที่ 11-17 เม.ย.

2565 ซึ่ง ขร.ได้มีการออกแผน

อำานวยความสะดวก และความ

ปลอดภัยรองรับการเดินทาง

ระบบขนส่งทางราง ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ด้วย 

ท้ังน้ี ได้มีการเตรียมแผน 

เช่น จัดเจ้าหน้าท่ีคอยประสาน

งานร่วมกับผู้ให้บริการในระบบ

รถไฟระหว่างเมืองและรถไฟฟ้า

ในเมือง หากเกิดกรณีฉุกเฉินด้าน

งานระบบรางต่างๆ รวมท้ังจะมี

การสุ่มตรวจสถานี เพื่อตรวจสอบ

ความเรียบร้อยในการให้บริการ 

เพื่อให้ประชาชนใช้บริการได้อย่าง

ปลอดภัย กลับภูมิลำาเนาอย่างมี                                        

ความสุข และจัดรายงานสรุปเสนอ                                           

กระทรวงคมนาคม เพื่อให้รับทราบ                                                    

ผลการดำาเนินงานด้านระบบราง 

นอกจากนี้ ได้ประสานผู้

ให้บริการระบบขนส่งทางราง 

เพิ่มความถี่ขบวนรถในชั่วโมง

เร่งด่วน พร้อมทั้งเพิ่มขบวนรถ

พิเศษช่วยการโดยสาร ตลอด

จนขยายเวลาการจำาหน่ายตั๋ว

เดินทาง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ         

เส้นทางเดินรถ จุดตัดทางถนน

และทางรถไฟ เพื่อป้องกันการ                            

เกิดอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งประ                           

สานขอให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตำารวจ

รถไฟ/เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอด                                       

ภัย และสุนัขตำารวจ K-9 เพื่อ

รักษาความปลอดภัยและอำา                                             

นวยความสะดวกให้กับประชา 

ชนที่เดินทาง.  

ไทยโพสต์ • “บัญชีกลาง” โชว์

ผลงานเบิกจ่ายงบไตรมาส 2 ปี                           

งบประมาณ 2565 แตะ 1.58 ล้าน

ล้านบาท คิดเป็น 51.29% พร้อม

ตั้งคณะทำางานเฉพาะกิจกระทุ้ง

ส่วนราชการเบิกจ่าย กระตุ้นลงทุน                                                

เร่งรัดก่อหนี้-บริหารสัญญาโครง 

การต่างๆ

นางสาววารี แว่นแก้ว รอง

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษก                                  

กรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการเบิก                                  

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประ 

จำาปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2                                             

(1 ต.ค.2564-31 มี.ค.2565) ว่า ภาพ                                                     

รวมเบิกจ่ายแล้ว จำานวน 1,589,924 

ล้านบาท คิดเป็น 51.29% ของ

วงเงินงบประมาณ 3,100,000 

ล้านบาท จำาแนกเป็น รายจ่ายลง 

ทุนเบิกจ่ายแล้ว จำานวน 188,038 

ล้านบาท คิดเป็น 31.10% ของ

วงเงินงบประมาณ 604,687 ล้าน

บาท รายจ่ายประจำาเบิกจ่ายแล้ว 

จำานวน 1,401,886 ล้านบาท คิด                                                   

เป็น 56.18% ของวงเงินงบประ 

มาณ 2,495,313 ล้านบาท

สำาหรับเ งินงบประมาณ

ท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีเบิกจ่ายแล้ว 

จำานวน 133,145 ล้านบาท คิดเป็น 

56.44% ของวงเงินงบประมาณ 

235,908 ล้านบาท ท้ังน้ี ผลการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของ

ปีงบประมาณ 2565 สูงกว่าช่วง

เดียวกันของปีงบประมาณ 2564 

คิดเป็น 4.08%

“กรมบัญชีกลางในฐานะ

หน่วยงานที่กำากับดูแลเกี่ยวกับ

การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ยังคงติดตาม

เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ของส่วนราชการต่างๆ อย่างต่อ

เนื่อง เพื่อให้เม็ดเงินกระจายลงสู่

ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดย

เร็ว” นางสาววารีกล่าว

อย่างไรก็ดี กรมบัญชีกลาง

ได้จัดทีมคณะทำางานเฉพาะกิจ

ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ 2565 ท้ังส่วนกลาง

และคลังจังหวัดท้ัง 76 จังหวัด เพื่อ

สนับสนุนหน่วยรับงบประมาณทุก

แห่ง ให้ดำาเนินการเบิกจ่ายได้ตาม

แผนการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะการ

ติดตามเร่งรัดการดำาเนินงานการก่อ

หน้ี การบริหารสัญญาโครงการต่างๆ 

ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ 2565 รวมท้ังการกระ

ตุ้นการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนให้เป็น

ไปตามเป้าหมายท่ีกำาหนด

ขณะที่ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ใ น                                              

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565                                                   

(1 ต.ค.-31 ธ.ค.2564) อยู่ท่ี 983,614 

ล้านบาท คิดเป็น 31.73% ของ

วงเงินงบประมาณ 3,100,000 ล้าน                                    

บาท.

วิศักดิ์ วัฒนศัพท์
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘เอ็กซ์ตรีม’ เปิดตัว ‘ดรีม-เอสที’ สู้ อชก.2022

สงขลา • หลังจากที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่อง

เที่ยวและกีฬา ได้เปิดกิจกรรม “HATYAI EXTREME FESTIVAL 

2022” ซึ่งจัดขึ้นที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 

จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย.65 พบว่า กีฬาเอ็กซ์ตรีมได้รับ

ความสนใจจากกลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเป็นจำานวน

มาก โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รวมตัวสายเอ็กซ์ตรีมจากทั่วประเทศ มี

ผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คน ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมการ

เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมในไทยแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวของสงขลาให้กลับมาคึกคักจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

อีกด้วย ทางด้านสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยได้เปิด

ตัวนักกีฬาเยาวชนหญิง 2 คนแรก ได้แก่ “น้องดรีม” กัลยวา                                                                       

ชูเรือง อินทพันธ์ และ “น้องเอสที” วารีรยา สุขเกษม เป็น

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 ที่เมือง

หางโจว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 10-25 ก.ย.นี้ โดยนักกีฬาทั้ง

สองคนจะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึก “หาง

โจวเกมส์ 2022” ต่อไป อนึ่งศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ เอ็กซ์ตรีม

จะประกอบด้วย 1.สเกตบอร์ด 2.อินไลน์สปีดสเกต 3.เซิร์ฟสเกต 

และ 4.สปีดเซิร์ฟสเกต ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของไทยที่มีทีมสเกต

บอร์ดหญิง เตรียมพร้อมไปแข่งขันกีฬาระดับโลกทั้งเอเชียนเกมส์ 

2022 ที่จีน และโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ฝรั่งเศสด้วย

สมุยจัดเจ็ตสกีสนาม 2/เปิดรับคิวปี 66 ด่วน

กรุงเทพฯ • นายอภิรักษ์ เผ่าเจริญ ผอ.ทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโปร

ทัวร์ เปิดเผยว่า ศึกโปรทัวร์ 2565 สนามที่ 2 ขอแสดงความยินดี

กับพี่น้องชาวเกาะสมุยที่จะเป็นเจ้าภาพในวันที่ 7-8 พ.ค.นี้ โดย

นายรามเนตร ใจกว้าง นายกสภาเทศบาลนครเกาะสมุย, นาย

ธนาคม รื่นพานิช ประธานสภาเทศบาล, นายณัฐพล รัตนรักษ์, 

นางสาวสุภิญญา ศรีทองกุล รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย 

พร้อมด้วยนายวิวรรธน์ ชื่นบาน อุปนายกสมาคมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเกาะสมุย และ 3 องค์กรสำาคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการ

แข่งขันในครั้งนี้ คือ OSCOLI SUCCESS GYM, HERE SLOW 

BAR COFFEE และ SUCCESS GYM พร้อมเปิดบ้านต้อนรับ

คณะทีมนักกีฬาเจ็ตสกี เชื่อว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการ

นำากีฬาเจ็ตสกีช่วยเป็นสื่อกลางในการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจใน

เกาะสมุยที่ซบเซาเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทำาให้กลับมา

ชีวิตชีวา ได้ MOVE ON เดินหน้าต่อในภาคเศรษฐกิจการท่อง

เที่ยว และทำาให้ประชาชน นักท่องเที่ยวในเกาะสมุยได้มีความ

สุขจากการชมเกมการแข่งขันของนักเจ็ตสกีระดับแชมป์โลก รวม

ทั้งได้รับประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจากการแข่งขันครั้งนี้ ได้อย่าง

แน่นอน สำาหรับการจัดแข่งขันให้พี่น้องภาคใต้ได้ชมที่เกาะสมุย

ครั้งนี้เป็นการเสียบแทนอีกจังหวัดซึ่งพลาดเนื่องจากเกิดความ

สับสนในการสื่อสาร โดยในปี 2565 เจ้าภาพทั้ง 4 สนามมีคิวจอง

เต็มแล้ว การจะมุ่งไปช่วยจังหวัดต่างๆ ให้มีบรรยากาศการท่อง

เที่ยวกลับมาคึกคักหลังจากโควิด-19 เป็นนโยบายสำาคัญ ส่วน

จังหวัดที่สนใจเป็นเจ้าภาพในปี 66 สามารถติดต่อสมาคมกีฬา

ของจังหวัดต่างๆ ได้ทั่วประเทศ 

‘ลักษิกา’ รองแชมป์เทนนิสเอเชีย/โอเชียเนีย

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ ปี 2022 เทนนิสอาชีพหญิง “ไอทีเอฟ วีเมนส์ 

เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 1” ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์

สหรัฐ หรือประมาณ 837,500 บาท และเทนนิสอาชีพชาย “ไอ

ทีเอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 1” ชิงเงินรางวัลรวม 

15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 502,500 บาท ณ สนาม

เทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2565 เป็นรอบชิงชนะ

เลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว “ลัก” ลักษิกา คำาขำา นักเทนนิสไทยวัย 

28 ปี อดีตมือ 66 ของโลก ปัจจุบันเป็นมือ 955 ของโลก แพ้อเล็ก

ซานดรา เอลา ดาวรุ่งวัย 16 ปีจากฟิลิปปินส์ มือ 533 ของโลก 

0-2 เซต 4-6 และ 2-6 ลักษิกาได้รองแชมป์ รับเงินรางวัล 2,107 

ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 70,584 บาท) พร้อมคะแนนสะสม

อันดับโลก 30 แต้ม ขณะที่ อเล็กซานดรา เอลา แชมป์หญิงเดี่ยว 

ได้รับจำานวน 3,935 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 131,822 บาท) 

พร้อมคะแนน 50 แต้ม, ประเภทชายเดี่ยว นัม จีซุง นักหวด

เกาหลีใต้ วัย 28 ปี มือวาง 2 และมือ 466 ของโลก คว้าชัยชนะ

เหนือ ไบ หยาน นักหวดจีน วัย 32 ปี มือวาง 1 และมือ 421 

ของโลก 2-0 เซต 6-2, 6-4 นัม จีซุง ได้ครองแชมป์ รับเงินรางวัล 

2,160 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 72,360 บาท) พร้อมคะแนน 15 

แต้ม ส่วนไบ หยาน รับ 1,272 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 42,612 

บาท) และคะแนน 8 แต้ม.

หัวหมาก • การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์

อาเซียน 2022 รอบชิงอันดับ 3 และเป็นเกม

เพลย์ออฟชิงตั๋วเอเชียนคัพ 2022 โควตาสุดท้าย 

โควตาที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 

เวลา 14.30 น. ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก 

ระหว่างทีมชาติเวียดนามที่แพ้ทีมชาติไทยใน                                                     

รอบรองฯ พบกับ ทีมชาติเมียนมาที่พ่าย

อินโดนีเซียในรอบรองฯ

เกมชิงอันดับ 3 ระหว่างเวียดนามกับ

เมียนมานี้มาดุเดือดในครึ่งหลัง เวียดนามมาได้

ประตูขึ้นนำา 1-0 จากเหงียน ติงห์ ฟัต ซัดนอก

กรอบเขตโทษเข้าไป ก่อนที่ช่วงท้ายเกมเหลือ 2 

นาที เมียนมาปรับเป็นเล่นเพาเวอร์เพลย์มาได้

ประตูตีเสมอ 1-1 ในนาทีสุดท้ายจากคิน ซอ ลิน 

ซัดมุมแคบเข้าไป ทำาให้หมด 40 นาทีทั้งคู่เสมอ 

1-1 ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษ

และการดวลจุดโทษก็เป็นนักเตะโต๊ะเล็ก

เวียดนามที่แม่นกว่า เอาชนะไป 4-1 จบสกอร์

นครพนม • การแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “วีเมนส์ 

ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2022” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา                                                                                

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เส้นทางจังหวัดมุกดาหารและ

นครพนม เมื่อวันที่ 10 เมษายน เป็นการแข่งขันสเตจที่ 3 ซึ่งเป็น

สเตจสุดท้าย เส้นทางเริ่มต้นจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่                                                                          

2-ผ่านตลาดอินโดจีน-ผ่านหอแก้วมุกดาหาร-ภูผาเทิบ-ผ่านมัสยิด 

กลางมุกดาหาร-เข้าเส้นชัยที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ระยะ

ทาง 83.30 กิโลเมตร

ด้านผลการแข่งขันปรากฏว่า แชมป์ประจำาสเตจที่ 3 ตกเป็น

ของ “ผู้กองบีซ” ร้อยเอกหญิงจุฑาธิป มณีพันธุ์ นักปั่นทีมชาติไทย ซึ่ง

กลับมาโชว์ฟอร์มเก่งได้อีกครั้ง ส่วนแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ประจำา

สเตจที่ 3 ได้แก่ เฉิน ยี่ ยอง จากทีมชาติมาเลเซีย

สำาหรับรางวัลเจ้าความเร็ว หรือ Intermadiate Sprint (IS) มี

ทั้งหมด 2 จุด ดังนี้ IS1 เป็นของ ร.อ.หญิงจุฑาธิป โดยมีร้อยตำารวจ

โทหญิงพรรณรายณ์ ราษี ได้อันดับที่ 4 นอกจากนี้ IS2 ก็ยังเป็นของ 

ร.อ.หญิงจุฑาธิปอีกเช่นกัน ขณะที่รางวัลนักกีฬาบู๊ยอดเยี่ยมประจำา             

สเตจที่ 3 ได้แก่ เงียน เทวียต ธิ ตรัน นักปั่นทีมชาติเวียดนาม

สรุปรางวัลชนะเลิศผู้นำาเวลารวม ได้แก่ “แพร” สิบตรีหญิง

เพชรดารินทร์ สมราช นักปั่นอาชีพจากทีมไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง 

ด้วยเวลา 7.48.17 ชั่วโมง ได้รับ “เสื้อเหลือง” พร้อมได้ครองถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัลพิเศษ

จากพลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ จำานวน 

50,000 บาท รวมกับเงินรางวัลที่ได้แชมป์สเตจที่ 2 อีก 50,000 บาท 

ทำาให้ ส.ต.หญิงเพชรดารินทร์ได้รับเงินรางวัลพิเศษทั้งสิ้น 100,000 

บาท

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเจ้าความเร็ว ได้แก่ ร้อยเอกหญิง

จุฑาธิป มณีพันธุ์ นักปั่นทีมชาติไทย คะแนนรวม 52 คะแนน ได้รับ 

“เสื้อเขียว” ไปครอง พร้อมกับได้รับเงินรางวัลพิเศษจากพลเอกเดชา 

เหมกระศรี นายกสมาคม จำานวน 50,000 บาท

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเจ้าภูเขา เป็นของ สิบตรีหญิง

เพชรดารินทร์ สมราช มี 13 คะแนน ได้ “เสื้อลายจุด” ไปครองอีก 

1 ตัว

รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ได้แก่ ฮันนาห์ ซีลิเกอร์ 

นักปั่นจากทีมไซคลิง ดีเวลอปเมนต์ ฟาวน์เดชั่น เวลารวม 7.50.51 

ชั่วโมง ได้รับ “เสื้อม่วง” ไปครอง

รางวัลชนะเลิศเวลารวมประเภททีม ได้แก่ ทีมไทยแลนด์                  

วีเมนส์ ไซคลิง เวลา 23.36.33 ชั่วโมง.

ลอนดอน • ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ บุกถล่มแอสตัน วิลลา 4-0 ยึดอันดับ

สี่บนตารางพรีเมียร์ลีกอย่างเหนียวแน่น หลังคู่แข่งลุ้นพื้นที่แชมเปียนส์

ลีกอย่างแมสเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และอาร์เซนอล พร้อมใจกันแพ้

“สิงโตน้ำาเงินคราม”  เชลซี ทีมอันดับสามของตารางพรีเมียร์

ลีก จบสัปดาห์แห่งความยากลำาบากของพวกเขาด้วยการบุกไปไล่ยำา

เซาแธมป์ตัน 6-0 ขณะที่ ลีดส์ ยูไนเต็ด หนีห่างโซนตกชั้น 9 คะแนน 

หลังบุกไปชนะวัตฟอร์ด 3-0

ชัยชนะแมตช์ที่ 6 ในเกมลีกเจ็ดแมตช์หลังสุดทำาให้ “ไก่เดือย

ทอง”  ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ กลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นในยู

ฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาลหน้าร่วมกับแมนเชสเตอร์ ซิตี, ลิเวอร์พูลและ

เชลซี

ซอน เฮือง-มิน ยิงคนเดียวสามประตู พาทีมของอันโตนิโอ คอน

เต ได้เฮในการแข่งขันที่วิลลาปาร์กของแอสตัน วิลลา ส่วนอีกประตู

เป็นการยิงอันเฉียบคมของเดยัน คูลูเซฟสกี ดาวเตะตัวใหม่ของทีมที่พา 

สเปอร์สบุกมาถล่มแอสตัน วิลลา 4-0

แฮร์รี เคน เล่นได้อย่างน่าประทับใจ แม้ในแมตช์นี้จะไม่มีชื่อเป็น

ผู้ยิงประตูแต่เคนได้ไปสองแอสซิสต์ ขณะที่ ฮูโก ยอริส ผู้รักษาประตู

ไก่เดือยทองต้องออกแรงเซฟถึง 7 ครั้งในช่วงครึ่งแรก ที่ทำาให้วิลลาไม่

สามารถกลับมาสู่เกมได้

ชัยชนะส่งผลให้ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ยึดอันดับสี่ของพรีเมียร์

ลีกอย่างเหนียวแน่นจาก 57 คะแนน ดีกว่าอันดับห้าอย่างอาร์เซนอล 3 

คะแนน และดีกว่าเวสต์แฮม กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 6 คะแนน

“ผมมีความสุขมากๆ เนื่องจากผมมีบรรดานักเตะที่พร้อมจะแสดง

ให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมจะพัฒนา การได้เห็นพัฒนาการแบบนี้ทำาให้ผม

ภูมิใจ และพอใจมากๆ และในขณะเดียวกันผมก็รู้ดีว่าเราต้องรักษามันไว้

ให้ได้ ทำางานแบบนี้ต่อไป” คอนเตกล่าวกับสำานักข่าวบีบีซี

“มันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมสำาหรับพวกเรา มันไม่ง่ายเลย โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเล่นหลายๆ เกมต่อจากคู่แข่งที่แย่งพื้นที่แชม                 

เปียนส์ลีกหลังจากพวกเขาแพ้มา วูลฟ์แฮมป์ตัน, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, 

อาร์เซนอล เราต้องแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราได้กลิ่นเลือดของคู่แข่งเราแล้ว

เราต้องไม่ล้มเหลว และด้วยเหตุผลนี้เองที่พวกเราฝึกด้านจิตใจมา ซึ่ง

พวกนักเตะต่างก็ทำาให้ผมพอใจมากในหลายๆ ด้านเลย”

ก่อนหน้าคู่นี้ เอฟเวอร์ตัน ของกุนซือแฟรงก์ แลมพาร์ด เปิดบ้าน

เอาชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 หนีจากโซนตกชั้นมาได้ 4 คะแนน 

ขณะที่อาร์เซนอลที่กำาลังลุ้นพื้นที่แชมเปียนส์ลีก แพ้คารังให้กับไบรท์ตัน 

2-1 นับเป็นการพ่ายแพ้แมตช์ที่ 3 จาก 4 เกมหลังสุด.

แฮตทริก • ซอน เฮือง-มิน นักเตะเกาหลีใต้ของไก่เดือยทอง ยิงคน

เดียว 3 ประตูพาท็อตแนม ฮอตสเปอร์ บุกไปถล่มแอสตัน วิลลา 4-0 ใน

ศึกพรีเมียร์ลีกที่วิลลาปาร์ก ในเมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ.

สเปอร์สยึดที่สี่หลังคู่แข่งนัดกันพัง

แชมป์ • ส.ต.หญิงเพชรดารินทร์ สมราช (เสื้อเหลือง) นักปั่นไทย

แลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง ทีม ปั่นขึ้นนำาคู่แข่งก่อนคว้าแชมป์ผู้นำาเวลา

รวม 7.48.17 ชม. ได้ครองถ้วยพระราชทานในการแข่งขันจักรยาน

ทางไกลสตรีนานาชาติ “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2022”. 

‘เพชรดารินทร์’ผงาดแชมป์‘ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์’

ภูเก็ต • สหพันธ์มวยสากลแห่งเอเชีย หรือเอ

เอสบีซี จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมี

นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานสหพันธ์มวยสากล

แห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่ง

ประเทศไทย เป็นประธานจัดประชุมเป็นครั้งที่ 2 ที่

โรงแรมอังสนา ลากูน่า จ.ภูเก็ต หลังจากนายพิชัย

ได้รับเลือกให้เป็นประธาน โดยครั้งแรกจัดประชุมที่

ประเทศจอร์แดน

วาระการประชุมเป็นการเลือกตำาแหน่งรอง

ประธานสมาพันธ์เอเอสบีซี โดยคณะกรรมการ

บริหารสหพันธ์มวยสากลแห่งเอเชียลงคะแนนเสียง

เลือก มร.อาซิส โคซัมเบตอฟ กรรมการบริหาร

ของสหพันธ์ฯ ชาวคาซัคสถานให้นั่งตำาแหน่งรอง

ประธาน

หลังการประชุม นายพิชัย ประมุขเอเอสบีซี

เผยว่า คณะกรรมการบริหารเอเอสบีซีจะพยายาม

พัฒนานักมวยในทวีปเอเชียให้แข็งแรงควบคู่กับ

การทำาให้การตัดสินโปร่งใสในทุกๆ รายการแข่งขัน

“ผมได้ให้นโยบายที่เป็นธรรม โดยเน้น

การตัดสินที่ไม่ค้านสายตา เราจะใช้ทวีปเอเชีย

เป็นตัวอย่างในการตัดสิน รวมถึงจะพยายาม

พัฒนาประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียให้ทัดเทียมกับ

มหาอำานาจกำาปั้นโลกอย่างสหรัฐ โดยต้องพัฒนาผู้

ตัดสินให้มีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงต้องจัดทัวร์

นาเมนต์มารองรับนักมวยให้มากพอ แม้ว่าช่วงนี้จะ

ทำาไปด้วยความยากลำาบากเนื่องจากสถานการณ์ โค

วิด-19 สหพันธ์มีโครงการจะจัดบ็อกซิ่งสกูลบอยที่

ประเทศอิหร่าน หรือกำาปั้นชิงแชมป์นักเรียนแห่ง

ทวีปเอเชีย รวมถึงจัดศึกมวยสากลชายและหญิงชิง

แชมป์เอเชีย ที่กำาหนดเดิมจะจัดขึ้นกลางปี ซึ่งเวลา

คาบเกี่ยวกับเอเชียนเกมส์ที่หางโจว สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยจะเลื่อนไปจัดเดือนพฤศจิกายน 

ซึ่งขณะนี้ยังไม่ระบุว่าจะจัดที่ประเทศใด

ทั้งนี้ บรรดาคณะกรรมการสหพันธ์มวย

สากลแห่งทวีปเอเชียที่ได้เข้าประชุมและเข้าชม

การแข่งขันมวยสากล “ไทยแลนด์ โอเพ่น อินเตอร์

เนชั่นแนล บ็อกซิ่ง ทัวร์นาเมนต์ ที่ จ.ภูเก็ต ต่าง

ชื่นชมการเป็นเจ้าภาพของไทยที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่

และสมบูรณ์แบบสำาหรับรายการอินเตอร์เนชั่นแนล

ทุกประการ โดยในอนาคตจะพยายามผลักดัน

รายการนี้เข้าสู่ปฏิทินการแข่งขันของสหพันธ์มวย

สากลนานาชาติ (ไอบ้า).

เมืองทอง • มาริโอ ยูรอฟสกี กุนซือเมืองทองฯ ยอมรับครึ่งเวลา

แรกเล่นเป็นพระเอกแต่ครึ่งหลังน่าผิดหวังมาก ในเกมที่เอาชนะ

สมุทรปราการได้ 5-2 ประตู ยอมรับเสียประตูง่ายไป เกมที่เหลือ

ต้องทำาการบ้านเกมต่อเกม เพราะทุกเกมในไทยลีกไม่มีง่าย แต่จะ

พยายามเก็บแต้มรักษาอันดับหัวตาราง

หลังจากที่ทีม “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ลงเล่นนัดที่ 

26 โดยเปิดบ้านสนามธันเดอร์ โดม รับสมุทรปราการ ซิตี้ เมื่อวันเสาร์

ที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา และเป็น “เจ้าบ้าน” ซึ่งเมืองทอง ยูไนเต็ด 

เป็นฝ่ายชนะไปแบบสนุก 5-2 ประตูนั้น

หลังการแข่งขัน มาริโอ ยูรอฟสกี หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม “กิเลน

3-0 แล้วต้องโดนไล่มา 2-3 แต่ว่าในที่สุดแล้วทีมเราก็ทำาได้

สำาเร็จ เป็นฝ่ายชนะได้ 5-2 ประตู เก็บ 3 แต้มสำาคัญได้ 

ทำาให้ทีมเกาะอยู่หัวตารางต่อไป”

กุนซือมาดกวนกล่าวอีกว่า “ถ้าดูแนวทางการเล่น การทำา

ประตูได้นั้นเป็นการทำางานหนักร่วมกันทั้งทีม แต่ทุกครั้งที่ทีม

เสียประตูทำาให้เสียความรู้สึกมาก การเสียประตูส่วนมากเกิด

จากการเคลียร์ลูกจากหน้าประตูไม่ขาด หรือส่งไปมาแล้วโดน

ตัดเกม ผมพยายามทำาให้ทีมอื่นมองว่าทีมเราไม่ใช่เด็ก หรือ

เป็นนักเตะประสบการณ์น้อย อยากให้เด็กทุกคนก้าวข้ามจุด

นี้ ไปให้ได้”

“ตอนนี้เหลืออีก 4 เกม เรามองเกมต่อเกม นัดหน้าไปเยือน

เชียงใหม่วันที่ 15 เมษายนนี้ แม้เชียงใหม่จะเป็นทีมท้ายตาราง แต่

มันไม่ใช่เกมง่าย มันยากเสมอในการไปเยือน ตอนนี้เรามีโอกาสก้าว

ขึ้นไปติดอันดับต้นๆ แล้ว ตอนแรกไม่หวัง ตอนนี้เริ่มหวังมากขึ้น 

เราต้อง พยายามรักษาอันดับหัวตารางไว้ ในส่วน

ของนักเตะหลายคนมีการพัฒนาขึ้น

มา โดยเฉพาะ “ซัน” กรวิช ทะสา ที่

ดีขึ้นชัดเจน”

มาริโอยังกล่าวถึงสมุทรปราการ 

ซิตี้ ที่อยู่ในโซนตกชั้นว่า “สำาหรับตน

เสียดายทีมสมุทรปราการ เขา

เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่ง และ

ไม่น่าจะตกชั้นด้วย และ

หวังว่าสมุทรปราการจะ

อยู่รอดในลีก 1 ต่อไปได้ 

แต่ยอมรับว่าลีกไทยปี

นี้เป็นลีกที่โหด ทุกทีม

มีโอกาสเท่าๆ กันที่

จะแพ้-ชนะ สำาหรับ

เมืองทองฯ ก็จะ

ปรับปรุง แล้วโฟกัส

เกมต่อเกมไปครับ”

สำาหรับ

โปรเเกรมถัดไป 

เมืองทอง ยูไนเต็ด 

จะบุกเยือนเชียงใหม่ 

ยูไนเต็ด วันเสาร์ที่ 

16 เมษายน 2565 ณ 

สนามสมโภชเชียงใหม่ 

700 ปี เวลา 18.00 น.

‘มาริโอ’ยังไม่พอใจลูกทีมแม้เก็บ3แต้ม
ผยอง” เปิดเผยว่า “เกม

วันนี้ 15 นาทีแรกเป็น

เกมที่ดีมากสำาหรับ

เรา เราทำาเกมได้

ดีจนสามารถ

ทำาได้ 3 ประตูในครึ่ง

เวลาแรก”

“หลังจากนั้น ในครึ่งหลัง

เราต้องมีการปรับปรุงเกมอีก

มากมาย เป็นช่วงเวลาที่แย่มาก 

โดยเฉพาะช่วงที่สมุทรปราการไล่

มา 2-3 ประตู ซึ่งเป็นช่วงที่มัน

เกิดอะไรขึ้นก็ได้หมด จะชนะ

หรือแพ้ได้หมดเลยช่วงนั้น”

“เสียดายที่ทีมเรานำา 

‘พิชัย’ลุยงานสหพันธ์มวยเอเชีย

พัฒนานักชก-การตัดสินโปร่งใส

นายพิชัย ชุณหวชิร 

ประธานสหพันธ์มวย

สากลแห่งเอเชียและ

นายกสมาคมกีฬามวย

สากลแห่งประเทศไทย

รวม 5-2 ประตู ทำาให้เวียดนามคว้าอันดับ 

3 ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2022 และคว้าตั๋วใบ

สุดท้ายเป็นทีมที่ 3 จากอาเซียนตามหลังไทย

และอินโดนีเซีย ได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตซอลเอ

เชียนคัพ 2022 ที่ประเทศคูเวตเป็นเจ้าภาพ 

ระหว่างวันที่ 25 กันยายน-20 ตุลาคม 2565.

เวียดนามคว้าตั๋วใบสุดท้ายลุยเอเชียนคัพ
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ชีวิต อันเป็นวาระแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่ของไทย และเป็นการ

สืบสานประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนสืบทอดองค์ความรู้ในอดีตจาก

รุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ เทวดานพเคราะห์มีต้นกำาเนิดมาจากโหราศาสตร์ฮินดู

ที่นับถือพระสุริยเทพ (พระอาทิตย์) ซึ่งมีเทพบริวารอีก 8 องค์ รวม

เป็น 9 องค์ ถือว่าเป็นเทพที่ปกปักรักษาชีวิตของประชาชนตั้งแต่

เกิดจนตาย ประกอบด้วย พระอาทิตย์ทรงราชสีห์ เป็นเทพนพ

เคราะห์ที่มีอำานาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ทั้งปวง พระจันทร์ทรง

ม้า พระอังคารทรงมหิงสา พระพุธทรงคชสาร พระพฤหัสบดีทรง

กวาง พระศุกร์ทรงโค พระเสาร์ทรงพยัคฆ์ พระราหูทรงพญาครุฑ 

และ พระเกตุทรงนาค

สรงน้ำ�‘พระธ�ตุ-เทวด�นพเคร�ะห์’รับปีใหม่ไทย

มอบบท‘สถานีแก้หนี้’เจาะลึกข้อมูลครู

ในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา

หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขต

พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ณ 

ห้องประชุม สพฐ. เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา 

โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน พร้อม

ด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ., 

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด 

ศธ. เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการ

ศึกษา ผ่านระบบ ZOOM Meeting จำานวน

ประมาณ 7,215 คน จากจำานวนสถานีแก้หนี้ครู

ทั้งหมด 481 แห่ง

โดยมีการรายงานว่ามีครูจำานวน 41,000 

รายที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้ ไข

ปัญหาหนี้สิน และในจำานวนนี้มี 5,000 ราย ที่

กำาลังจะถูกสถาบันการเงินเจ้าหนี้ฟ้อง จึงต้องได้

รับการช่วยเหลือเร่งด่วน นอกจากนี้ เมื่อมีการ

แยกข้อมูลความต้องการของครูที่ลงทะเบียน พบ

ว่าความต้องการลำาดับแรกคือ การลดดอกเบี้ย

เงินกู้ มีจำานวนกว่า 30,000 ราย นอกนั้นจะเป็น

เรื่องของการช่วยปรับโครงสร้างหนี้ เรื่องของ

ความเดือดร้อนในฐานะผู้ค้ำาประกัน หรือการจ่าย

ค่าธรรมเนียมบางรายการที่ไม่จำาเป็น และบาง

ส่วนที่กำาลังจะถูกดำาเนินคดีเนื่องจากไม่มีความ

สามารถชำาระหนี้ ได้

ขณะนี้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่น้อยกว่า 

70 แห่ง จากทั้งหมด 108 แห่ง เข้าร่วมปรับ

อัตราดอกเบี้ยแล้ว โดยจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงิน

กู้ลงตั้งแต่ 0.05-1.0% และมีสหกรณ์จำานวน 11 

แห่ง สามารถปรับลดดอกเบี้ยต่ำากว่า 5% แล้ว 

โดยจะเร่งแก้ปัญหาให้ครูที่ลงทะเบียนเข้าร่วม

โครงการครั้งนี้ก่อน และคาดว่าภายใน 1-2 เดือน 

จะขยายผลเปิดให้ลงทะเบียนเฟส 2 ต่อไป

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงบทบาท

สถานีแก้หนี้ครูนี้ ศธ.ได้จัดตั้งสถานีแก้หนี้ครูโดย

เฉพาะขึ้นมา 2 สถานี คือ สถานีแก้หนี้ครูใน

ศึกษาธิการ • มอบบท “สถานีแก้หนี้ครู” 481 แห่ง ทำาฐานข้อมูลครูเพื่อเจาะลึกปัญหาหนี้สินเป็น

รายบุคคล  เน้นกลุ่มที่หลังหักชำาระหนี้แล้วเงินเหลือไม่ถึง 30% ของเงินเดือน เหตุบางรายมีฐานเกิน

กู้เยอะ เพราะมีเงินเดือนบวกกับค่าวิทยฐานะ หลังเกษียณรายได้ลดลง แต่ภาระหนี้ต่อเดือนยังเท่า

เดิม ทำาให้มีปัญหาการชำาระหนี้หนัก

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานีแก้หนี้ครูใน

ระดับจังหวัด ซึ่งมีสถานีแก้หนี้ครูระดับเขตพื้นที่

การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา 481 แห่ง 

และระดับจังหวัด 77 จังหวัด รวม 558 สถานีทั่ว

ประเทศ โดยดำาเนินการในรูปคณะกรรมการ ซึ่ง

สถานีแก้หนี้ครูระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำาหนด

ให้ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(สพท.) เป็นประธาน มีอำานาจหน้าที่กำาหนด

แนวทางแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ส่วน

ราชการ และสถาบันการเงิน, จัดทำาระบบข้อมูล, 

ปรับปรุง กำาหนดมาตรการหักเงินเดือนเพื่อชำาระ

หนี้, รับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ช่วย

เจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับครูและผู้ค้ำา

ประกัน ส่วนสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด มีผู้ว่า

ราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น

ประธาน กำากับดูแลในภาพรวมของจังหวัด บูรณา                                                                      

การความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นภายในจังหวัด 

ช่วยเหลือสถานีแก้หนี้ตามที่ได้รับการร้องขอ

เลขาฯ กพฐ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ขอให้สถานี

แก้หนี้ครูเริ่มต้นทำา “ฐานข้อมูลครู” เป็นราย

บุคคลให้ชัดเจน หาสาเหตุให้เจอ และแก้ปัญหา

แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะกลุ่มครูที่หักเงิน

เดือนเหลือไม่ถึง 30% ต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหา

ให้ได้ เช่น ประนอมหนี้ ยืดอายุเงินกู้ ฯลฯ หรือ

กลุ่มครูในภาวะวิกฤต จะเข้าไปช่วยได้อย่างไร

“หนี้สินครูก็ เหมือนโรคภัยไข้ เจ็บของ

แต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน การแก้ไขปัญหาครู

จึงแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครูที่บรรจุใหม่ 

ซึ่งเพิ่งเริ่มต้นทำางาน เงินเดือนน้อย ยังไม่มีเงิน

วิทยฐานะ และกลุ่มครูชำานาญการขึ้นไป ซึ่งมี

เงินวิทยฐานะ มารวมกับอัตราเงินเดือน ทำาให้

ฐานเงินกู้เยอะมาก แต่เมื่อเกษียณไปแล้ว จะถูก

ปรับลดเงินเดือนลง และไม่ได้รับเงินวิทยฐานะ 

จึงทำาให้เกิดปัญหาการชำาระหนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่

ได้” นายอัมพรกล่าว

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. กล่าวตอน

หนึ่งถึงบทบาทที่สำาคัญการปรับโครงสร้างหนี้ของ

สถานีแก้หนี้ครู มี 8 วิธีในการดำาเนินการช่วยเหลือ

เพื่อนครู คือ 1) ยืดระยะเวลาผ่อนชำาระหนี้ 2) พัก

ชำาระเงินต้น 3) ลดอัตราดอกเบี้ย 4) ยกหรือผ่อน

ปรน 5) เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน 6) เปลี่ยนประเภท

หนี้ 7) ปิดจบจ่ายคืนหนี้เร็วขึ้น 8) รีไฟแนนซ์ปิด

สินเชื่อจากที่เดิม ซึ่งสถานีแก้หนี้ครูจะเข้ามาเป็น

ตัวกลางในการไกล่เกลี่ย หรือประนอมหนี้ด้วย

ทั้งนี้ จากการสำารวจของคณะกรรมการ

แก้ ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พบว่าเป็นหนี้จำานวนกว่า 9 แสนคน มีหนี้สินรวม

กว่า 1.4 ล้านล้านบาท.

พุทธศาสนิกชนและประชาชนที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรม

สรงน้ำาพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

ประจำาปี 2565 โดยในวันที่ 12 เม.ย. เวลา 09.09 น. จัดพิธี

บวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ ซึ่งกรมศิลปากร

ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความ

ปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำาหนด มี

จุดคัดกรองบริเวณทางเข้า–ออกตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ร่วม

กิจกรรมต้องแสดงผลการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่าง

น้อย 2 เข็ม หรือแสดงผลการตรวจหาเชื้อไม่เกิน 24 ชั่วโมง สวม

หน้ากากตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19).

ศิลปินแห่งชาติชวนสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรม “ขอพรศิลปิน

แห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทาง

วัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาล

สงกรานต์” ประจำาปี 2565 โดยมีนายชาย นครชัย อธิบดี 

สวธ.ร่วมงาน ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย กิจกรรมนี้สืบสานประเพณีดีงาม เพราะการไหว้

ขอพรผู้ใหญ่เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี

และบุคคลที่เคารพรัก ศ.เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน ์ศิลปินแห่ง

ชาติปี 2558 กล่าวว่า คนรุ่นหลังให้ความสำาคัญและระลึก

ถึงผู้อาวุโส จัดกิจกรรมไหว้ขอพรศิลปินฯ เนื่องในเทศกาล

สงกรานต์ แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อ

ผู้ใหญ่และครูอาจารย์ รู้สึกปลาบปลื้มและมีความสุขที่ได้มา

ร่วมกิจกรรม และในวาระสงกรานต์ปีใหม่ไทย ขออาราธนา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และขออำานาจคุณพระศรี

รัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความ

เจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความรักความสามัคคีให้แก่

กัน และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

จอยกันวันสงกรานต์บน TikTok

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือกับ 

TikTok ประเทศไทยจัดแคมเปญ#สงแกรนด์จอยกันวัน

สงกรานต์ เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย 

รวมถึงเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยอย่างปลอดภัยและสบายใจแบบ

ดิจิทัล โดยจัดทำามิวสิกวิดีโอเพลงใหม่

ใส่เอฟเฟ็กต์ รวมถึงกิจกรรมแฮชแท็ก 

ชาเลนจ์สนุกๆ อันจะทำาให้คนไทย

ได้มีความสนุกสนานและใช้ความคิด

สร้างสรรค์บนแพลตฟอร์ม TikTok 

ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นๆ เพื่อส่งมอบ

ความสุข ความสนุกสนาน คำาอวยพร 

รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ ที่ไม่ซ้ำา

แบบใคร นำาโดยดาว tiktok ชื่อดังทั่ว

ฟ้าเมืองไทยด้วย#สงแกรนด์จอยกัน

วันสงกรานต์ กับ 5 แฮชแท็กโดนใจ 

#สงแกรนด์#นางสงแกรนด์#เมนูสง

แกรนด์#สงแกรนด์บิวตี้#สงแกรนด์แสดงร่วมสนุกได้ ตั้งแต่วัน

ที่ 10–16 เม.ย.นี้

เล็ง‘สพฐ.’หน่วยงานหลักขับเคลื่อนพัฒนาคนตลอดชีวิต
ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” เล็ง สพฐ.เป็นหน่วย

งานหลักขับเคลื่อนแผนพัฒนาคนตลอดช่วง

ชีวิต การเรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ส่วนกลุ่มผู้

สูงอายุให้เป็นหน้าที่ของ กศน.

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี ได้เป็นประธานบันทึกข้อตกลงการ 

บูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง การ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย

และผู้สูงอายุ) พ.ศ.2565–2569  ซึ่งประกอบ

ไปด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ                                                                   

มั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการอุดม 

ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดี

อีเอส) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวง

แรงงาน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น เพื่อร่วมกันที่

จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับ

เคลื่อนการดำาเนินงานการพัฒนาคนตลอดช่วง

ชีวิต กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กปฐมวัย โดย

ร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไก

การดำาเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้า

หมายในระดับพื้นที่ ที่เชื่อมโยงสอดรับแนว

นโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เกิดการดำาเนินงานแบบบูรณาการที่มี

ประสิทธิภาพบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำาหนด

ไว้อย่างยั่งยืน

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ในส่วนของ ศธ. ตน

จะหารือกับผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ทั้งหมด 

และมอบหมายให้ ไปทำาการบ้านในเรื่องดัง

กล่าว เพื่อให้แนวทางการทำางานมีการตกผลึก

ว่าในแต่ละหน่วยงานจะดำาเนินการได้อย่างไร

บ้าง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนตลอดช่วง

ชีวิตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการ

ขับเคลื่อนงานที่จับต้องได้ตามข้อสั่งการของ

รัฐบาล

“ซึ่งเบื้องต้นดิฉันคิดว่าสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาจจะ

เป็นหน่วยงานหลัก เพราะจะต้องมาดูในเรื่อง

การพัฒนาคนที่เริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย ส่วนผู้สูง

อายุจะให้สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

และสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) เข้ามาทำาโครงการบูรณาการเชื่อมโยง

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน” นางสาวตรี

นุชกล่าว.

งกรานต์ปีนี้มีการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ หนึ่งในกิจกรรมสุขใจ

รับสิริมงคลปีใหม่ไทย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำานักพิพิธภัณฑสถานแห่ง

ชาติ จัดกิจกรรมสรงน้ำาพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องใน

เทศกาลมหาสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล 

และขานรับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยว

ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

แนวคิดการจัดสรงน้ำาพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ที่ 

ศก.จัดเป็นประจำาทุกปี เนื่องด้วยในสมัยโบราณ คนไทยมักไม่นิยม

นับอายุตามวันเกิด แต่จะนับตามการเถลิงศักราชใหม่ในช่วงปีใหม่

ส

กรุงเทพฯ • สอศ.ดีเดย์เปิดศูนย์อาชีวะ

อาสา 76 แห่ง ในเทศกาลสงกรานต์ 

2565 บริการตรวจเช็กสภาพรถประชาชน

ระหว่างเดินทาง 

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ 

กอศ.) กล่าวว่า สำานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดกิจกรรม 

“อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เปิดศูนย์อาชีวะ

อาสาให้บริการระหว่างวันที่ 11-17 เมษา 

ยน 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 

จำานวน 76 แห่ง ใน 76 จังหวัด บนถนน

สายหลักและสายรองทั่วประเทศ จังหวัด

ละ 1 จุด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) โดย

ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน 

จะให้บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ รถ

จักรยานยนต์ โดยประเมินสถานการณ์และ

การซ่อมเบื้องต้นในกรณีที่รถมีปัญหาและ

เป็นจุดพักรถ สำาหรับประชาชนระหว่าง

การเดินทางเพื่อกลับภูมิลำาเนา หรือการ

ท่องเที่ยว โดยให้บริการฟรี จากทีมครู 

นักเรียน และนักศึกษาอาชีวศึกษา สาขา

ช่างยนต์ ช่างกล สาขาบริหารธุรกิจการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว คอยให้บริการ 

ณ จุดบริการ ซึ่งให้บริการของนักเรียน 

นักศึกษานี้เป็นห้องเรียนจริง เป็นการเรียน

การสอนแบบ on site จริงๆ ที่ช่วยฝึก

ทักษะประสบการณ์วิชาชีพในการปฏิบัติ

ตรวจเช็กสภาพรถฟรี

อาชีวะอาสา76แห่ง

ช่วงเทศกาลสงกรานต์

จริง รวมถึงเป็นการบ่มเพาะปลูกฝังจิตอาสา 

และสร้างทักษะการใช้ชีวิต การทำางานเป็น

ทีม และประโยชน์เพื่อสังคม  

นายสุเทพกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สอศ.

ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน 

นักศึกษา ครูและบุคลากรสถานศึกษาที่ให้

บริการ และประชาชนที่เข้ารับบริการ โดยจัด

จุดตรวจเช็ก คัดกรอง การเว้นระยะห่าง และ

งดการสัมผัสใกล้ชิด โดยเฝ้าระวังตามมาตรา

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ควบคู่กับ

การให้บริการทุกแห่ง โดยในศูนย์แต่ละแห่ง

จะมี 1.อุปกรณ์ในการตรวจวัดอุณหภูมิ 2.หน้า 

กากอนามัยสำาหรับสวมใส่เพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 

(COVID–19) 3.อุปกรณ์ทำาความสะอาดเพื่อ     

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                                                             

โคโรนา 2019 (COVID–19)  ได้แก่ เจลแอล                                                                     

กอฮอล์ 70% หรือสบู่ สำาหรับล้างมือ โดยขอ                                                                    

ความร่วมมือจากทุกท่านที่เข้าใช้บริการ ได้                                                               

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

อย่างเคร่งครัดเพื่อเข้ารับบริการ

“ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชา 

ชน นอกจากจะมีจุดบริการตรวจเช็กสภาพ

รถยนต์ รถจักรยานยนต์แล้ว แต่ละแห่งจัดให้

มีจุดพักคน เพื่อให้เป็นที่พักระหว่างการขับขี่

เมื่อยล้า หรือง่วงก็สามารถแวะมาพัก สามารถ

สอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินทาง, สถาน

ที่พัก-โรงแรม, สถานที่ท่องเที่ยว, ร้านอาหาร 

เป็นต้น ตรวจสอบที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วม

ด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.

2565 ทั้ง 76 แห่ง ได้ที่ เว็บไซต์สำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th” 

เลขาฯ กอศ.กล่าว.

เน้นกลุ่มชำาระเงินกู้แล้วเหลือรายได้ไม่ถึง30%โดยเฉพาะหลังเกษียณเจอปัญหาหนัก

ไทยคือ สงกรานต์ หากปีใดมีความป่วยไข้ หรือทราบว่าถึงเวลา

เปลี่ยนทักษา โดยเฉพาะเจ้านายก็จะขึ้นเกยส่งเทวดาเก่ารับเทวดา

ใหม่ ด้วยเชื่อว่าจะนำาพาสิริมงคลมาพร้อมกับศักราชใหม่ จึงได้

อัญเชิญพระธาตุในพระกรัณฑ์ เดิมทีประดิษฐานในก้านพระรัศมี

ของพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปองค์สำาคัญซึ่งประดิษฐาน ณ พระ

ที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล มาเป็นประธานใน

พิธี และเทวดานพเคราะห์ทั้ง 9 องค์ ผู้เป็นเจ้าเรือนชะตามนุษย์

ทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายตามความเชื่อโบราณมาให้ประชาชนได้สัก

การะและสรงน้ำาขอพร ณ ศาลาสำาราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 12-14  เมษายน 2565 เพื่อ

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่

อัญเชิญเทวดานพเคราะห์ 9 องค์ ให้สรงน้ำารับมงคลไทย

พระพุธทรงคชสารพระเกตุทรงนาค พระอังคารทรงมหิงสาพระกรัณฑ์ภายในประดิษฐานพระธาตุ
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กต้องแล้ว..

ไม่ว่า อาชญากรรมสงคราม หรือการทำาร้ายร่างกายเมีย 

“เราต้องไม่นิ่งเฉย” แต่ที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า

พรรคก้าวไกลไปแส่ถึงการสังหารหมู่พลเรือนในยูเครนนั้น

ก็อย่างที่คุณวิมล ไทรนิ่มนวล นักเขียนรางวัลซีไรต์ โพสต์.. 

“ไม่ต้องรีบ ถ้าคุณพิธาเป็นคนทั่วไป  จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็

ไม่เป็นปัญหาหรอกครับ 

แต่ตอนนี้คุณพิธาเป็นนักการเมือง  เป็นหัวหน้าพรรคและ

อยู่ในสภาผู้แทนฯ คำาพูดของคุณพิธาจึงมีความสำาคัญ มากน้อย

แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคนฟัง จะให้ความสำาคัญหรือไม่  

โดยเฉพาะ ประเทศที่ถูกกล่าวถึง..โชคดี.. ที่คุณพิธาไม่ได้

เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ  หรือเป็นนายกรัฐมนตรี  ไม่เช่นนั้นประ 

เทศไทยเดือดร้อนแน่

การเมืองไม่ใช่เรื่องของเด็กที่เอาแต่ใจตัวหรืออยากดีอยาก

เด่น  ยิ่งการเมืองระหว่างประเทศยิ่งต้องระมัดระวังทุกคำาพูดอย่าง

ยิ่งยวด สุขุมคัมภีรภาพไว้ครับ.”

ครับ..สารพัดปัญหาในประเทศของตัวเองก็ใส่ไฟ-สุมฟืนให้

วุ่นวายยังย่อยยับไม่พอ นี่ใจคอจะลากให้ชาติอื่น-เมืองอื่นเข้ามา

ยุ่ง-มาป่วนให้พังพินาศไปเลยกระนั้นหรือ?

ลองคิด-ทำาในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขกับคนในชาติ

บ้างไม่ได้เชียวเหรอพิธา หรือถ้าจะลากให้ชาติอื่นเข้ามาเพื่อให้

เกิดประโยชน์ โพดผลต่อประเทศชาติ-ประชาชน ก็จะไม่ว่าเลย!

แบบไหนนั่นรึ? ก็..แบบที่ “ดร.แด็กซ์” คุณธนกร วังบุญคง

ชนะ เผยไง ว่า “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ยินดีต่อกระแสความ

นิยมของประเทศไทย 

ที่ยังคงเป็นประเทศตัวเลือกอันดับต้นๆ ในการถ่ายทำาของ

หมู่ผู้สร้างภาพยนตร์ต่างชาติ โดยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) 

ถือเป็น 1 ใน 5F อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ

ที่รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อน และผลักดัน “Soft Power” ความ

เป็นไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดี

ให้แก่ประเทศ..

สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล และเร่ง

เดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยใน 15 สาขา อาทิ 

งานฝีมือ-หัตถกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง และภาพยนตร์ 

ขณะเดียวกันก็ผลักดันวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพ 5F ได้แก่ อาหาร 

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ผ้าไทยและการออกแบบแฟช่ัน มวยไทย และ

การอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก 

นโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งถ่ายทำาภาพยนตร์

ระดับโลก ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำาเร็จของการบูรณาการ

การทำางานอย่างแข็งขันของทุกฝ่าย..

เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แก่เศรษฐกิจไทยทั้งภาพ

รวม และระดับท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นโอกาสเผยแพร่ความงดงาม

ของศิลปวัฒนธรรมไทย 

และธรรมชาติอันหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ไปสู่สายตา

ของชาวโลกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยให้กลับ

มาได้หลังสถานการณ์ โรคโควิด-19 คลี่คลาย 

และเป็นหนึ่งในนโยบายที่นายกรัฐมนตรีผลักดัน Soft 

Power เพื่อแก้ปัญหามิติเศรษฐกิจของชาติ”

เนี่ย..เรื่องพรรค์อย่างนี้ บางทีนายพิธาอาจจะมองเป็นการ

เอื้อประโยชน์ต่อนายทุน เป็นการเปิดให้ต่างชาติเข้ามาทำาลาย

ธรรมชาติไปเสียอีกก็เป็นได้ ด้วยในสายตาฝ่ายค้าน..

ไม่มีสักอย่าง..ที่รัฐบาลทำาดี!.

รัฐบาลไม่ดีสักอย่าง?

ถู

old คือ ภาพยนตร์แอ็กชันเขย่าขวัญ

ที่มีฉากหลังเป็นโลกทะเลทรายสุด

อ้างว้างในอนาคตอันใกล้ เรื่องราว

ของชายเร่ร่อนสองคนที่บังเอิญค้นพบก้อนทอง

ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาระหว่างเดินทางฝ่าทะเล

ทราย เมื่อความโลภเข้าครอบงำาจิตใจ ทั้งคู่ร่วมกัน

วางแผนสกัดทองก้อนนี้ ฝ่ายหนึ่งต้องเดินทางตาม

หาอุปกรณ์ที่จำาเป็น ส่วนอีกคนต้องอยู่เฝ้าไม่ให้

ใครมาชิงมันไป เขาต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่

ไร้ความปรานีของทะเลทราย ฝูงหมาป่าอันตราย 

และคนแปลกหน้าที่พร้อมช่วงชิงทองของเขา

ไปทุกเมื่อ โดยที่ไม่รู้เลยว่าจะรอดจนกว่า

เพื่อนของเขาจะกลับมาหรือเปล่า

หนังได้ แซ็ก เอฟรอน มารับ

บทนำา และแอนโทนี เฮเยส ผู้กำากับ 

เขียนบท และร่วมแสดง โดย แซ็ก 

เอฟรอน ได้กล่าวถึงการทำางานใน

ครั้งนี้ว่า “Gold เป็นเรื่องราวของ

ความยั่วยวน ความโลภของคนที่เรา

ต่างมีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อไขว่คว้า

สิ่งที่ต้องการมาครอบครอง ตัวละคร

ของผมถลำาลึก ฝ่าฟันสภาพกาศที่เลว

ร้ายมาก เพียงเพื่อจะได้ครอบครองในสิ่ง

ที่ตัวเขาคิดว่าต้องการ ตอนที่ผมอ่านบท 

ผมรู้สึกหลงใหลในความแตกต่างของหนัง 

มันแทบไม่มีบทสนทนาอยู่เลย แต่ผมตกหลุม

รักมันอย่างจัง คอยจินตนาการถึงคนที่เราไม่ได้

รู้จักเท่าไหร่นัก ที่ต้องตัดสินใจที่ซับซ้อนตลอดทั้ง

เรื่อง และต้องปรับตัวตลอดเวลาเพื่อเอาตัวรอด

มันทำาให้ผมคิดถึงหนังคาวบอยเก่าๆ เรื่อง

หนึ่ง มันมีความคลาสสิกแฝงอยู่ มันอาจไม่มีบท

สนทนาเยอะนัก และเราไม่ได้รู้เรื่องราวภูมิหลัง

ของตัวละครเท่าไหร่ ซึ่งเปิดให้ผู้คนตีความอย่าง

กว้างขวาง เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆ มันเป็นหนังที่

ซับซ้อน และเฉลียวฉลาดมากในเวลาเดียวกัน ผม

ยังชอบเรื่องราวการเอาตัวรอดและความเรียบ

ง่ายของการดูคนคนหนึ่งพยายามขบคิดว่าจะใช้

ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างไรให้รอด ด้วยองค์

ประกอบทั้งหมดนี้ทำาให้ผมสนใจหนังเรื่องนี้มากๆ 

ครับ”

การถ่ายทำาในช่วงฤดูร้อนกลางทะเล

ทรายของเซาท์ออสเตรเลียเป็นอย่างไรบ้าง “สุด

จะเหลือเชื่อเลยครับ! ผมไม่เคยไปที่ไหนแบบนี้

มาก่อน บอกตามตรงเลยผมไม่รู้ว่าจะคาดหวัง

อะไร แต่มันสวยและน่าตื่นตะลึงแบบเหลือเชื่อ

จริงๆ แต่ก็ยังว่างเปล่า แห้งแล้ง และโหดร้าย

เหมือนกัน การถ่ายหนังในสถานที่ห่างไกลมักจะ

มาพร้อมกับความยากลำาบาก แต่ในขณะเดียวกัน

ก็มีเรื่องง่ายๆ เกิดขึ้นด้วย ถ้า

ตัดสินใจลงหลักปักฐานเมื่อ

ไหร่จะไม่มีทางติดต่อสื่อสาร

กับโลกภายนอกได้เลยครับ 

ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยซ้ำา 

ไม่มีไวไฟ ไม่มีสิ่งอำานวยความ

สะดวก ผมชอบนะ เพราะมันได้

ตัดขาดกับโลกภายนอกจริงๆ เพื่อ

จะได้มีสมาธิกับงานที่ทำา มันสนุก

จริงๆ ครับ

องค์ประกอบต่างๆ ยังโหด

ไม่เบาด้วย ผมคิดว่านี่น่าจะเป็น

หนังที่มีสภาพแวดล้อมการ

ถ่ายทำาที่หนักหนาสาหัส

สุดเท่าที่ผมเคยมี

ส่วนร่วม มันร้อน

ทั้งวันทั้งคืน ดวง

อาทิตย์แผดเผา พื้น

ทรายก็ร้อนมาก แต่

ก็มีความท้าทายอื่นๆ 

อีก เช่น เราเจอกับ

พายุทรายลูกใหญ่ 

ซึ่งโชคดีมากๆ ที่เราเก็บภาพเอามาใช้

ในหนังเรื่องนี้ ได้ การทำาหนังเรื่องนี้เรา

ได้ทดสอบขีดความสามารถของตัวเอง มันผลัก

เราไปให้สุดถึงลิมิต เราถ่ายทำาท่ามกลางสภาพ

อากาศสุดโหดที่สุดที่ผมเคยเจอ และมันสุด 

ยอดมากๆ เลยครับ 

ส่วนการร่วมงานกับแอนโทนี เฮเยส น่า

อัศจรรย์มากครับ ผมปลื้มมากๆ ที่ได้ทำางานกับ

คนที่เขียนบทแล้วรู้ดีถึงสิ่งที่มีอยู่อย่างลึกซึ้ง และ

ทุ่มเททุกอย่างในหนังเรื่องนี้ ไปพร้อมกับทุกๆ คน 

G

IFA World Cup Qatar 2022  เปิด

ตัวซิงเกิลแรกอย่าง “Hayya Hayya 

(BetterTogether)” เพลงประกอบอย่าง

เป็นทางการจาก Trinidad Cardona ศิลปินชาว

อเมริกันเจ้าของเพลงฮิตติดกระแสอย่าง Dinero 

ร่วมกับ Afrobeats ไอคอน Davido และนักร้อง

ดังชาวกาตาร์ Aisha โดยทั้ง 3 ศิลปินได้ไปแสดง

สดในเพลง “Hayya Hayya (BetterTogether)” 

ในงาน FIFA WORLD CUP QATAR 2022 

GROUP STAGE DRAW รอบจับสลากแบ่งกลุ่ม

Trinidad Cardona, Davido และ Aisha   

ได้รวบรวมจิตวิญญาณของ FIFA World Cup  

และซาวด์แห่งการแข่งขัน FIFA ที่รวบรวมแรง

บันดาลใจมาจากทั่วโลก โดยอาศัยอิทธิพลจาก

แนวเพลง R&B และเรกเก้ เพลงดังกล่าวจะ

เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของทุกๆ ความตื่นเต้นของ

เทศกาลฟุตบอลที่จะจุดประกายให้ โลกในปลาย

ปีนี้

ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ของ FIFA 

อย่าง Kay Madati กล่าวว่า “ด้วยการนำาเสียง

จากทวีปอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง

มารวมกัน เพลงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่ดนตรีและ

ฟุตบอลจะสามารถหลอมเข้าด้วยกันได้ ในฐานะ

ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกลยุทธ์ทางดนตรี

ของ FIFA ใหม่ เพลงประกอบหลายๆ เพลงนี้จะ

ทำาให้แฟนๆ รู้สึกหลงใหลและได้ใกล้ชิดกับจิต

วิญญาณของ FIFA World Cup มากขึ้นอย่างที่

ไม่เคยมีมาก่อน”

นอกจากนี้ FIFA ยังได้เปิดตัวช่อง TikTok 

ใหม่ @FIFAWorldCup ที่ได้ถ่ายทอดสดการจับ

ฉลากรอบจับสลากรอบแบ่งกลุ่ม รวมถึงไฮไลต์

สำาคัญๆ ของการแข่งขันในอดีตให้แฟนบอลทั่ว

โลกได้ติดตามกัน

Trinidad Cardona 

นักร้องเพลงป๊อปชาว

แอริโซนาที่โด่งดังจาก

คลิปไวรัลอย่าง Dinero 

เขาได้แบ่งปันความ

หลงใหลในข้อความ

ของเพลงว่า “ตอนที่ผม

ได้ยินเพลงนี้ครั้งแรก                

ผมอารมณ์ดีขึ้นมาทัน                                

ที”

และยังได้บอก

อีกว่า “มันเป็นการเฉลิม

ฉลองที่ได้รวบรวมทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่ FIFA World 

Cup ได้ยึดมั่นไว้ และผู้คน

จากทั่วทุกมุมโลกได้มา

รวมตัวกัน และผมก็ชอบ

ข้อความที่สื่อออกมาจาก

เพลง”

Davido ศิลปินเดี่ยว

ชาวแอฟริกันคนแรกที่

ขายตั๋วคอนเสิร์ตใหญ่ใน

ยุโรปหมดในปี 2019 เขา

ได้กล่าวเสริม Trinidad 

ว่า “ผมได้เติบโตผ่านโลก

มามาก และยิ่งผมเดิน

ทางมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่ง

ตระหนักได้ว่าเราทุกคน

ล้วนเป็นหนึ่งเดียว และ

เมื่อโปรเจ็กต์นี้ ได้มาถึง 

ผมก็ได้ตอบรับโดยทันที เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่ง

ของงานนี้ที่ได้รวบรวมโลกทั้งใบและเพื่อที่จะได้

เป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้ เพลงมันมีเนื้อหาดีมาก 

แล้วผมจะปฏิเสธได้อย่างไรล่ะ”

Davido เติบโตในไนจีเรีย และเป็นผู้นำาใน

การปฏิวัติแนวเพลง Afrobeats ไปทั่วโลกด้วย ที่

มีเพลงฮิตอย่าง Fall และ If รวมถึงอัลบั้มล่าสุด

ของเขา A Better Time 

Aisha ศิลปินท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมแจมใน

เพลงนี้ เน้นย้ำาถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของเธอ

ว่า “ฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้อยู่ในช่วง

เวลาที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ ฉันได้เป็นสักขีพยานและ

เป็นส่วนหนึ่งของความสำาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่

ประเทศกาตาร์ของฉัน ข้อความที่เพลงได้สื่อออก

มานั้นเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งมัน

ได้สะท้อนในใจฉันในระหว่างการเดินทางเพื่อทำา

เพลงนี้ มันมีความสุขมากๆ และนี่เป็นความฝัน

ที่เป็นจริงของฉัน ที่ได้แสดงในการจับฉลากแบ่ง

กลุ่ม FIFA World Cup และได้เป็นส่วนหนึ่งของ

เพลงที่สำาคัญเช่นนี้”

นอกจากนี้ Aisha ยังเป็นหนึ่งในนักร้องที่

โด่งดังที่สุดในกาตาร์ ด้วยพรสวรรค์ แรงผลักดัน 

และความหลงใหลของเธอ ทำาให้เธอได้ไปเป็น 

Headliner ทั่วโลก.

interthaipost69@gmail.com

F

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

การดูเขาทำางานเป็นอะไรที่เจ๋งมากครับ ผมได้

เรียนรู้อะไรเยอะมาก และเขายังให้แรงบันดาล

ใจให้ผมเพื่อผลักดันตัวเองด้วย ไม่เพียงแค่เป็นนัก

แสดง แต่ยังคิดถึงว่าการเป็นคนเขียนบทและ

กำากับต้องเป็นอย่างไร การดูเขาแก้ปัญหาต่างๆ 

ขณะที่สวมวิญญาณตัวละครและกำากับหนังไป

พร้อมกันถือว่าสนุกทีเดียว

ครับ ผมว่านี่น่าจะเป็นหนึ่ง

ในสิ่งที่เจ๋งมากๆ ของเขาเลย 

ซึ่งบ่งบอกอะไรๆ ได้เยอะที

เดียวครับ”

คาดหวังว่าคนดูจะได้

อะไรกลับไปจากหนังเรื่อง

นี ้“ผมคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่น่า

สนใจที่สุดในหนังเรื่องนี้และ

ผมหวังว่าคนดูจะสัมผัสได้

คือ ธรรมชาติมีวิธีในการทวง

คืน และปรับเปลี่ยนหลาย

สิ่งหลายอย่างในโลกนี้ให้กลับสู่สมดุล ถ้าเรายัง

ปรารถนาในสิ่งต่างๆ ตามความเป็นมนุษย์ ทั้งเงิน

ตรา อำานาจ และสิ่งต่างๆ สุดท้ายแล้วเราก็จะเป็น

ฝ่ายกอบโกยสิ่งต่างๆ จากโลกนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ดัง

นั้นผมหวังว่าเราจะได้เรียนรู้เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกัน

กับโลกใบนี้ เป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ และใช้

ชีวิตท่ามกลางสรรพสิ่งทั้งหมด แทนที่จะพยายาม

หยิบฉวยจากมันมากจนเกินไป

สิ่งที่ผมหวังว่าคนดูจะได้เรียนรู้จาก

หนังเรื่องนี้คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคนพื้นเมืองที่

ออสเตรเลียจริงๆ นั่นคือ…ถ้าเรายังไม่หยุดท้าทาย

ธรรมชาติเพื่อความร่ำารวยมั่งคั่ง โลกทั้งใบก็จะเอา

คืน สภาพแวดล้อมของโลกจะเอาคืน ผู้กระทำา

ชำาเราจะถูกกำาจัด ทุกสิ่งทุกอย่างจะหมุนเวียนตาม

วัฏจักร แล้วกลับมายังจุดเดิม นี่คือคำาทำานายของ

คนพื้นเมืองที่นี่ครับ”.

‘แซ็ก เอฟรอน’กับการทำางานสุดท้าทาย

ลุยทะเลทรายร้อนระอุใน‘GOLD ทองกู’

‘Hayya Hayya’เพลงบอลโลกQatar 2022

จาก 3 ศิลปิน Trinidad Cardona, Davido และ Aisha
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เซ็นทรัล เอ็มบาสซี จับมือ การทองเท่ียว

แหงประเทศไทย รวมฉลองสงกรานตตาม

อัตลักษณทองถิ่นไทยแหงแดนอีสาน ในงาน 

“A Sense of Thai 2022: Summer Vibrance” 

วันนี้ – 17 เมษายน  โดยในงานไดรับเกียรติ

จาก บุญจิรา ธีระมโน ผูอํานวยการฝายการ

ตลาด ศูนยการคาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี รวม

ดวย กฤษฎา รัตนพฤกษ ผูอํานวยการฝาย

กิจกรรม การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, อัครรัฐ 

วรรณรัตน กรรมการผูจัดการ แหง MOTIF, 

ปราโมทย เดชะบุญศิริพานิช กรรมการ

ผูจัดการ แหง PANPURI, พิลัมภา จิระสถิตย 

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจและผูรวมกอตั้ง 

Albero Thailand และ แพรววัชร ชมิด 

พรอมดวย ตาเหนิง - กัญญาวีร สองเมือง 

นักแสดงสาวหมวยสุดแนวสายเลือดอีสาน 

และ คิน - ธนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล ศิลปน

หนุมหลอใสสไตล โอปปาแหงคาย White Fox 

จาก GMM Grammy มารวมเที่ยวชมงานใน

ครั้งนี้ดวย

ตอนรับซัมเมอร สูแดดแรงระอุ ไปกับ

โปรสุดเดือดเพ� อชาวคอนโด !! ไปกับแคมเปญ 

“CONDO SOLUTIONS” ความพิเศษเฉพาะ

ที่เฮเฟเล พบกับสินคางานครัว ตอบสนอง

ตอทุกการใชงานพื้นที่ขนาดเล็ก ทั้งในบาน

และในคอนโด ดวย 14 เซทเคร� องดูดควัน 

X เตาไฟฟา ที่สุดของความคุมคาในราคา

พิเศษที่ใครก็เปนเจาของได ไมวาจะเปน 

#เคร� องดูดควันมาตรฐาน #เคร� องดูดควันติด

ผนัง คอมโบกับ #เตาอินดักชั่น #เตาไฟฟา

กระจกเซรามิค และความพิเศษจากอุปกรณ

ครัว อยาง #เตาอบระบบมัลติฟงกชัน #อาง

ลางจาน #กอกน้ํา ในราคาสุดคุม เริ่มตน

เพียง 8,900 บาทเทานั้นที่ HAFELEHOME 

หรือคลิกเลย https://bit.ly/3r2v0CN ชอปได

ตลอดซัมเมอร ตั้งแตวันนี้ ถึง 30 มิถุนายน  

ซันคิสท และเคร� องด� มนํ้านมพิสทาชิโอ 

จัดโปรโมชั่นลดราคาสบายกระเปา ไปกับ

เครื่องดื่มน้ํานมพิสทาชิโอที่อุดมไปด้วย

วิตามินอี แคลเซียม โปรตีน ใยอาหารสูง 

และแคลอรี่ต่ํา จาก 2 รสชาติสุดฮิต ไดแก 

รสออริจินอล และสูตรไมเติมน้ําตาล ในราคา

สุดพิเศษเพียง 18 บาท จากปกติกลองละ 

20 บาท สําหรับขนาด 180 มิลลิลิตร โดย

สามารถพบกับโปรโมชั่นดีๆ แบบนี้ ไดแลว 

ตั้งแตวันที่ 6 – 19 เมษายน 2565 ที่ราน

แฟมิลี่มารท ทุกสาขา สอบถามขอมูลเพิ่ม

เติมไดที่ โทร.0-2813-0954-5 หรือติดตาม

ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ไดที่ www.her-

itagethailand.com, www.facebook.com/

SunkistTH และ IG:sunkistthailand 

หองอาหารเปรมประชากร โรงแรม

มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น จัดโปรโมชั่น 

“อิ่มอรอย ฉลองสงกรานต” กับบุฟเฟต

นานาชาติ มื้อกลางวัน ราคา 400 บาท และ 

บุฟเฟตม้ือเย็น ราคา 500 บาท พิเศษสุด 65 ป 

ทานฟรี (เม� อมาพรอมครอบครัว) เฉพาะมื้อ

เย็นศุกร – เสาร ซีฟูดออนไอซ ราคา 690 บาท 

ภายใตมาตรการความปลอดภัย เพ� อความ

อุนใจของลูกคา สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

โทร.0-2575-5599

เทศกาลสงกรานตปนี้ หลายบาน

เตรียมตัวออกเดินทางทองเที่ยวพักผอน 

คุณเอ-นนทกานต ทัพพะรังสี อึง มีแพลน

ขับรถเที่ยวเหมือนบานอ� นๆ เลยขอฝากให

ทุกคนขับขี่อยางปลอดภัยและอารมณเย็นถึง

แมจะเจอรถติด เพราะคุณเอมีตัวชวยเปน 

น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต Car Diffuser 

จาก เมซอง แบรเช ปารีส ที่ชวยสราง

บรรยากาศความหอมสดช� นตลอดการเดินทาง 

และยังชวยขจัดกล่ินไมพึงประสงคในรถอีกดวย 

แบบน้ีท้ังคนขับและคนน่ังก็อารมณดี ถึงจุดหมาย

ปลายทางอยางปลอดภัยกันทุกคนนะคะ

ดี โด แจกทองคํามูลคารวมกวา 4 

ลานบาท! ฉลอง…แบรนดน้ําผลไมยอดขาย

อันดับ 1 จัดหนักจัดเต็มใหสมตําแหน�ง No.1 

ชวนผูบริโภคลุนรับโชคถึง 2 ตอแบบงาย ๆ  

เพียงสแกนคิวอาร โคดใตฝา พรอมลุนโชค

กันจุก ๆ ไดเลย ลุนที่ 1 สรอยคอทองคํา

ทุกวัน วันละ 5 รางวัล รวมทั้งหมด 565 

เสน (รางวัลละ 25 สตางค) จับรางวัล ครั้ง

ที่ 1วันที่ 29 เมษายน จับรางวัลครั้งสุดทาย

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ลุนที่ 2 รางวัลพิเศษ 

ทองคําแทงหนัก 5 บาท จํานวน 2 รางวัล 

จับรางวัลวันที่ 13 สิงหาคม กติการวมลุน

โชคทองเพียงซื้อผลิตภัณฑน้ําผลไมดี โดทุก

รสชาติ ขนาด 225 มล. และ 450 มล. สแกน

คิวอาร โคดใตฝาเพ� อลงทะเบียน เพียงเทานี้ก็

รอลุนโชคทองกันไดเลย (รหัสใตฝา 1 รหัส 

เทากับ 1 สิทธิ์) เริ่มกิจกรรมตั้งแตวันที่ 15 

เมษายน 2565 - วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 และ

ประกาศช� อผูโชคดีผานทาง Facebook: DeeDo

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

นิราวิลล กรุป บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย

เจาถิ่น เมืองสมุทรสาคร จังหวัดชายทะเล

อาวไทย จัดใหญ พรอมแปลน 4 โครงการใหญ

ในปนี้ ไดแก นิราวิลล วิลเลจ พลัส, นิราวิลล 

ฟอรเต, นิราวิลล คอทเทจ, และนิราวิลล ซีรีน 

รวมมูลคาโครงการ 1,500 ลานบาท

นางสุวรรณี จินชาง ประธานเจา

หนาที่บริหาร (CEO) นิราวิลล กรุป ผูกอตั้ง

และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยในโซน

ยานสมุทรสาคร ภายใตแนวคิดเร� องความคุมคา 

“สรางบานคุณภาพเหมือนเพ� ออาศัยอยูเอง” 

เปดเผยวา เทรนดการซื้อที่อยูอาศัยมีการ

เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ โควิด-19 ที่เดิม

คนเลือกซื้อคอนโดอยูในเมือง ใกลรถไฟฟา 

แตการเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเปนแบบ 

Work From Home สงผลใหผูซื้อเริ่มมอง

หาบานขนาดพื้นที่ใชสอยมากขึ้น ดวยความ

ที่เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับเขตหนองแขม 

เขตบางบอน และบางขุนเทียน ซึ่งเปนเขต

ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จึงนับเปน

ตัวเลือกที่น�าสนใจสําหรับผูอยูอาศัย

 ในปนี้ นิราวิลล กรุป จึงมีแผนเตรียม

เปดตัว 4 โครงการใหม คือ นิราวิลล วิลเลจ 

พลัส โครงการหมูบานจัดสรรจํานวน 116 ยูนิต 

แบงเปนบานแฝด 112 ยูนิต และบานเดี่ยว 

4 ยูนิต บนพื้นที่ โครงการ 18-3-28.5 ไร 

มูลคาโครงการ300 ลานบาท นิราวิลล 

ฟอรเต ทาวน โฮม 2 ชั้น จํานวน 125 ยูนิต 

พื้นที่โครงการ 12-0-4.3 ไร มูลคาโครงการ 

350 ลานบาท นิราวิลล คอทเทจ โครงการ

หมูบานจัดสรรจํานวน 296 ยูนิต พื้นที่

โครงการ 28-0-49.1 ไร มูลคาโครงการ 450 

นิราวิลล เปดเกมสรุกปเสือ ฉลองรางวัลอสังหาดีเดนระดับนานาชาติ 

ดวยการเปดตัว 4 โครงการมูลคา 1,500 ลาน

ลานบาท และโครงการนิราวิลล ซีรีน ที่อยู

ระหวางเตรียมการ มีมูลคาโครงการ 400 

ลานบาท รวมทั้ง 4 โครงการในปนี้ รวม

มูลคากวา 1,500 ลานบาท

“บานคือสถานที่เราทุกคนใชเวลาอยู

รวมกันกับครอบครัว เราจึงตองใสใจในการออกแบบ

และสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพ เพ� อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด โดยบริษัทฯ 

มุงม่ันท่ีจะพัฒนาผลงานท่ีดีเพ� อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของลูกคา เพ� อสงตอบานที่มีความคุมคา 

คุมราคา ตอบโจทยการใชชีวิตของลูกคาให

มากที่สุดแกลูกคา” นางสุวรรณี กลาว

โครงการบานของนิราวิลล เนนเร� อง

การดีไซนที่ทันสมัย มีเอกลักษณเฉพาะตัว 

และคุมคาในเร� องพื้นที่ใชสอย รวมถึงใชวัสดุ

ที่มีคุณภาพ แข็งแรง ถนนภายในโครงการ

กวางขวาง พรอมพื้นที่สวนกลาง สโมสร 

สระวายน้ําระบบเกลือ ศูนยฟตเนส และ

ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

เพ� อสงมอบประสบการณที่ดีในการอยูอาศัย 

ที่การันตีดวยรางวัลเกียรติยศ โครงการ

อสังหาริมทรัพยดีเดนระดับนานาชาติ “FIABCI-

THAI Prix D’Excellence Awards 2021” 

ประเภทท่ีอยูอาศัยแนวราบ โครงการนิราวิลล 

ไอริช และประเภทที่อยูอาศัยราคาไมแพง 

โครงการนิราวิลล วิลเลจ ซ่ึงเปนรางวัลท่ีตอกยํ้า

ดานคุณภาพบานของโครงการนิราวิลล 

กวา 15 ปที่ผานมา นิราวิลล กรุป ตั้ง

เปาเปนผูนําดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ในยานสมุทรสาคร กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ในรูปแบบ บานแฝด บานช้ันเดียว ทาวนเฮาส 

และอาคารพาณิชย ผานโครงการมาแลว

มากกวา 3,000 ยูนิต อาทิ เชนโครงการ นิรา

สิริ,นิราวิลล , นิราวิลล พลัส , นิราวิลล แคร

ไลฟ , นิราวิลลไอริช , กรีนเนอร่ี บาย นิราวิลล 

(เอกชัย-โพธิ์แจ) , กรีนเนอรี่ บาย นิราวิลล 

(นาดี) ผูสนใจสามารถเขาชมโครงการบาน

นิราวิลล หรือติดตามขอมูลขาวสารเพิ่มเติม

ไดที่ http://niravillegroup.com/ หรือ Line ID 

@ : @niraville โทร.08-7368-4411

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบ

มาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย 

หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา

หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นางสาว

วีรวรรณ 

บุญประกอบ

๒๐๐,๑๔๓.๘๕ 

บาท 

(ณ วันที่ ๑๓ 

ม.ค.๖๕)

-

๒ เงินสด  - นางสาว

วีรวรรณ 

บุญประกอบ

๕๐๐,๓๕๙.๖๑ 

บาท 

(ณ วันที่ ๑๓ 

ม.ค.๖๕) 

-

๓ เงินสด - นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๓๔,๓๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

พ.ย.๖๔)

-

๔ สรอยคอทองคํา น้ําหนักประมาณ 

๑๕.๒ กรัม พรอมพระเลี่ยมทองคํา 

๑ องค น้ําหนักชั่งได ๑๔.๐ กรัม

๑ เสน นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๙,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

พ.ย.๖๔)

- สาย

สรอย

ชํารุด- 

กรอบ

พลาสติก 

มีรอย

ราว

๕ สรอยขอมือทองคํา น้ําหนัก

ประมาณ ๑๕.๒ กรัม 

๑ เสน นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๗,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

พ.ย.๖๔)

-

๖ แหวนทองคํา น้ําหนักประมาณ 

๗.๖ กรัม

๑ วง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๓,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

พ.ย.๖๔)

-

๗ ตุมหูไขมุก ยี่หอ dior ๑ คู นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๘,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๘ หมวก ยี่หอ prada สีขาว ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๘,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๙ กระเปาสะพาย ยี่หอ chanel 

สีชมพู vanity

๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๘๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๑๐ กระเปาสะพาย ยี่หอ dior สีNude ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๗๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๑๑ กระเปาสะพาย ยี่หอ dior สีBeige ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๔๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๑๒ รองเทา ยี่หอ chanel สีขาว ๑ คู นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๑๓ รองเทา ยี่หอ Celine สีขาว-

เหลือง 

๑ คู นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๘,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๑๔ แหวน ยี่หอ Pandora พรอมกลอง 

๓ กลอง

๓ วง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๑๕ กระเปา ยี่หอ Chanel สีขาว ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๑๖ กระเปา ยี่หอ Chanel สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๘๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๑๗ กระเปา ยี่หอ Chanel สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๑๘ กระเปา ยี่หอ Louis Vuitton สี

น้ําตาล

๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๑๙ กระเปาสีขาว ๑ ใบ และเข็มขัด

สีขาว ๑ เสนบรรจุในถุงยี่หอ 

Jemmi Doris 

๑ ถุง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๒๐ กระเปา ยี่หอ Dior สีดํา ๑ ใบ 

บรรจุในถุง Chanel 

๑ ถุง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๒๑ กระเปา ยี่หอ Balenciaga สีขาว 

(ภายในมีกระเปาใสมือถือพรอม

ดวยตัวชารจไฟ) 

๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๓๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๒๒ กระเปา ยี่หอ Kate Spade 

สีโอลด โรส 

๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๒๓ กระเปา ยี่หอ Jelly Bunny สีชมพู

พรอมกระเปาใบเล็ก

๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๗๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๒๔ กระเปา ยี่หอ Little Bunny สีชมพู ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๒๕ กระเปา ยี่หอ Lyn สีครีม ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๒๖ กระเปา ยี่หอ chanel สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑,๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๒๗ กระเปา ยี่หอ Louis Vuitton ทรง

กระบอก

๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๔๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๖๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๒,๑๙๙,๐๒๔.๔๖ บาท 

(สองลานหน่ึงแสนเกาหม� นเกาพันย่ีสิบส่ีบาทส่ีสิบหกสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล 

เพ� อขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใชคืน

ใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน 

รายนางสาวพิยดา ทองคําพันธ กับพวก

(นายเนติพัชญ ธามณี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

๒๘ แวนตา ยี่หอ Dior ทรงสี่เหลี่ยม ๑ อัน นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๒๙ แวนตา ยี่หอ Dior ทรงสี่เหลี่ยม ๑ อัน นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๐ รองเทา ยี่หอ Valentino สีขาว ๑ คู นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๓๑ รองเทา ยี่หอ Gucci สีครีม ๑ คู นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๔๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๒ กลองถายรูป Leica รุน minilux 

zoom

๑ ตัว นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๖,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๓ กลองถายรูป Canon สีดํา รุน 

Power Shot G7X MARK II

๑ ตัว นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๓,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๔ เคร� องคอมพิวเตอร Imac จอภาพ 

Retina 4k รุน ๒๑.๕ นิ้ว

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๓๙,๙๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๕ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีแดง)รุน Iphone SE

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐,๘๙๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๖ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีทอง)รุน Iphone 6 ขนาดความ

จุ 16 GB 

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑,๗๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๗ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีชมพู)รุน Iphone 6 s ขนาด

ความจุ 32 GB

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๓,๙๘๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๘ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีเงิน)รุน Iphone 6 Plus ขนาด

ความจุ 16 GB

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๓,๑๙๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๙ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีทอง)รุน Iphone 7 ขนาดความ

จุ 32 GB

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๖,๕๙๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๐ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีทอง)รุน Iphone 6 s ขนาด

ความจุ 16 GB

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒,๖๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๑ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีชมพู)รุน Iphone 7 ขนาดความ

จุ 32 GB

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๖,๕๙๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๒ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีชมพู)รุน Iphone 6 s ขนาด

ความจุ 16 GB

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒,๖๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๓ กลองเปลา Chanel ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๔ กลองเปลา Louis Vuitton ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๕ ตัวอยางโทรศัพท และไอแพด ๑๕ ชิ้น นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๓๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๖ กลองเปลา Iphone 8 plus สีแดง ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๗ กลองเปลา Macbook Pro ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๘ กลองเปลา Macbook Air ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๙ กลองเปลา Iphone 12 pro max ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๐ กลองเปลา Ipad pro 12.9 ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๑ กลองเปลา Iphone 11 512 GB ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๒ กลองเปลา Iphone 11 ขนาด

ความจุ 256 GB 

๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๓ กลองเปลา Iphone 11 ขนาด

ความจุ 256 GB (สีแดง)

๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๔ กลองเปลา Iphone 6s ขนาด

ความจุ 64 GB

๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๕ กลองเปลา Iphone 11 ขนาด

ความจุ 128 GB

๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๖ กลองเปลา Iphone 11 ขนาด

ความจุ 256 GB

๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๗ กลองเปลา Iphone 11 ขนาด

ความจุ 64 GB

๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๘ กลองเปลา Iphone 8 plus ขนาด

ความจุ 256 GB

๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๙ กลองเปลา โทรศัพทมือถือ ๔๑ 

กลอง

นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๔๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๖๐ ซิมดีแทค ๑ อัน นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๖๑ Flash Drive ๑ อัน นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๖๒ รถยนตสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน 

ยี่หอ BMW สีดํา หมายเลขตัว

ถัง MMFHT๗๔๐๑๐๕K๒๐๑๑๒ 

ทะเบียน ๒ ขฎ ๙๓๙๙ กทม.

๑ คัน นายกลยุทธ

ทองคําพันธ

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

พ.ย.๖๔)

-

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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องคการบริหารสวนตําบลบานผึ้ง 

จ.นครพนม รวมกับหน�วยงานภาคีเครือขาย

ขับเคล� อนผานการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการความ

ปลอดภัยทางถนนระดับทองถิ่น (ศปถ.อปท.) 

โดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง ทํางานรวมกับทุกภาค

สวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

ชุมชน หมูบาน และประชาชน วิเคราะห

ปจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน คน รถ ถนน 

และส่ิงแวดลอม เพ� อนํามาออกแบบการทํางาน

ลดอุบัติเหตุในตําบลบานผึ้ง และเสริมพลัง

ทองถิ่นโดยพัฒนาอาสาจราจร หรือ “กอง

รอยน้ําหวาน” เขามาชวยเสริมดูแลความ

ปลอดภัยการใชรถใชถนนใหกับชุมชน 

พล.ต.ต.อานนท นามประเสริฐ 

หัวหนาคณะทํางานสนับสนุน

การปองกันอุบัติเหตุจราจรระดับ

จังหวัด (สอจร.) ภาคอีสานตอนบน 

ระบุวา การทํางานปองกันลด

อุบัติเหตุทางถนนของ จ.นครพนม 

ผู ว า ราชการและตํ ารวจภู ธร

จังหวัด ใหความสําคัญ และดึง

ภาคประชาชนเขามารวมชวย

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บและ

สูญเสีย โดยมีการทํางานรวมกับภาคีเครือ

ขายสหวิชาชีพ เพ� อมุงแกปญหาอุบัติเหตุ

ทางถนนอยางจริงจังและตรงจุด เนนการนํา

ขอมูลการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิด

ขึ้นมารวมกันวิเคราะหหาสาเหตุอยางละเอียด

ทั้งตัวบุคคล รถ ถนน สภาพแวดลอม และ

สงตอไปยังหน�วยงานที่เกี่ยวของนําไปแกไข 

สงผลใหอุบัติเหตุลดลงอยางเห็นไดชัดเจน 

โดยเฉพาะชวงเทศกาลปใหมที่ผานมามีสถิติ

อุบัติเหตุลดลง นํามาสูการวางมาตรการตอเน� อง

ในชวงเทศกาลสงกรานตป 2565 นี้ 

“ภาคีเครือขาย และสหวิชาชีพหลาย

ภาคสวน เปนสวนสําคัญที่ชวยวิเคราะหหา

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดวยผลการ

สอบสวนจากคดีอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นเพ� อ

หาวิธีการปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุซํ้าอีก รวมกับ

พนักงานสอบสวน โดยใชความเห็นของหลาย

ภาคสวนนําไปลงมือแกไข เชน แขวงทางหลวง

จังหวัดแกไขปญหาสภาพแวดลอมและถนน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถเขา

ชวยเหลือผูบาดเจ็บเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว 

เปนตน ซึ่งจังหวัดนครพนมถือเปนพื้นที่

นํารองในการแกไขปญหาอุบัติเหตุการจราจร

บนทองถนน ที่รวมกับ ตํารวจภูธร

ภาค 4 และ สสส. ตลอดระยะเวลา 

3 ปท่ีผานมา ท่ีพบวา อุบัติเหตุลดลง” 

พล.ต.ต.อานนท กลาว 

นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย ในฐานะ

กํานันตําบลบานผึ้ง และ ผบ.กอง

รอยน้ําหวานตําบลบานผึ้ง อําเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

นครพนม เมืองตนแบบปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผาน ‘1669 Model’

กล่าวถึงจุดเด่นการขับเคลื่อนงานชุมชน

สรางความปลอดภัยทางถนน ผาน “1669 

Model” โดย “1” หมายถึง ศปถ.

ตําบลบานผึ้งเปนกลไกการทํางาน

หลัก เช� อมประสานทุกภาค

ส่วนเพื่อสร้างตําบลขับขี่

ปลอดภัย รวมกับ 6P-6E-9 

หนุน เห็นไดชัดวาสามารถ

ลดอุบัติ เหตุ ในชุมชนลง

ได และคนในชุมชนมีความ

เขมแข็งใหความรวมมือทํา

กิจกรรมตางๆ ไดเรียนรูหลักของการ

ขับขี่ปลอดภัย ประกอบกับการเฝา

ระวังอุบัติเหตุจากเจาหนาที่ศูนยกูชีพ กูภัย 

กองรอยน้ําหวาน เจาหนาที่ตํารวจ ผูนําชุมชน 

ที่ผนึกกําลังอยางแข็งขันในการปฏิบัติหนาที่

เฝาระวังอุบัติเหตุทางถนน

“เมาขับปรับ 200 พรอมยึดกุญแจรถ” 

เปนกฎเหล็กของชุมชนตําบลบานผึ้ง ที่คนใน

ชุมชนรับทราบและรวมกันปฏิบัติ เพ� อลดการ

สูญเสียของพี่นองในชุมชนจากอุบัติเหตุทาง

ถนน เรามีการตั้งดานของทีมผูนําชุมชน กอง

รอยน้ําหวาน อาสาจราจรมาชวยสอดสอง

ดูแลความปลอดภัยพี่นองในชุมชน ผลปรากฏ

วาอุบัติเหตุลดลงไดจริง ซึ่งเกิดจากการมีสวน

รวมของชุมชน ราชการ ภาคีเครือขาย รวม

วิเคราะหจุดเสี่ยงถนนจนนํามาสูการวางแผน

แกปญหา และที่สําคัญชุมชนของเรายัง

ทํางานควบคูกับการอบรมใหความรูปลูกจิต

สํานึกการรักษากฎจราจรใหกับกลุมเด็กและ

ผู ใหญ รวมทั้งรณรงคสรางความ

ปลอดภัยในสถานศึกษาสวมหมวก

นิรภัย 100% และสรางธรรมนูญ

ชุมชนทั้งการรณรงคงานศพปลอด

เหลางานเศราปลอดการพนัน และ

ทําโครงการไฟชีวิต ซอมไฟหนารถ

มอเตอรไซค เพ� อความปลอดภัย” 

นายวรวุฒิ ศรีมะโรง 

รองผูอํานวยการโรงเรียนเรณูนคร

วิทยานุกูล กลาวถึงโครงการนักเรียน

อาสาจราจร มีสวนสําคัญที่ชวย

ลดปญหาการจราจรติดขัดหนา

โรงเรียน ชวงเวลาเรงรีบเชา-เย็น 

ที่ จะมีนักเรียนเดินทางโดยรถ

ประจําทาง และขี่รถจักรยานยนต

มาโรงเรียนจํานวนมากแลว นักเรียนที่เปน

อาสาจราจรที่ทําหนาที่ โบกรถ-หยุดรถใหคน

ขามทางมาลาย ไดอยางคลองแคลว และยัง

ประชาสัมพันธใหผูปกครองที่มาสงบุตรหลาน

เห็นความสําคัญของการสวมหมวกกันน็อก 

ขณะเดียวกันนักเรียนอาสาจราจรเหลานี้ยัง

เต็มใจชวยเหลืองานของหน�วยราชการและ

ชุมชน เม� อมีกิจกรรมตางๆ อีกดวย โครงการ

นี้ประสบความสําเร็จสามารถลดอุบัติเหตุบน

ทองถนนบริเวณหนาโรงเรียน ซึ่งในอนาคต

อาจมีการทําโครงการลูกเสือจราจรอีกดวย

นางสาวรุงอรุณ ล้ิมฬหะภัณ 

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการ

ควบคุมปจจัยเสี่ยงทางสังคม 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาว

วา องคการบริหารสวนตําบลบาน

ผ้ึง อําเภอเมืองนครพนม เปนหน่ึง

ในพื้นที่ที่มีความเขมแข็งในการ

ลดอุบัติเหตุทางถนน ใช “1669 

Model” ที่คนพบจากประสบการณการทํางาน 

ใชเปนกลไกขับเคล� อนสําคัญ คือ การมีศูนย

ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตําบลบานผ้ึง 

(ศปถ.ตําบลบานผึ้ง) ดึงทุกภาคสวนเขามารวม

วางแผน ประชุม ติดตามงานสมํ่าเสมอ จนทําให

แกไขปญหาไดตรงจุด และยังมีอาสาจราจร 

หรือกองรอยน้ําหวาน เขามาชวยเปนกําลัง

สําคัญทําหนาที่ดูแลและเฝาระวังใหคนใน

ชุมชนมีความปลอดภัย ทํางานเสริมรวมกับ

เจาหนาท่ีตํารวจ  และในภาพรวมการขับเคล� อน

งานของจังหวัด เกิดจากความรวมมือของ

ภาคีเครือขายระดับจังหวัดและทองถิ่น สราง

การมีสวนรวมของภาคประชาชน ประกอบกับ

คณะทํางานสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุ

จราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) เขามามีสวน

รวมทําใหคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นและ

ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน “ขอยืนยัน

ว าการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่

สําคัญตองมีหน�วยงานระดับจังหวัดท่ีลุกข้ึน

มาเปนเจาภาพหลัก สรางการมีสวน

รวมกับทุกภาคสวนในจังหวัด และ

ดึงภาคประชาชนเขามารวม ใหเห็น

ความสําคัญของการลดอุบัติเหตุทาง

ถนน เพ� อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของตนเอง และขอช� นชม

วาการนําขอมูลจากการสืบสวน

อุบัติ เหตุมา เปนขอมูลสํ าคัญใน

ปองกันแกไขปญหาซึ่งเปนนโยบายสําคัญของ

ตํารวจภูธรภาค 4 ถือวาเปนสัญญาณที่ดีมาก

ตอการลดตัวเลขอุบัติเหตุของนครพนม เห็น

ไดวาหลายพื้นที่ ไมมีอุบัติเหตุเลย ถือวายก

ระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดไดอยางดี 

ทําใหนครพนมเปนเมืองที่น�าอยูมากขึ้นอีก” 

นางสาวรุงอรุณ กลาว 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เซ็นทรัล รีเทล เดินหนาเปดตัวธุรกิจ

นองใหม ภายใตช� อ “go!Power (โก! เพาเวอร)”

โดยเพาเวอรบาย (Power Buy) ผูนําธุรกิจศูนย

รวมเคร� องใชไฟฟา สินคาไอที และอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส ชูคอนเซ็ปต “go!Power 

(โก! เพาเวอร)” เปนศูนยรวมเคร� องใชไฟฟา

ครบครัน ผอนนอย อนุมัติไว  ปกหมุดนํารอง

แลว 7 สาขา พรอมเรงขยายอยางตอเน� อง

ในป 2565  ทั่วประเทศ  

นายวรวุฒิ  พงศชินภัค  กรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด ใน

เครือเซ็นทรัล รีเทล เผยถึงการเปดตัวธุรกิจ

ใหมราน “go!Power (โก! เพาเวอร)” วาเรา

ตองการเปนมากกวารานขายเคร� องใชไฟฟา 

เคียงคูลูกคาในยุคเศรษฐกิจปจจุบัน คัดสรร

สินคาเพ� อสนองความตองการลูกคาไดเขาถึง

การมีเคร� องใชไฟฟาไดงาย ผอนนอย อนุมัติไว 

ไดของแท การันตีคุณภาพตองที่ “go!Power 

(โก! เพาเวอร)”เทานั้น นอกจากนี้เรายังจับ

มือคูคาผู ใหบริการดานสินเช� อ อาทิ สุจิตรา 

เซ็นทรัล รีเทล เดินหนาเปดตัวธุรกิจนองใหม 

ภายใตช� อ “go!Power (โก! เพาเวอร)” โดยเพาเวอรบาย

ชโย สบายลิสซิ่ง แคใชบัตรประชาชนใบเดียว

ก็ผอนได พรอมโปรดีสุดคุม โดนใจลูกคาและ

มั่นใจไดวา เม� อมาที่รานนี้จะตองไดสินคาดี 

ผอนได สบายกระเปา 

ร้าน “go!Power (โก! เพาเวอร์)” 

มาในคอนเซ็ปตสีแดง สดใส เปนกันเอง จริงใจ 

มีไลนสินคามากกวา 5,000 รายการ อาทิ 

เคร� องใชไฟฟา แอร ตูเย็น เคร� องซักผา 

โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร และอ� นๆ พบสินคา

ท่ีหลากหลาย ครบครันทุกความตองการ คุมคา

ดวยราคา ผอนนอย อนุมัติไว ทําใหลูกคามี

เคร� องใชไฟฟางายข้ึน ในราคาตํ่ากวา 1,000 บาท 

ของแท การันตีแบรนดคุณภาพ 

ปจจุบัน “go!Power (โก! เพาเวอร)” 

ไดเปดใหบริการแลว 7 สาขา นํารองในหัว

เมืองตามตางจังหวัดตางๆ ไดแก สาขาหัวหิน 

(จ.ประจวบฯ),สาขากระนวน (จ.ขอนแกน), 

สาขาศรีบุญเรือง (จ.หนองบัวลําภู) สาขาอมตะ 

(จ.ชลบุรี), สาขาชุมแพ (จ.ขอนแกน) และ

สาขาลาสุด สาขายูดีทาวน และสาขาบานผือ 

จ.อุดรธานี ซึ่งเปดใหบริการแลวเม� อวันที่ 25 

มีนาคม ที่ผานมา 

“เจพารค ศรีราชา นิฮอน มูระ” ดึงพันธมิตร “ดองกิ” เปดสาขาแรก ตอกย้ําความเปนผูนํา

ดานคอมมูนิตี้มอลลสไตลญี่ปุน     วิชัย กุลสมภพ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหพัฒนา

อินเตอร โฮลดิ้ง พรอมดวยคณะผูบริหาร ลงนามความรวมมือ กับ โยซูเกะ ชิมานุกิ ประธาน

กรรมการ บริษัท ดองกิ (ประเทศไทย) ในการเปดราน “ดอง ดอง ดองกิ” สาขาแรกโซนภาค

ตะวันออกที่เจพารค ศรีราชานิฮอน มูระ เติมเต็มแหลงรวมรานคาญี่ปุนแบบครบครัน ตอกย้ํา

ความเปนผูนําคอมมูนิต้ีมอลลสไตลญ่ีปุน พรอมเดินหนาลงทุนขยาย “เจพารค ศรีราชา” เฟส 2 

รองรับการเติบโตของชุมชนและการเปด Rest Area มอรเตอรเวยสายเจ็ด กทม.-ศรีราชา-

พัทยา ในอนาคต 

ดร. สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

สาธารณสุข รวมเปนประธานกลาวเปดงาน World 

Bipolar Day 2022 เปดใจใหไบโพลาร ป 2 ภายใต

คอนเซ็ปต ‘ใกลไกล ไบโพลารอุนใจ ดวยจิตเวชทางไกล’ 

จัดขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต รวมกับสมาคมจิตแพทยแหง

ประเทศไทย ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย 

และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สนับสนุน

โดย ซาโนฟ ประเทศไทย โดยมีแพทยผูทรงคุณวุฒิ 

จิตแพทย และดีเจเคนโด เปนตัวแทนผูปวยไบโพลาร 

รวมแบงปนความรูและประสบการณเพ� อสรางการรับ

รูใหสังคมเขาใจโรคไบโพลาร รวมถึงพฤติกรรมผูปวย

อยางถูกตอง เกิดทัศนคติที่ดี ไมแบงแยกผูปวยออก

จากสังคม และสนับสนุนใหผูปวยเขารับการรักษาตั้ง

แตเนิ่นๆ เพราะ ‘โรคไบโพลารสามารถรักษาใหหายได’ 

เพ� อการอยูรวมกันอยางปกติสุข ซึ่งถือเปนกุญแจ

สําคัญในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ณ โรงพยาบาล

ศรีธัญญา

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) 

กระทรวงคมนาคม จัดโครงการอํานวยความ

สะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทาง

ของประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2565 

ตามนโยบายของรัฐบาล เพ� ออํานวยความสะดวก

และชวยลดภาระคาใชจายของประชาชน โดย 

กทพ. ยกเวนคาผานทางพิเศษของ ทางพิเศษ

บูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางพิเศษ

กาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสด์ิ) และรวมกับ 

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) และ บริษัท ทางดวนกรุงเทพเหนือ 

จํากัด ยกเวนคาผานทางพิเศษของทางพิเศษ

เฉลิมมหานคร (ทางดวนข้ันท่ี 1) ทางพิเศษศรีรัช

(ทางดวนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา 

(ทางดวนบางปะอิน-ปากเกร็ด) พรอมทั้งจัด

ตั้งหน�วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติรวมกับ

เจาหนาที่ตํารวจทางดวน บริษัททางดวนและ

รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพ� อบริการ

ประชาชนที่ใชทางพิเศษเดินทางเขา - ออก 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 จุด

การยกเวนคาผานทางพิเศษ จํานวน 

5 สายทาง ประกอบดวย ทางพิเศษบูรพาวิถี 

(ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษ

กาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) โดยเริ่ม

ตั้งแตวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 

00.01 น. ถึงวันจันทรที่ 18 เมษายน 2565 

เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน และ ยกเวนคา

ผานทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

กทพ. ยกเวนคาผานทางพิเศษ รวม 5 สายทาง เปนของขวัญในชวงเทศกาลสงกรานต 2565

(ทางดวนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางดวน

ขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางดวน

บางปะอิน-ปากเกร็ด) โดยเริ่มตั้งแตวันพุธที่ 

13 เมษายน 2565 เวลา 00.01 น. ถึงวันศุกรที่ 

15 เมษายน 2565 เวลา 24.00 น. รวม 3 วัน

นอกจากนี้ กทพ. ยังไดจัดตั้งหน�วย

บริการประชาชน โดยปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ี

ตํารวจทางดวน บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) เพ� อบริการประชาชนที่ใชทาง

พิเศษเดินทางเขา - ออก กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 6 จุด ดังนี้ ดานฯ ขาออกเมือง 

(ระหวางวันที่ 11-13 เมษายน 2565 ) ที่ดานฯ 

บางแกว 1 ดานฯ ฉิมพลี  ดานฯ บางปะอิน 

(ขาออก)  เวลา 07.00 – 21.00 น. และดานฯ 

ขาเขาเมือง (ระหวางวันท่ี 14-17 เมษายน 2565) 

ที่ดานฯ ดาวคะนอง ดานฯ จตุโชติ และดานฯ 

บางปะอิน (ขาเขา) เวลา 07.00 – 21.00 น.

ในการนี้ เพ� ออํานวยความสะดวกและ

ความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน 

กทพ. จัดใหมีการดําเนินการกิจกรรม ดังนี้ 

1.จัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) 

ตั้งแตวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ หอง

บริหารการจราจรทางพิเศษ (ETM Center) 

ชั้น 22 อาคารศูนยบริหารทางพิเศษ การทาง

พิเศษแหงประเทศไทย เพ� อควบคุมสั่งการใน

การแกไขปญหาการจราจรในทางพิเศษและ

อุบัติเหตุตาง ๆ ทุกสายทางเพ� อรองรับการเดิน

ทางของประชาชนชวงเทศกาล ปใหม พ.ศ. 2565 

2.รณรงค ใหประชาชนรวมกันขับขี่ปลอดภัย 

“เดินทางสะดวก ปลอดภัย หางไกลโควิด” 

3.จัดกําลังพนักงานจัดการจราจร พนักงานกูภัย 

พนักงานหน�วยปฏิบัติการพิเศษ รถกูภัย รถยก 

พรอมหน�วยเคล� อนที่เร็ว และอุปกรณ เพ� อ

อํานวยการจราจรในทุกเสนทาง ที่มีผูใชบริการ

ทางพิเศษ เดินทางออกนอกเมืองและเขาเมือง 

เพ� อเฝาระวัง ในการเขาใหความชวยเหลือแก

ผูใชบริการทางพิเศษ ท่ีประสบเหตุตางๆ อยาง

ทันทวงทีและรวดเร็ว โดยคํานึงถึงความปลอดภัย

ในการเดินทาง พรอมทั้งตรวจสอบเสนทาง  

ทางพิเศษทั้ง 7 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง 

4.ศูนยบริหารการจราจรทางพิเศษ (ETM Center) 

ศูนยควบคุมทางพิเศษท้ัง 7 ศูนย ประชาสัมพันธ

ขาวสารการจราจรผานทางปาย VMS และ

ประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวของ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

5.จัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร บริเวณดานฯ 

ชลบุรี (ขาเขา) ดานฯ บางขุนเทียน 1 ดานฯ 

บางนา และดานฯ ประชาช� น (ขาออก) ระหวาง

วันที่ 13-15 เมษายน 2565 เวลา 20.00 – 

24.00 น. โดยจัดพนักงานจัดการจราจรรวม

กับเจาหนาท่ีตํารวจทางดวน เพ� อกวดขันรถยนต

บรรทุกคนน่ังกระบะทาย ไมมีหลังคาปกปดมิดชิด 

การบรรทุกสิ่งของไมเรียบรอยและควบคุม

รถยนตวัตถุอันตรายใหเปนไปตามกฎหมาย

อยางไรก็ตาม ในชวงสถานการณการ

แพรระบาดของ Covid-19 กทพ. จะยังคง

รักษามาตรฐานการคัดกรองหรือเขมงวดใน

เรื่องความสะอาดบริเวณอาคารด่านเก็บค่า

ผานทางพิเศษทุกดานทุกสายทาง รวมถึงบริเวณ

ตูและชองเก็บคาผานทางพิเศษ เพ� อเปนการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคและสรางความ

มั่นใจใหแกผู ใชทางพิเศษ และขอเชิญชวนให

ผู ใชทางพิเศษหันมาใชบัตร Easy Pass แทน

การใชเงินสด เพ� อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตร

อันอาจจะเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค ทั้งนี้ 

ผู ใชทางพิเศษยังสามารถสอบถามขอมูลสภาพ

การจราจรและแจงเหตุการณที่เกิดขึ้นบนทาง

พิเศษไดท่ี “EXAT Call Center หมายเลข 1543” 

พรอมท้ังใหบริการขอความชวยเหลือกรณีรถเกิด

อุบัติเหตุ รถขัดของหรือเหตุฉุกเฉินตาง ๆ บนทางพิเศษ 

ผาน Application “EXAT Portal” หรือ “LINE @

exatsociety” ตลอด 24 ช่ัวโมง ไดอีกชองทางหน่ึงดวย

 

นายวรวุฒิ กลาวตอนทายวา “go!Power 

(โก! เพาเวอร)” พรอมแลวที่จะเขาไปอยูใน

ใจผูบริโภค  ดวยเพราะเรามีจุดแข็งในเร� อง

ความหลากหลายของสินคา กลยุทธเงินผอน 

เนนผอนนอย อนุมัติไว อีกท้ังเรายังไดเปรียบ

ในการบริหารจัดการสินคาที่มีคุณภาพ 

การสงสินคารวดเร็ว และการบริการหลัง

การขาย ทีมงานคอยใหคําแนะนําและการ

บริการอยางมืออาชีพนี่คือจุดเดนของเรา 

และยังสามารถสะสมคะแนน The 1 ไดอีกดวย 

มั่นใจไดวาเม� อมาชอปที่ โก! เพาเวอร คุณ

สามารถมีเคร� องใชไฟฟา และไอทีกลับไปใช

ที่บานไดอยางสบายใจ สบายกระเปาอยาง

แน�นอน” 

เปดเวทีผูนําชาวนาลดโลกรอน     สําราญ สาราบรรณ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เปนประธานเปดเวทีแลกเปลี่ยนความรูจากผูนําชาวนา รวมกับ นงนุช ยกยองสกุล รักษา

การผูอํานวยการบริหารสมาคมการคานวัตกรรมเพ� อการเกษตรไทย กรมการขาว สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหน�วยงานภาคี ในหัวขอ “ชาวนา

ลดโลกรอน”  โดยมีเปาหมายเพ� อรับฟงนโยบายทิศทางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ

มีสวนรวมของชาวนาในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ที่นํานวัตกรรมการจัดการแปลงขาว

อยางแมนยํามาปรับเปลี่ยนการทํานาขาวที่ขังน้ํา พรอมตั้งเปาหมายในการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกลง 20 - 25 เปอรเซ็นต ภายในป 2573 โดยมีผูนําชาวนาเขารวมจากแหลงปลูกขาว 

18 จังหวัด จํานวน 30 คน ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟวเจอรพารค รังสิต

กรมสุขภาพจิต และเครือขายพันธมิตร จัดงาน World Bipolar Day 2022 

เปดใจใหไบโพลาร ป 2 “ใกลไกล ไบโพลารอุนใจ ดวยจิตเวชทางไกล”
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ฮ่องกงยึดยาไอซ์ล็อตใหญ่สุด

ฮ่องกง • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า ฮ่องกงยึดผง

ผลึกสีขาวต้องสงสัยเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์ ราว  

700 กิโลกรัมซึ่งถูกส่งมาจากเม็กซิโก เป็นการจับยาเสพ

ติดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกง ลี คัม-วิง หัวหน้า

สำานักงานสอบสวนคดียาเสพติดของกรมศุลกากรฮ่องกง

เผยว่า ยาเสพติดถูกซ่อนอยู่ภายในสินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์

อุตสาหกรรมหนัก 2 ชิ้น เดินทางมาทางอากาศและทาง

ทะเลภายในช่วงหนึ่งสัปดาห์ของเดือนมีนาคม อุปกรณ์ดัง

กล่าวถูกจัดส่งจากเม็กซิโกโดยบริษัทโลจิสติกส์จีน ระบุให้

นำาส่งบริษัทแห่งหนึ่งในฮ่องกง ที่สนามบินพบยาไอซ์แบบ

เหลวเกือบ 450 กก.ในหม้อแปลง 3 ตัว แต่ละตัวมีน้ำาหนัก  

500 กก. จากนั้นเจ้าหน้าที่พบผงยาไอซ์ 253 กก.ที่มีรูป

แบบการนำาเข้าคล้ายกันเก็บไว้ ในยางดูดซับแรงกระแทก 

และส่งไปยังโกดังในพื้นที่ชนบทใกล้ชายแดนจีนแล้ว 

ออสเตรเลียประกาศเลือกตั้ง 21 พ.ค.

ซิดนีย์ • นายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์ริสัน ของออสเตรเลีย 

ประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 21  พฤษภา 

คมนี้ พร้อมเริ่มการต่อสู้เพื่อกลับมาอยู่ในอำานาจต่อ หลัง 3 

ปีที่ผ่านมาประเทศต้องเผชิญกับปัญหาน้ำาท่วมใหญ่, ไฟป่า 

และการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลอนุรักษนิยมของมอร์

ริสันกำาลังดิ้นรนเพื่อแสวงหาการยอมรับจากผู้มีสิทธิ์เลือก

ตั้ง 17 ล้านคน โดยความนิยมในตอนนี้ยังตามหลังพรรค

แรงงานที่เป็นฝ่ายค้านในโพลสำารวจความเห็นล่าสุด แม้

เขาสามารถพาเศรษฐกิจฟ้ืนตัวด้วยอัตราการว่างงานต่ำาสุดใน

รอบ 13 ปีท่ี 4 % “มันเป็นทางเลือกระหว่างอนาคตท่ีแข็งแกร่ง

กับอนาคตท่ีไม่แน่นอน เป็นทางเลือกระหว่างรัฐบาลท่ีคุณรู้จัก

กับฝ่ายค้านของพรรคแรงงานท่ีคุณไม่ได้เลือก” มอร์ริสันกล่าว

ในการแถลงข่าวท่ีกรุงแคนเบอร์รา แต่โพลแสดงให้เห็นว่าผู้มี

สิทธ์ิเลือกต้ังส่วนใหญ่ไม่ไว้วางใจผู้นำาวัย 53 รายน้ี

ขบวนรถโปรรัสเซียชุมนุมในเยอรมนี

เบอร์ลิน • เอเอฟพีรายงานว่านับต้ังแต่เกิดสงครามในยูเครน 

ชุมชนชาวรัสเซียในต่างแดนได้รับผลกระทบตามไปด้วย อย่าง

ในเยอรมนีพวกเขาต้องทนกับการต่อว่าเหยียดหยามรุนแรง

ตามท้องถนน ไปจนถึงโดนละเลงสีท่ีหน้าร้าน  ส่งผลให้ชาว

รัสเซียบางคนจัดชุมนุมต่อต้าน “รุสโซโฟเบีย”  หรือกระแส

เกลียดชังชาวรัสเซีย ในรูปแบบของขบวนรถในหลายจุด

ทั่วเยอรมนี ซึ่งมีชาวรัสเซียพลัดถิ่นจำานวนมากที่สุดใน

สหภาพยุโรป แต่การชุมนุมทำาให้เกิดผลสะท้อนกลับขึ้นมา 

เมื่อหลายคนตีความว่าเป็นการแสดงการสนับสนุนความ

โหดเหี้ยมของกองทัพรัสเซียในยูเครน คริสเตียน ฟราย

เยอร์ วัย 40 ปี ได้รับคำาขู่ฆ่าหลายร้อยข้อความต่อหนึ่งวัน

นับตั้งแต่ช่วยจัดขบวนรถเรียกร้องจำานวน 400 คันในกรุง

เบอร์ลินเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา.

งครามยูเครนเข้าสู่วันท่ี 47 วันน้ี...ยังห่างไกลจาก

การเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อหาทางต่อรองสงบศึก

เพราะต่างฝ่ายต่างโหมสรรพกำาลังในการสู้รบเพื่อ

ช่วงชิงความได้เปรียบในสนามรบ มากกว่าที่จะแลกเปลี่ยน

เงื่อนไขเพื่อให้สงครามยุติลง

วันศุกร์ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่ง Ursula von  de 

Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และ  Joseph 

Borrell ผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความ

มั่นคงไปถึงกรุงเคียฟ

ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนมาต้อนรับอย่าง

อบอุ่น

และพาอาคันตุกะไปเมือง Bucha เพื่อให้เห็นถึงสภาพ

ของเมืองที่ถูกทหารรัสเซียทำาลายอย่างหนักหน่วง

รวมถึงจุดที่ยูเครนอ้างว่าทหารรัสเซียได้ก่อการ

สังหารหมู่ชาวยูเครน ก่อนจะถอนทหารออกไปจากรอบๆ 

กรุงเคียฟ

(รัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ อ้างกลับว่าเป็นฝีมือของ

กลุ่มหัวรุนแรงที่มอสโกเรียกเป็นพวก “Neo-Nazis”  หรือ 

“นาซียุคใหม่” ที่ติดอาวุธและสังหารคนยูเครนเพื่อโยนบาป

ให้รัสเซีย)

ในจังหวะเดียวกันนั้น รัสเซียก็จัดทัพใหม่ หลังจาก

ถอนทหารออกจากรอบ ๆ กรุงเคียฟทางเหนือ ก็มุ่งพิชิตศึก

ทางตะวันออกโดยเฉพาะในภูมิภาค Donbas

บีบีซีอ้างแหล่งข่าวระดับสูงทางตะวันตกว่า รัสเซีย

ได้จัดโครงสร้างการบังคับบัญชาการปฏิบัติการในยูเครน

ใหม่ 

โดยมอบหมายให้นายพลคนใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์

กว้างขวางเกี่ยวกับปฏิบัติการรบในซีเรียมาบัญชาการรบใน

สมรภูมิแห่งใหม่นี้

นายทหารที่ว่านี้คือ General Alexander  Dvornikov 

พล.อ.อเล็กซานเดอร์ ดวอร์นิคอฟ ผู้บัญชาการเขตการทหารทาง

ตอนใต้ของรัสเซีย 

เพราะมีประสบการณ์นำาทัพในสงครามซีเรีย นายพลคน

นี้จึงมีหน้าที่จะต้องปรับปรุงการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่ผ่านมาในสมรภูมิทางเหนือ, 

ตะวันออก และทางใต้ของยูเครน

นักวิเคราะห์ด้านการทหารตะวันตกบอกว่า ถ้า

ประธานาธิบดีปูตินไม่สั่งปรับเปลี่ยนยุทธวิธี ก็จะเป็นการยากที่

จะประกาศชัยชนะในสนามรบก่อนจะเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้

โดยเฉพาะถ้าเชื่อตามที่บางกระแสวิเคราะห์ว่า ปูติน

ต้องการจะประกาศปิดเกมรบในยูเครนให้ได้อย่างช้าที่สุดคือวัน

ที่ 9 พฤษภาคมนี้

เพราะตรงกับวันที่รัสเซียได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้ง

ที่สอง

ยูเครนเองก็มิใช่ว่าจะได้ทุกอย่างที่ต้องการจากโลกตะวัน

ตก ที่ถูกร้องขอให้ส่งอาวุธและความช่วยเหลือต่างๆ  มาเพื่อต้าน

การรุกคืบรอบใหม่ของรัสเซีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครน ดมิโทร คู

เลบา แสดงความหงุดหงิดด้วยการวิพากษ์บางประเทศในยุโรป

ตะวันตกที่ยังลังเล ไม่ทำาตามข้อเรียกร้อง

ของยูเครนเรื่องการจัดหาความช่วยเหลือ

ด้านอาวุธในการสู้รบกับรัสเซีย

เหตุเพราะกลัวว่าจะถูกดึงเข้าไปร่วม

ในสงครามครั้งนี้

รัฐมนตรีคูเลบาถึงกับออกมาแจ้งกับ

ประเทศเหล่านี้ว่า  “ข้อเรียกร้องขอความ

ช่วยเหลือของเราจากท่านนั้นเป็นเรื่องชอบ

ธรรมและยุติธรรม...”

เพราะหากประเทศเหล่านี้จัดหาอาวุธมาให้ ชาวยูเครนก็

พร้อมสละชีวิตของตนเพื่อปกป้องตนเอง

และมิใช่เพียงแค่ป้องกันยูเครนเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการ

ช่วยปกป้องประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวันตกด้วย

เพราะหากคนยูเครนได้อาวุธมา สงครามก็จะจำากัดอยู่แค่

ในยูเครน ไม่ขยายวงไปสู่ประเทศอื่นๆ ในยุโรปตะวันตก

เสมือนเป็นการบอกกล่าวว่า “เรากำาลังรบเพื่อพวกท่านนะ

ครับ”

คำากล่าวตรงไปตรงมาอย่างนี้เกิดขึ้นที่การประชุมระดับ

รัฐมนตรีของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติก

เหนือ หรือ NATO ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

เป็นการหารือกันเรื่องการจัดหาความช่วยเหลือให้แก่

ยูเครนในรูปของ

ระบบป้องกันการ

โจมตีทางอากาศ 

อาวุธต่อต้านยาน

เกราะ และความ

สนับสนุนด้านอื่นๆ

รมต.คูเล

บาบอกว่า “ยิ่งมี

อาวุธมาถึงยูเครน

มากเท่าไร และเร็ว

แค่ไหน เราก็จะ

สามารถช่วยชีวิต

ประชาชนได้มากขึ้น

เท่านั้น เมืองและ

หมู่บ้านต่างๆ ก็มี

โอกาสรอดจากการถูกทำาลาย และจะไม่มีเมืองที่ถูกกระทำา

อย่างเมืองบูชาอีก”

เขากล่าวขอบคุณชาติตะวันตกที่เพิ่มมาตรการลงโทษ

ต่อรัสเซีย แต่ก็เรียกร้องให้มีการลงโทษเพิ่ม โดยเฉพาะต่อ

อุตสาหกรรมน้ำามันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย รวมทั้งขอ

ให้มีการตัดธนาคารทุกแห่งในรัสเซียออกจากระบบการเงิน

โลก หรือ SWIFT ตลอดจนห้ามท่าเรือทุกแห่งรับเรือขนส่ง

และสินค้าจากรัสเซียด้วย

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ เราเห็นการขยับตัวของ

ฟินแลนด์และสวีเดนที่แสดงเจตจำานงที่จะขอเข้าเป็นสมาชิก 

NATO

ทั้งๆ ที่เคยรักษาสถานะ “เป็นกลาง” อย่างที่รัสเซีย

เรียกร้องมาตลอด

แต่สองชาตินี้คงสรุปได้จากสงครามในยูเครนแล้วว่า 

คำาว่า “การค้ำาประกันความมั่นคงปลอดภัย” ของประเทศ

ตนเองหลังรัสเซียบุกยูเครนต้องนิยามกันใหม่

และหากไม่มี “เกราะกำาบัง” มาให้ความมั่นใจตนเอง 

คงจะทำาให้ประเทศตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงมากขึ้นอีก

ต่อมาวันเสาร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีเซเลนสกีของ

ยูเครนก็ประกาศว่าพร้อมจะยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกของ

สหภาพยุโรป

และฟินแลนด์ยืนยันว่าจะสมัครเป็นสมาชิก NATO  

ขณะที่สวีเดนก็แสดงความประสงค์ทำานองเดียวกัน

หากเป็นเช่นน้ีรัสเซียก็ต้องคิดหนัก เพราะเท่ากับว่า  

NATO และ EU ขยับเข้ามาประชิดติดชายแดนของตนมากข้ึน

ทั้งๆ ที่การเปิดศึกกับยูเครนก็เป็นเพราะต้องการจะ

สกัดไม่ให้ตะวันตกสยายปีกมาใกล้บ้านของตน!

ส

พบศพในท่อระบายน้ำาใกล้‘เคียฟ’
บาโซวา • พบศพของพลเรือนแล้วอย่างน้อย 2 ศพในท่อระบายน้ำา

ของหมู่บ้านบาโซวาใกล้กรุงเคียฟ คาดว่าจะพบอีกหลายสิบศพ หลังจาก                                                                                         

ทหารรัสเซียถอนกำาลังจากพ้ืนท่ีทางเหนือของกรุงเคียฟเพื่อมุ่งโจมตี

ทางตะวันออกของยูเครน ด้านนายกฯ บอริส จอห์นสันของอังกฤษ 

เดินสำารวจกรุงเคียฟกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีเมื่อวันเสาร์

สำานักข่าวรอยเตอร์รายงาน

เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 10  เมษายน 

2565 ว่าพบศพของพลเรือนแล้ว

อย่างน้อย 2 ศพในท่อระบายน้ำา

ของหมู่บ้านบาโซวาใกล้กรุงเคียฟ 

โดย ตาราส เยเยกช์ หัวหน้าชุมชน

มีตีฟกา ซ่ึงกินพ้ืนท่ีรวมหมู่บ้าน

บาโซวาใกล้กับกรุงเคียฟ เผยกับ

สถานีโทรทัศน์ของยูเครนก่อนหน้า

น้ันว่า พบผู้เสียชีวิตหลายสิบศพอยู่

ในท่อระบายน้ำาใกล้กับสถานีบริการ

น้ำามันแห่งหน่ึงในหมู่บ้านบาโซวา 

เยเยกช์เผยกับผู้สื่อข่าวรอย

เตอร์ทางโทรศัพท์ว่า  ขณะน้ีเรา

นำาร่างของชาวบ้านท่ีถูกสังหารข้ึน

มาได้ 2 ศพ  แต่ยังมีอีกหลายศพ

ท่ีเรายังไม่พบ 

ด้านสำานักข่าวเอเอฟพีราย                   

งานว่า ศพท่ีพบแต่งกายผสมระ 

หว่างพลเรือนกับทหาร 

จำานวนพลเรือนท่ีเสียชีวิต

ในการรุกรานยูเครนของรัสเซียท่ี

พุ่งสูงข้ึน ทำาให้ประชาคมโลกต่าง

ออกมาประณามและใช้มาตรการ

คว่ำาบาตรใหม่กับรัสเซีย ท่ัวโลกสะ                                              

เทือนใจกับการเสียชีวิตของพล 

เรือนหลายร้อยคนในเมืองบูชา ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟ 

ซ่ึงเม่ือกว่าสัปดาห์ก่อนอยู่ในการ

ยึดครองของทหารรัสเซีย

รัสเซียบุกยูเครนต้ังแต่วันท่ี 

24 กุมภาพันธ์ แต่ยังไม่สามารถ

ยึดเมืองหลักของยูเครนได้แม้แต่

เมืองเดียว แต่ยูเครนเผยว่า รัส 

เซียกำาลังรวบรวมกำาลังเพื่อเข้าโจม 

ตีคร้ังใหญ่ในเมืองทางตะวันออก

ยูเครน ทำาให้เจ้าหน้าท่ีต้องขอร้อง

ให้ชาวเมืองเหล่าน้ันรีบหนีออกมา 

กระทรวงกลาโหมอังกฤษ

เผยว่า รัสเซียต้องการเชื่อมต่อดิน                      

แดนของคาบสมุทรไครเมียท่ีรัส 

เซียผนวกดินแดนมาในปี 2557 กับ

ภูมิภาคดอนบาส ทางตะวันออก                                                    

ของยูเครนท่ีบางส่วนของภูมิภาค

อยู่ในการยึดครองของกองกำาลัง                                                      

แบ่งแยกดินแดนท่ีรัสเซียสนับสนุน

อยู่แล้ว

หน่วยข่าวกรองอังกฤษเผย

เมื่อวันอาทิตย์ว่า กองทัพรัสเซียกำา 

ลังหาทางเสริมจำานวนทหารด้วย

การเรียกทหารท่ีปลดประจำาการไป

ต้ังแต่ปี 2555 กลับเข้ากองทัพอีก

ภาพถ่ายดาวเทียมจากบริ                                          

ษัทแมกซาร์ของสหรัฐเมื่อวันท่ี 8 

เมษายน พบว่าขบวนยานเกราะ

และรถบรรทุกทหารของรัสเซีย

กำาลังเคล่ือนตัวไปทางใต้เพ่ือไป

ภูมิภาคดอนบาส ผ่านเมืองแห่ง

หน่ึงอยู่ห่างจากเมืองคาร์รีฟราว 

100 กิโลเมตร 

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซ                                                 

เลนสกี กล่าวเมื่อค่ำาวันเสาร์ว่า                                              

กำาลังทหารของรัสเซียทำาให้เกิด

หายนะท่ีกระทบทุกคนอย่างหลีก

เล่ียงไม่ได้ ยูเครนพร้อมจะต่อสู้

เพื่อชัยชนะ ขณะเดียวกันก็พยา 

ยามหาหนทางทางการทูตเพ่ือยุติ                                            

สงครามและเรียกร้องอีกคร้ังให้                                          

พันธมิตรชาติตะวันตกแบนผลิต 

ภัณฑ์พลังงานทุกชนิดของรัสเซีย 

พร้อมส่งมอบอาวุธเพ่ิมเติมให้ยูเครน 

นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์น

สัน ของอังกฤษเดินทางมาพบประ 

ธานาธิบดีเซเลนสกีท่ีกรุงเคียฟ

เมื่อวันเสาร์ เขาสัญญาว่าจะมอบ

ยานเกราะและระบบมิสไซล์ต่อ

ต้านเรือรบให้ยูเครน, สนับสนุน

การกู้เงินจากธนาคารโลก และ

ให้สัญญาว่าอังกฤษจะไม่ใช้เช้ือ

เพลิงฟอสซิลของรัสเซีย

สำานักประธานาธิบดียูเครน

เผยแพร่วิดีโอและภาพของจอห์น                                                 

สันขณะเดินสำารวจสภาพกรุงเคียฟ

ท่ีค่อนข้างเงียบเหงา พวกเขาเดิน

ไปตามถนนเฮร์เยอร์ติกจนถึงจัตุ                                                

รัสไบดาน โดยมีเจ้าหน้าท่ีพร้อม

อาวุธหนักให้การคุ้มครอง โดยผู้นำา

ท้ังสองชาติทักทายประชาชนท่ีพบ.

นายกฯปากีสถานพ่ายโหวตไม่ไว้วางใจ
อิสลามาบัด • นายกรัฐมนตรีอิม 

รอน ข่าน ของปากีสถาน  ยุติบท                                                 

บาทในฐานะผู้นำาประเทศ หลัง

พ่ายแพ้ในการโหวตอภิปรายไม่ไว้

วางใจในรัฐสภา จากเหตุวุ่นวาย

และเรื่องอ้ือฉาวทางการเมืองหลาย

สัปดาห์

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย                     

งานการประชุมของรัฐสภาปากี 

สถาน เพื่อลงคะแนนเสียงไม่ไว้                       

วางใจนายกรัฐมนตรี เมื่อวันอา 

ทิตย์ท่ี 10 เมษายน 2565 โดย

ผลปรากฏว่านายกรัฐมนตรีอิม 

รอน ข่าน มีอันต้องหลุดจาก

ตำาแหน่งผู้นำาสูงสุดของประเทศ 

หลังสูญเสียความเชื่อมั่นในการ

บริหารประเทศ เนื่องจากล้มเหลว

ในการปฏิบัติตามคำาม่ันท่ีให้ไว้ใน

การหาเสียงของเขาก่อนเข้ารับตำา                   

แหน่ง       

ข่าน อดีตนักคริกเกตวัย                                      

69 ปี ซ่ึงดำารงตำาแหน่งนายกรัฐ 

มนตรีมากว่า 3 ปีคร่ึง พยายาม

ทำาทุกวิถีทางเพ่ือให้ ได้อยู่ในอำา                                        

นาจต่อ รวมถึงการยุบสภาและ

จัดการเลือกต้ังใหม่ แต่เมื่อสัป                                    

ดาห์ท่ีแล้วศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการ

กระทำาท้ังหมดของเขาขัดต่อรัฐ                                        

ธรรมนูญและไม่ชอบด้วยกฎหมาย                      

รัฐสภาจึงได้จัดประชุมเพ่ือลงคะ                     

แนนเสียง ก่อนจะนำามาซ่ึงการพ้น

จากตำาแหน่งของเขาในท่ีสุดด้วย

คะแนนไม่ไว้วางใจ 174 เสียง                  

เกินก่ึงหน่ึงจากท้ังหมด 342 เสียง                  

ในรัฐสภา เป็นบันทึกหน้าประวัติ 

ศาสตร์การเมืองปากีสถาน ในฐา 

นะนายกรัฐมนตรีคนแรกท่ีสูญ

เสียตำาแหน่งจากการลงมติไม่ไว้

วางใจ

ถึงแม้ข่านจะออกมากล่าว              

หาว่า การลงมติไม่ไว้วางใจใน

คร้ังน้ีเกิดจากการแทรกแซงของ

มหาอำานาจตะวันตก ท่ีไม่พอใจ

จากการท่ีเขายังคงเป็นพันธมิตร

กับรัสเซียในกรณีสงครามยูเครน 

รวมถึงการทรยศหักหลังของพรรค

ร่วมรัฐบาล แต่ความล้มเหลวใน

การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ ได้รับผล                               

กระทบจากการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือการ

ไม่สามารถปฏิบัติตามคำามั่นสัญ 

ญาท่ีให้ไว้กับประชาชนว่าจะทำาให้

ปากีสถานเป็นประเทศท่ีม่ังค่ังและ

ปราศจากการทุจริต เป็นแรงผลัก

ดันท่ีแท้จริงท่ีทำาให้เขาต้องหลุดพ้น

จากตำาแหน่งในคร้ังน้ี

รัฐสภาปากีสถานจะประ 

ชุมในวันจันทร์เพื่อลงคะแนนเสียง

เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และ

เชห์บาซ ชารีฟ ผู้นำาฝ่ายค้านคน

ปัจจุบัน น้องชายของอดีตนายก

รัฐมนตรีนาวาซ ชารีฟ ได้รับการ

คาดหมายว่าจะก้าวเข้ามาทำาหน้า 

ที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไป.

มิตรแท้ • นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ  (ซ้าย) และประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน  เดินสำารวจใจกลาง

กรุงเคียฟร่วมกัน หลังการมาเยือนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าของผู้นำาอังกฤษเมื่อวันที่ 9 เมษายน  ภาพนี้เผยแพร่โดยฝ่ายสารนิเทศ สำานัก

ประธานาธิบดียูเครน

สังหารหมู่ที่ Bucha คือจุด

เปลี่ยนแนวรบยูเครนครั้งใหม่
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ขาว

12

มอบใบอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้

มุกดาหาร • เมื่อวันท่ี 10 เม.ย.65 ท่ีบ้านคำาป่าหลาย ต.คำาป่า

หลาย อ.เมืองมุกดาหาร ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมามอบใบอนุญาตปลูกและจำาหน่าย

ให้แก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอารมณ์ดี รวมถึงให้ข้อแนะนำาแนวทาง

การเพาะปลูกและการเชื่อมโยงพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชน 

โดยนายกิตติศักด์ิ ฤกษพุฒิ  ประธานวิสาหกิจฯ กล่าวว่า ได้ทำาเรื่อง

ขอใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 5 เฉพาะ

กัญชา ตามใบอนุญาตเลขท่ี มห 3/2565 (ป) จนได้รับใบอนุญาต

ปลูกกัญชาได้จำานวน 1,000 ต้น โดยได้ร่วมมือกับกรมแพทย์แผน

ไทยและแพทย์ทางเลือกในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ สนับสนุน

สายพันธ์ุกัญชา พร้อมให้ความรู้ในด้านต่างๆ และเมื่อได้ผลผลิต

แล้วจะส่งมอบช่อและดอกกัญชาให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ นำา

ไปใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมสร้างอาชีพให้

วิสาหกิจชุมชนฯ และชาวบ้านในพ้ืนท่ี รวมท้ังเป็นแหล่งศึกษาเรียน

รู้วิธีการปลูกพืชกัญชาสำาหรับผู้ท่ีสนใจ 

เตือน 14 กลโกงออนไลน์ช่วงสงกรานต์

กรุงเทพฯ • วันท่ี 10 เม.ย.65 ท่ี สตช. พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิ กิตติ

ประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (ศปอส.

ตร.) เปิดเผยถึงพิษภัยในโลกออนไลน์ท่ีนับวันจะระบาดมากข้ึน 

สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี จึงออกมาเตือนให้ทราบถึง 14 วิธีการท่ีมิจฉาชีพมักใช้

ในการหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์ ดังน้ี 1.หลอกขายของออนไลน์ 

2.คอลเซ็นเตอร์ข่มขู่ให้เกิดความกลัว 3.เงินกู้ออนไลน์ดอกเบ้ียโหด 

4.เงินกู้ออนไลน์ท่ีไม่มีจริง (เงินกู้ทิพย์) 5.หลอกให้ลงทุนต่างๆ 

6.หลอกให้เล่นพนันออนไลน์ 7.ใช้ภาพปลอมหลอกให้หลงรักแล้ว

โอนเงิน (Romance Scam) หรือหลอกให้ลงทุน (Hybrid Scam) 

8.ส่งลิงก์ปลอมเพื่อหลอกแฮ็กเอาข้อมูลส่วนตัว 9.อ้างเป็นบุคคล 

อื่นเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว 10.ปลอมไลน์, เฟซบุ๊ก หรือแอก                                                                              

เคาต์ หลอกยืมเงิน 11.ข่าวปลอม (Fake News)-ชัวร์ก่อนแชร์ 

12.หลอกลวงเอาภาพโป๊เปลือยเพื่อใช้แบล็กเมล์ 13.โฆษณา 

ชวนไปทำางานต่างประเทศแล้วบังคับให้ทำางานผิดกฎหมาย และ                              

14.ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคาร (บัญชีม้า)  ซ่ึงเข้าข่ายเป็นความ

ผิดฐานฉ้อโกงประชาชน พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิกล่าวอีกว่า ผบ.ตร.                                                                                   

ได้ส่ังการให้ทุกหน่วยเร่งระดมกวาดล้างอย่างเข้มงวด สำาหรับ

ประชาชนหากพบเบาะแสแจ้งเข้ามาได้ท่ีเว็บไซต์ thaipoliceon-

line.com หรือ  pct.police.go.th โทร.1441 ศูนย์ปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

(ศปอส.ตร) โทร.08-1866-3000 ตลอด 24  ช่ัวโมง.

รำาลึก 12 ปี

ว่าสามารถใช้กำาลังปราบปรามประชาชน

ได้อีกในอนาคต เพราะมีตัวอย่างที่ลอยนวล

และหลีกหนีความผิดได้ ความขัดแย้งของ

สังคมไทยที่มากขึ้นทุกวัน ไม่สามารถคาด

เดาได้ว่าในอนาคตอาจจะมีการเคลื่อนไหว

ต่อสู้ของประชาชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอีก 

อาจเกิดเหตุการณ์แบบวันที่ 10 เม.ย. 2553 

ได้อีกครั้ง ตราบที่ฝ่ายรัฐเชื่อมั่น ทำาแล้วไม่

ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

นายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่า เวลานี้เป็น

ช่วงการต่อสู้ของวัยหนุ่มสาว ที่อาจจะเป็น

ลูกหลานของพวกท่าน มาต่อสู้เพื่อเรียก

ร้องเสรีภาพบนถนน และสุ่มเสี่ยงเผชิญ

หน้ากับรัฐ จึงต้องมาตอกย้ำาเหตุการณ์ใน

วันนั้น เพื่อไม่ให้ถูกกระทำาโดยรัฐ และ

ต้องเดินหน้ากระบวนการยุติธรรม คนทำา

ผิดต้องรับผิดชอบ ตลอด 12 ปี แกนนำา

ประชาชนถูกจับกุมคุมขังถึงปัจจุบัน แต่

ฝ่ายรัฐที่เป็นคู่กรณีไม่มีใครถูกดำาเนินคดี

แม้แต่คนเดียว

“คดีอาญาทั่วไปจะหมดอายุความ

ใน 20 ปี จึงเหลือเวลา 8 ปี และยังเชื่อ

ว่าสาเหตุที่ผู้มีอำานาจชุดนี้ดึงดันจะอยู่ใน

อำานาจ เพราะอายุความในคดีนี้ด้วย นาย

ทหาร 3 ป. คือบุคคลสำาคัญที่ดูแลกองทัพ

เมื่อ 12 ปีที่แล้ว เวลานี้มีอำานาจในรัฐบาล 

แต่เรายังคาดหวังพลังจากประชาชนไม่

ให้การสืบทอดอำานาจมีต่อไป และเดินหน้า

ทวงถามความยุติธรรมในกรอบเวลา 20 ปี 

เราก็จะสู้และไม่สิ้นหวัง” 

วันเดียวกัน ที่อาคารพีซทีวี ซอย

รามอินทรา 40 อีกสถานที่หนึ่งของการ

จัดงานรำาลึก 12 ปี 10 เมษายน 2553 

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 

(นปช.) กล่าวว่า วันนี้ครบรอบที่เป็นรอบ

จริงๆ คือ 12 ปีที่เป็น 12 ปีแห่งความสูญ

เสีย ตลอดระยะเวลา ถ้านับขบวนการคน

เสื้อแดงถอยไปอีก 3 ปี คือปี 2550 ตลอด

ระยะก็รวมเป็น 15 ปี ที่เราปรากฏตัวตนกัน

อยู่ในประเทศนี้ ทุกกระบวนการที่สามารถ

ไปเรียกร้องหาความเป็นธรรม ไม่ว่าจะ

เป็นประเทศไทยหรือที่ใดของโลก เราได้

ทำาหน้าที่อย่างครบถ้วน เพียงแต่ว่าไม่เคย

มีที่ไหนสามารถให้ความยุติธรรมกับพี่น้อง

คนเสื้อแดงได้ นี่เป็นความสูญเสียที่ใหญ่

มากที่สุด ความตายและความสูญเสียของ

คนเสื้อแดงนั้น เป็นความสูญเสียที่มาก

ที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยนี้เคยตั้งมา

นายจตุพรกล่าวว่า ความจริงตั้งแต่

ปี 2535 ถึงปี 2553 มาถึงปี 2565 จุดยืน

ไม่เคยย้ายไปจากตัวของตนเองเลย เป็นภูมิ

ต้านทานต่ำากับคุก แน่นอนที่สุดพอขยับที 

ไอ้พวกนี้วางแผนขังทุกที ในขบวนการแกน

นำาคนเสื้อแดงทั้งหมด เป็นคนที่ถูกดำาเนิน

คดีมากที่สุด เข้า-ออกคุกมากที่สุด และก็

ถูกกล่าวหาทั้งที่เข้า-ออกคุก 

“ถ้าคนมันจะทรยศ มันจะเข้าคุก-

ออกคุกถึง 5 ครั้งหรือ ไอ้คนที่ไม่เคยทรยศ 

ไม่เคยเข้าคุกเลย ผมอยู่ในสนามตั้งแต่วัย

เด็กอายุ 20 เศษ จนถึงวันนี้ช่วงปลายของ

ชีวิต ก็ต้องเลือกในการต่อสู้ ยกที่แล้วขับไล่

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ก็รู้ว่าลงมือวันไหน 

พวกนี้วางแผนขังแล้วก็ไม่ผิดคาด วันนี้ขอ

ให้ พล.อ.ประยุทธ์ฟัง ผมขอร้องว่าอย่าลา

ออก ประเทศชาติยังเหลือความฉิบหายให้

คุณทำาอีกได้มากพอสมควร เพราะจุดจบ

อำานาจต้องรู้จักคำาว่านรกมีจริง” นายจตุ

พรกล่าว

 นายจตุพรกล่าวว่า วันนี้รู้ว่า พล.อ. 

ประยุทธ์จะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง

ก่อนสภาเปิด ปัญหาคือฝ่ายค้านอย่าผิด

สัญญา ต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในวัน

ที่ 23 พ.ค. เพราะแน่นอนที่สุดถ้ายื่นไม่ไว้

วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถยุบสภา

ได้ แต่ถ้ายืดไปเดือน ส.ค. สถานการณ์ก็จะ

เปลี่ยนอีก อย่าไปกลัวว่าจะไม่มีการเลือก

ตั้ง ยิ่งกลัวยิ่งไม่มีการเลือกตั้ง 

“วันนี้ถ้าคิดเพียงแค่เรื่องการเมือง 

เชื่อว่าชนะการเลือกตั้งแล้วปกครอง

ประเทศนี้ ได้ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ที่มี

ความซ่อนเงื่อนมาก มี ส.ว. องค์กรอิสระ

อย่างครบถ้วน แต่ยังคิดแค่เรื่องตัวเลข

กันอยู่ คิดว่าการเลือกตั้งจะได้เปรียบเรื่อง

บัตร 2 ใบ แต่ไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 

93 มาตรา 94 เรื่องผู้แทนพึงมี ท้ายที่สุด

บัตร 2 ใบจะเท่ากับบัตรใบเดียว นั่นคือ

เอาคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ บวกพื้นที่ ไม่หาร

ด้วย 100 ตามที่พูด แต่จะหารด้วย 500 

จากคะแนนผู้แทนฯ ประมาณ 7 หมื่น ก็

จะตกอยู่ที่ 1.55 แสน เราสู้วันนี้ก็ไม่ได้สู้

เพื่อจะล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดชีวิต บอก

เสมอว่าเราสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เลือก

ตั้งก็ชนะมาตลอดอยู่แล้ว แต่ปกครองแผ่น

ดินนี้ ไม่ได้ โดยเฉพาะภายใต้รัฐธรรมนูญปี 

2560” นายจตุพรระบุ

ด้าน น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษก

พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ไม่มีประเทศใด

ในโลกที่สั่งฆ่าประชาชนด้วยอาวุธของ

รัฐ  ด้วย พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เปรียบเสมือนยา

พิษ เหมือนใบอนุญาตจัดการประชาชน  

ความสูญเสียในวันนั้นถูกรองรับด้วย 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ผู้มีอำานาจหวงแหนกอดเอา

ไว้เพียงเพื่อคงอำานาจของตนเอง ไม่ต่างกับ

ตอนนี้ที่ พล.อ.ประยุทธ์ยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เอาไว้ ไม่ใช่เพื่อจัดการโรคระบาด แต่

เพราะขาดกลัวอำานาจของประชาชน 

สุดท้ายจะเหลือเพียงการตายกับความสูญ

เสียในความทรงจำาที่โหดร้ายและซากปรัก

หักพังของประเทศกับประวัติที่เลวร้าย

สำาหรับเยาวชนคนรุ่นหลัง.

พท.เย้ย

เกือบ 9,000 ราย ตั้งแต่งวด 16 พฤษภาคม 

2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา

การซื้อสลากฯ เกินราคา 80 บาท คณะ

กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เตรียมจุด

จำาหน่ายสลากในราคา 80 บาทไว้แต่ละ

อำาเภอทั่วประเทศแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหา

บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

“เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน ได้

กำาหนดแนวทางการจำาหน่ายสลากผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยจะใช้แอปเป๋า

ตัง ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันของภาครัฐท่ีได้

มาตรฐาน มีความม่ันคงปลอดภัย มีผู้ใช้งาน

แล้วท่ัวประเทศกว่า 40 ล้านคน โดยระบบ

การส่ังซ้ือจะถูกบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

ไว้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการซ้ือขายได้ 

แก้ไขปัญหาสลากเปล่ียนมือ และทำาให้ราคา

ท่ีซ้ือขายเป็นไปตามท่ีกำาหนด เมื่อถูกรางวัล 

ระบบจะแจ้งเตือนให้ติดต่อขอรับเงินรางวัล 

ซ่ึงแพลตฟอร์มออนไลน์เร่ิมจำาหน่ายต้ังแต่

สลากงวด 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อ

อำานวยความสะดวกให้กับผู้ซ้ือและผู้ขาย 

สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่” นายอนุชากล่าว 

ด้าน น.ส.อรุณี กาสยานนท์ รอง

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความ

พยายามในการแก้ไขปัญหาหวยเกินราคา

ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มี

การแต่งต้ังนายเสกสกล อัตถาวงศ์ เป็น

ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากเกิน

ราคาฯ กระท่ังมีคลิปเสียงหลุดบทสนทนาท่ี

น่าสงสัยว่าการแก้ปัญหาหวยเกินราคาคร้ัง

น้ี ทำาข้ึนเพื่อประโยชน์ของประชาชน หรือ

เพื่อใช้แสวงหาผลประโยชน์ของผู้ใกล้ชิด

นายกรัฐมนตรี หากมองย้อนกลับไปตลอด

ระยะเวลาเกือบ 8 ปี ภายใต้การบริหารงาน

ของ พล.อ.ประยุทธ์ มีความพยายามแก้ไข

ปัญหาหวยเกินราคามาต้ังแต่ปี 58 โดยได้

มีการออกคำาส่ัง ม.44 แต่งต้ัง พล.ต.อภิรัชต์ 

คงสมพงษ์ เป็นประธานกรรมการสำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล 

“แต่กลับแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด ด้วย

การสร้างกลไกราคาขึ้นมาใหม่ เพิ่มกำาไร

ให้ผู้ค้าฉลากที่เดิมมีกำาไร 5.60 บาท เพิ่ม

เป็น 9.60 บาท โดยต้นทุนหวยเป็นใบละ 

70.40 บาท และหวังว่ากำาไรที่ผู้ขายได้

เพิ่มขึ้น จะทำาให้ไม่มีการจำาหน่ายฉลากเกิน

ราคา แต่ผลลัพธ์กลับตรงข้าม ผู้ค้าสลาก

กลับมีกำาไรเพิ่มเท่าตัว ไปจนถึงมาตรการ

จับจริงของหวยที่เกินราคากลับส่งผลเสีย

กับแม่ค้าพ่อค้ารายเล็กๆ กลายเป็นช่องทาง

ให้เจ้าหน้าที่ตำารวจบางคนทุจริตเก็บส่วย 

นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 57-65 รัฐบาลแก้ปัญหา

หวยแพงด้วยการพิมพ์สลากเพิ่มขึ้นทุกปี ก็

ยังไม่สามารถแก้ราคาหวยแพงได้ สะท้อน

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ถึงมีอำานาจมากล้นจาก 

ม.44 แต่ไร้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหา”

น.ส.อรุณีกล่าวอีกว่า วันน้ี พล.อ. 

ประยุทธ์และนายเสกสกลสมุนคู่ใจ กลับคิด

จะแก้ปัญหาหวยแพงแบบผิวเผิน เพียงแค่

ควบคุมราคาหวย ขณะท่ีต้ังแต่ยุคไทยรักไทย 

ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ แก้ปัญหา

หวยแพงด้วยการเอาหวยใต้ดินข้ึนมาอยู่บน

ดิน เป็นสลากเลขท้าย 3 และ 2 ตัว สามารถ

แก้ราคาหวยแพงได้ และยังสามารถปราบ

เจ้ามือหวยใต้ดินให้อยู่หมัด นำารายได้เข้า

รัฐบาลปีละเกือบ 10,000 ล้านบาท และนำา

เงินหวยไปเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก

ในชนบท ด้วยโครงการ 1 ตำาบล 1 ทุนไป

เรียนต่างประเทศ วันน้ีมาถึงยุคของพรรค

เพื่อไทย นำาเสนอนโยบายหวยบำาเหน็จ  โดย

มีเป้าหมายท่ีจะเปล่ียนให้หวยกลายเป็นเงิน

ออมสำาหรับคนมีรายได้น้อย ทำาให้หวยกลาย

เป็นท้ังโอกาสและทางเลือกในการออมของ

คนยากจน

“ทุกวันน้ีรัฐบาลมีรายได้จากหวย

กว่าปีละ 192,000-240,000 ล้านบาท แต่ 

พล.อ.ประยุทธ์กลับแก้ปัญหาหวยแพงแบบ

พายเรือในอ่าง อยากถาม พล.อ.ประยุทธ์ว่า 

กำาลังใช้หวยเป็นเครื่องมือผลิตกล้วยแจกใน

สภาเพื่อรักษาเก้าอ้ีนายกฯ ใช่หรือไม่ วันน้ี

ประชาชนเดือดร้อน หน้ีสินล้นพ้นตัว คน

ไทยจนถ้วนหน้า ความหวังท่ีย่ิงใหญ่ของคน

ไทยไม่ใช่มีแต่หวย แต่หวังให้ พล.อ.ประยุทธ์

ลาออกสักที” น.ส.อรุณีกล่าว.

โพลชี้

จากผลกระทบภัยสงคราม รัสเซีย  ยูเครน

ที่น่าพิจารณาคือ มาตรการที่

อยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างสุขช่วง

สงกรานต์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 

97.3 สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดราคา

น้ำามัน กระตุ้นท่องเที่ยว เศรษฐกิจท้องถิ่น 

รองลงมาคือร้อยละ 96.8 ระบุผู้ประกอบ

การลดราคาสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่ให้

ประชาชน, ร้อยละ 94.4 ระบุตำารวจ ทหาร 

ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกัน

อาชญากรรม, ร้อยละ 94.1 ระบุมีมาตรการ

เข้มลดอุบัติเหตุบนถนน สัญจรไปกลับ

ภูมิลำาเนาไม่ติดขัด เช่น เคลียร์พื้นผิวเส้น

ทางจราจร มีจุดพักรถ จุดบริการประชาชน

ตลอดเส้นทางต่างๆ รณรงค์เมาไม่ขับ ทำา

ตามกฎหมาย สัญญาณป้ายจราจรชัดเจน

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 

93.8 ระบุภาครัฐเกี่ยวข้อง ตรวจ ATK 

ประชาชนทุกช่องการเดินทางก่อนเข้า

พื้นที่ทั้งไปและกลับ ลดโอกาสกระจาย

เชื้อ อำานวยความสะดวกตรวจหาเชื้อให้

ประชาชน ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำาบล, ร้อยละ 92.5 ระบุ ประชาชน

ให้ความร่วมมือตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดิน

ทางด้วยตนเอง ทำาตามมาตรการควบคุม

โรค รับผิดชอบต่อสังคม และร้อยละ 87.9 

ระบุตรวจสภาพรถ พร้อมใช้งาน ทำาตาม

กฎหมายเคร่งครัด ไม่ประมาท จอดพัก

นอนตามจุดบริการประชาชน เมาไม่ขับ 

ตามลำาดับ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ใน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 นี้ คาดว่าจะ

มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำาเนา รวมถึง

ออกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

เป็นจำานวนมาก โดยขณะนี้ ได้มีประชาชน

บางส่วนออกเดินทางแล้ว ด้วยความห่วงใย 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม จึงได้กำาชับกระทรวง

คมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำานวยความสะดวก

การเดินทางของประชาชน พร้อมเน้นย้ำา

มาตรการลดอุบัติเหตุ ให้การเดินทางของ

ประชาชนเกิดความปลอดภัยสูงสุด

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี

ยังกำาชับให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

อย่างเข้มงวด ในกรณีพบพฤติกรรมฝ่าฝืน

กฎจราจร และพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้

เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมักจะพบในช่วงเทศกาล 

ไม่ว่าจะเป็นการขับรถด้วยความเร็วเกิน

กำาหนด เมาสุรา เป็นต้น เพื่อสร้างความ

มั่นใจ และสร้างความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน นอกจาก

นี้ ยังขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความ

ระมัดระวัง  ขับขี่ยานพาหนะด้วยความไม่

ประมาท มีสติในการเดินทาง ดื่มไม่ขับ ไม่

ขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด เพื่อความ

ปลอดภัยในการเดินทาง ให้ปีนี้เป็นเทศกาล

สงกรานต์แห่งความปลอดภัย  

“นายกฯ ยังกำาชับให้กระทรวง

สาธารณสุขดูแลด้านสุขอนามัยของ

ประชาชนระหว่างเดินทางด้วย โดยให้มีการ

ประสานกับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อระวัง

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ

การรวมกลุ่มบริเวณป๊ัมน้ำามัน จุดพักรถ ซ่ึง

จะต้องไม่แออัดจนเกินไป อันจะก่อให้เกิด

ความเส่ียงในการติดเช้ือได้  และขอให้ผู้เดิน

ทางสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หม่ัน

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และหลีกเล่ียง

พ้ืนท่ีผู้คนแออัด เพื่อท่ีจะได้กลับภูมิลำาเนา

อย่างปลอดภัย ท้ังต่อตนเอง ครอบครัว และ

คนรอบข้าง” น.ส.ไตรศุลีกล่าว. 

ตราด • ทหารพรานนั่งดื่ม

เหล้ากับแฟนสาว จู่ๆ ชักปืนยิง

ลำาคอบาดเจ็บก่อนหลบหนีไป

พร้อมอาวุธ ผบ.ฉก.นย.ตราด

เร่งติดตามเพื่อนำามามอบตัว 

คาดเกิดจากความหึงหวง

เวลา 00.40 น. วันท่ี 

10 เม.ย.65 ตำารวจ สภ.ไม้รูด

รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนยิงกัน มี

ผู้บาดเจ็บสาหัส 1 ราย ท่ีอยู่ 

77/1 ม.5 บ้านคลองเคียน ต.ไม้

รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จึง

ส่ง ร.ต.ท.ไพโรจน์ ทองเกตุแก้ว 

หัวหน้าชุดสายตรวจพร้อมกำาลัง

ไปตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บชื่อ 

น.ส.นิตยา ป่างปู่ อายุ 19 ปี ถูก

ยิงท่ีลำาคอบาดเจ็บสาหัส และถูก

นำาตัวส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่

ไปก่อนหน้าแล้ว 

เบื้องต้นจากการสอบ

ปากคำาพี่สาวผู้บาดเจ็บ ทราบ

ว่าผู้ก่อเหตุคือ อส.ทพ.พิชิต 

มานะกิจ สังกัดกองร้อยทหาร

พรานนาวิกโยธินที่ 536 ซึ่งเป็น

แฟนหนุ่มของผู้บาดเจ็บ  โดย

ก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ

เที่ยงคืนผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บ

นั่งดื่มสุราอยู่ในห้องพัก ก่อน

จะได้ยินเสียงปืน 1  นัด เมื่อ

วิ่งเข้าไปดูพบว่าน้องสาวถูกยิง

และนอนแน่นิ่งอยู่บนที่นอน 

ส่วนผู้ก่อเหตุหลบหนีไปทาง

หน้าต่างพร้อมอาวุธ

ล่ า สุ ด ตำ า ร ว จ ยั ง ไ ม่

สามารถจับกุมตัวได้ โดยรูป

พรรณสัณฐานสวมเสื้ อสี

ดำา กางเกงขาสั้นสีดำา หาก

ประชาชนพบเห็นบุคคลคล้าย

กับผู้ก่อเหตุให้รีบแจ้ง 191 ทันที

ด้านนาวาเอกพงษ์ศักดิ์ 

ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะ

กิจนาวิกโยธินตราด (ผบ.

ฉก.นย.ตราด) กล่าวว่า ตน

ได้รับรายงานจากหัวหน้าชุด

ควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน

ที่  3 (ชค.ทพ.นย.ที่ 3) (เขาล้าน) 

แล้วถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง

ได้ขอให้หัวหน้าชุดและเพื่อนๆ 

ทหารพรานติดต่อผู้ก่อเหตุให้

เดินทางเข้ามอบตัว เนื่องจาก

ไม่ต้องการให้เกิดการบุกเข้า

จับกุม ซึ่งผู้ก่อเหตุน่าจะยังไม่

ได้หลบหนีไปไหน  นอกจากนี้

หัวหน้าชุดฯ ได้เตรียมทำาเรื่อง

การปลดทหารพรานรายนี้แล้ว 

รอแต่เรื่องการเซ็นคำาสั่งจากผู้

บังคับบัญชาโดยตรงเท่านั้น 

ทั้งนี้ สาเหตุที่แท้จริง

ทราบว่าเกิดจากความหึงหวง

เป็นหลัก และการใช้อาวุธก็

เป็นอาวุธไทยประดิษฐ์ ไม่ได้

ใช้อาวุธประจำากาย ส่วนความ

คืบหน้าจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อ

ไปหากสามารถติดตามตัวมา

มอบตัวได้.

ทพ.หึงแฟนสาววัยใสชักปืนยิงบาดเจ็บ

จับ62นทท.จัดปาร์ต้ียาคาร้านอาหาร

ลำาปาง • เวลาประมาณ 01.00 น.                                        

เศษ วันท่ี 10 เม.ย. 65 สมาคมกู้ภัย

อัมรินทร์ลำาปางได้รับแจ้งมีเหตุคน

ทะเลาะวิวาททำาร้ายร่างกายกัน 

บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้า

วัดหนองเจริญ ม.14 ต.ชมพู อ.เมือง

ลำาปาง ซ่ึงกำาลังจัดงานเฉลิมฉลองผูก

บุญพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต โดย

จัดเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน เร่ิมมาต้ังแต่

วันท่ี 8 เมษายน และจะส้ินสุดในวัน

ท่ี 10 เมษายน โดยเจ้าหน้าท่ีได้ช่วย

ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและลำาเลียงผู้

ได้รับบาดเจ็บจำานวนหลายรายส่งโรง

พยาบาลลำาปาง  

โดยท่ีเกิดเหตุเป็นบริเวณลาน

อเนกประสงค์หน้าวัดหนองเจริญ ท่ี

มีการจัดงานเฉลิมฉลอง มีวงดนตรี 

รำาวง และมีการจำาหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ซ่ึงมีผู้คนมาร่วมงาน

จำานวนมาก ปรากฏว่าหลังจากงาน

เลิกแล้ว มีกลุ่มวัยรุ่นในพ้ืนท่ีซ่ึงได้

ดื่มเบียร์กันจนเมามายเกิดการเขม่น

กับกลุ่มปล่อยเงินกู้ร้อยละ 20 จนมี

การขว้างขวดเบียร์ใส่กัน และตามมา

ด้วยการเข้ารุมทำาร้ายร่างกายอย่าง

ชุลมุน จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 

4-5 ราย ส่วนใหญ่เป็นชายวัยรุ่นอายุ

ระหว่าง  20-30 ปี มีท้ังได้รับบาดเจ็บ

ปานกลางและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

จากการสอบถามทราบว่า ช่วง

ใกล้จะเลิกงานวัยรุ่นท้ังสองฝ่ายมี

การโต้เถียงทะเลาะวิวาทกันจนบาน

ปลายและเกิดการรุมทำาร้ายกัน โดย

มีตำารวจบ้านพยายามเข้าระงับเหตุ

แต่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากมี

จำานวนมากและอยู่ในอาการมืนเมา 

หลังเกิดเหตุ ตำารวจ สภ.เขลางค์นคร

ได้เข้ามาสอบสวนจุดเกิดเหตุและ

สอบปากคำากลุ่มวัยรุ่นเพื่อดำาเนินคดี

ต่อไป.

โจ๋เมืองลำาปาง

ปะทะแก๊งเงินกู้

งานฝังลูกนิมิต ขอนแก่น • ตำารวจรวบ 62 

นักท่องเที่ยวจัดปาร์ตี้ยาไอซ์ 

ในร้านอาหารชื่อดังกลางเมือง

ขอนแก่น ของกลางอื้อ พร้อม

ออกหมายเรียกเจ้าของร้าน

เอาผิดทุกข้อหา

เมื่อเวลา 02.00 น. วัน

ที่ 10 เม.ย.65 พล.ต.ต.นพเก้า 

โสมนัส ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น 

พร้อมด้วย  พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทย

พุทธา รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น,  

พ.ต.อ.ณัฏฐ์ โหม่งพุฒ ผกก.

สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น นำา

ตำารวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัด

ขอนแก่น และ สภ.บ้านเป็ด

ออกตรวจความเรียบร้อยใน

พื้นที่รับผิดชอบ จนพบว่าที่ร้าน

อาหารลานไม้ ริมถนนมะลิวัลย์ 

ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น 

ยังคงมีลูกค้านั่งดื่มกินกันอยู่

เต็มร้าน  

เมื่อตรวจภายในร้านพบ

มีการจัดปาร์ตี้มั่วสุมเสพยาเสพ

ติดกันอยู่ บางคนวิ่งหนีเข้าไป

หลบในห้องน้ำา ซึ่งสามารถ

ควบคุมตัวไว้ ได้ทั้งหมด 62                                        

คน เมื่อตรวจปัสสาวะพบว่า                                                  

48 รายมีสารเสพติดอยู่ ใน

ร่างกาย  

พล.ต.ต.นพเก้ากล่าวว่า 

จากการเข้าตรวจพบว่าไม่ใช่

แค่การนั่งดื่มกินธรรมดาทั่วไป 

แต่ยังมีการเสพยาเสพติดด้วย 

เมื่อตรวจสอบตามโต๊ะก็พบ

ซองบรรจุยาไอซ์ วางอยู่บนโต๊ะ 

รวมถึงพบซองเปล่าและซองที่

ยังบรรจุยาไอซ์ทิ้งในถังขยะอีก

จำานวนมากด้วย จึงเรียกตรวจ

ปัสสาวะทั้งหมดและพบผลเป็น

บวก 48 รายดังกล่าว

จึงมอบให้ตำารวจ สภ. 

บ้านเป็ดควบคุมตัวไปดำาเนิน

คดีตามกฎหมาย ในข้อหาเสพ

ยาเสพติดให้ โทษ (ยาไอซ์, ยาเค) 

โดยไม่ได้รับอนุญาต และนัก

ท่องเที่ยวทั้งหมด 62  คนยังถูก

แจ้งข้อหา ผู้ใดกระทำาการหรือ

ดำาเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้

เกิดสภาวะที่ ไม่ถูกสุขลักษณะ

ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ โรคติดต่อ

อันตราย หรือโรคระบาดแพร่

ออกไปตามประกาศ พ.ร.บ.โรค

ติดต่อ พ.ศ.2558 ม.34 (6)

“นอกจากนี้ยังได้จับกุม

ผู้จัดการหรือผู้ดูแลร้าน คือ

นางบุษกร อุ่นวันที อายุ 40 

ปี ที่อยู่ 331 ม.4 ต.บ้านเป็ด 

อ.เมืองขอนแก่น ในข้อหาฝ่าฝืน

ประกาศคำาสั่งจังหวัดขอนแก่น 

เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง

ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 จ.ขอนแก่น 

ฉบับที่ 65 ในส่วนของเจ้าของ

ร้านทราบชื่อคือ น.ส.อติกานต์ 

บัวเป็ง  อายุ 44 ปี ที่อยู่ 38 ม.

10 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

โดยได้สั่งการให้ตำารวจ สภ.บ้าน

เป็ดออกหมายเรียกมารับทราบ

ข้อกล่าวหาเพื่อสอบสวนและ

ดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป”.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา
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ติดโควิด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ขอให้ประชาชนที่จะ

เดินทางกลับสู่ภูมิลำาเนาในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง เน้น

มาตรการ Self Clean Up เพื่อให้มั่นใจว่า

ตนเองปลอดจากเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK 

คัดกรองตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการ

แพร่เชื้อ และเมื่อถึงภูมิลำาเนาควรออก

นอกบ้านเท่าที่จำาเป็น ไม่ไปในสถานที่เสี่ยง 

แออัด พร้อมสำารวจอาการตนเองเข้าข่ายได้

รับเชื้อโควิด-19 หรือไม่ 

ขณะที่  ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญา

เลิศ รองเลขาธิการสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก 

สปสช. กล่าวถึงการดึงร้านขายยา 700 

แห่ง ดูแลผู้ป่วยโควิดทางสื่อออนไลน์ว่า 

เป็นการให้บริการแบบผู้ป่วยนอกแยกกักตัว

ที่บ้าน หรือเจอ แจก จบ เนื่องด้วยปัจจุบัน

มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มสูงอย่าง

มาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่

ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่มาก สปสช.ได้

ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่ม

นี้เข้าถึงระบบบริการรักษาโดยสะดวก ซึ่ง

ขณะนี้มีร้านยาทยอยขึ้นทะเบียนในระบบ

กับ สปสช.แล้ว 500 แห่ง

“ร้านยาที่ เข้าร่วมให้บริการต้องมี

เภสัชกรประจำา ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

เจอ แจก จบ ที่ร้านยานั้น เช่นเดียวกับ

การเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลและหน่วย

บริการอื่นๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ โดยก่อนให้บริการจะมีการพิสูจน์

ตัวตนของผู้รับบริการเพื่อยืนยันการเข้ารับ

บริการโดยใช้บัตรประชาชน และบันทึก

ข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม AMED 

Telehealth ระบบบริการการแพทย์ทางไกล 

ซึ่งพัฒนาโดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการ

บันทึกข้อมูลเพื่อส่งเบิกกับ สปสช.” รอง

เลขาฯ สปสช.กล่าว

ด้านนายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส. 

นนทบุรี พรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงข่าว

เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโค

วิด-19 ให้กับกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป และ

กลุ่มเสี่ยง 608 ว่า เคยร้องเรียนมาเมื่อ

ปลายปี 2564 แต่ผ่านมา 4 เดือนกลับพบว่า

รายงานการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 จังหวัดที่ฉีดมี

ไม่ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ทำาให้บางจังหวัดมีผู้

เสียชีวิตสูงขึ้น อยากถามว่าเหตุใดรัฐบาล

เร่งฉีดวัคซีนได้เพียงเท่านี้

“กรณีที่มีการลักลอบนำาเข้ายาฟาวิ

พิราเวียร์ และมีขายตามโซเชียลช่องทาง

ต่างๆ ทั้งที่ยามีผลกระทบต่อตับและไต หาก

คนป่วยไม่ได้กินยาตามที่แพทย์สั่ง อาจ

ส่งผลให้เสียชีวิตได้ เพราะเป็นยาควบคุม

พิเศษ ไม่สามารถนำามาจำาหน่ายจ่ายแจก

กับประชาชนทั่วไปได้ แต่เหตุใดปล่อยให้

นำาเข้ามาขายได้อย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ใน

ฐานะ ผอ.ศบค. สมควรต้องรับผิดชอบ ถ้า

ไม่ลาออก ต้องปรับ ครม.เพื่อให้คนที่เก่ง

เข้ามาบริหารงาน” ส.ส.เพื่อไทยรายนี้กล่าว.

คนกรุง

 

ที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุง 

เทพมหานคร พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 38.84 

ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 

เพราะเป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีวิสัย

ทัศน์ ตั้งใจในการทำางาน และลงพื้นที่รับ

ฟังปัญหาของประชาชน, อันดับ 2 ร้อยละ 

26.58 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ, อันดับ 3 ร้อย

ละ 10.06 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมือง (อิสระ) เพราะเป็นคนมีประสบการณ์ 

บริหารงานเก่ง และสามารถสานต่องานได้

อย่างต่อเนื่อง 

อนัดบั 4 รอ้ยละ 6.83 ระบวุา่เปน็นาย

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 

เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ๆ และ

สามารถพัฒนาให้กรุงเทพฯ มีความเจริญ

ก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติได้, อันดับ 5 ร้อย

ละ 6.02 ระบุว่าเป็นนายวิโรจน์ ลักขณา

อดิศร (พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ 

มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการทำางาน, 

อันดับ 6 ร้อยละ 2.94 ระบุว่าไปลงคะแนน 

ไม่เลือกใคร (Vote NO), อันดับ 7 ร้อยละ 

2.28 ระบวุา่เปน็นายสกลธ ีภทัทยิกลุ (อสิระ) 

เพราะมีประสบการณ์ ในการบริหารงาน 

และช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ อย่าง

ต่อเนื่อง, อันดับ 8 ร้อยละ 2.06 ระบุว่าจะ

ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, อันดับ 9 ร้อย

ละ 1.98 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล 

(อิสระ) เพราะเป็นคนซื่อสัตย์ ทำางานดี มีผล

งาน และเป็นคนมีวิสัยทัศน์ 

อันดับ 10 ร้อยละ 1.47 ระบุว่าเป็น 

น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ

ชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทย

สร้างไทย และร้อยละ 0.94 ระบุว่าอื่นๆ 

ได้แก่ พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล 

(อิสระ), น.ส.วัชรี วรรณศรี (อิสระ), นาย

วีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ), นายศุภ

ชัย ตันติคมน์ (อิสระ),  นายประยูร ครอง

ยศ (อิสระ), นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ 

(อิสระ) และนายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ 

(อิสระ)   

สำาหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือก

ให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อจำาแนกตามกลุ่ม

เขตการปกครองของกรุงเทพฯ พบว่า 

1.กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 

39.88 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ, อันดับ 2 

ร้อยละ 22.15 ยังไม่ตัดสินใจ, อันดับ 3 ร้อย

ละ 11.39 พล.ต.อ.อัศวิน และอันดับ 4 ร้อย

ละ 10.13 นายวิโรจน์ 2.กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 

อันดับ 1 ร้อยละ 38.79 ระบุว่าเป็นนายชัช

ชาติ, อันดับ 2 ร้อยละ 28.88 ยังไม่ตัดสิน

ใจ, อันดับ 3 ร้อยละ 9.05 พล.ต.อ.อัศวิน 

และอันดับ 4 ร้อยละ 7.33 นายสุชัชวีร์ 

3.กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 

40.53 ระบวุา่เปน็นายชชัชาต,ิ อนัดบั 2 รอ้ย

ละ 26.89 ยังไม่ตัดสินใจ, อันดับ 3 ร้อยละ 

10.99 พล.ต.อ.อัศวิน และอันดับ 4 ร้อยละ 

7.58 นายวิโรจน์ 

4.กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 

1 ร้อยละ 38.30 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ,  

อันดับ 2 ร้อยละ 27.66 ยังไม่ตัดสินใจ,  

อันดับ 3 ร้อยละ 9.22 พล.ต.อ.อัศวิน 

และอันดับ 4 ร้อยละ 6.38 นายสุชัช

วีร์ และนายวิโรจน์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

5.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 

45.03 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ, อันดับ 2 

ร้อยละ 21.99 ยังไม่ตัดสินใจ, อันดับ 3 ร้อย

ละ 9.42 พล.ต.อ.อัศวิน และอันดับ 4 ร้อย

ละ 8.38 นายสุชัชวีร์ 6.กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

อันดับ 1 ร้อยละ 31.91 ระบุว่าเป็นนายชัช

ชาต,ิ อนัดับ 2 รอ้ยละ 29.36 ยงัไม่ตดัสินใจ, 

อันดับ 3 ร้อยละ 10.64 พล.ต.อ.อัศวิน และ

อันดับ 4 ร้อยละ 8.09 นายสุชัชวีร์ 

อัศวินมั่นใจขยับขึ้นที่ 1 ได้แน่

ทางด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ผู้สมัครรับ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ กล่าวถึง

ผลสำารวจของนิด้าโพลที่มีคะแนนอยู่อันดับ 

3 ว่า ความจริงตนอยู่อันดับที่ 2 เพราะ

อันดับ 1 เป็นของนายชัชชาติ เพราะอันดับ 

2 ร้อยละ 26.58 ยังไม่ตัดสินใจ จึงเชื่อว่ายัง

ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับที่ 2 ซึ่งตนเพิ่ง

เปิดตัว แต่ไม่ได้มีความกังวลอะไร และยัง

มองว่าไม่ใช่ปัญหา 

“ยังมีความม่ันใจ และเชื่อว่าผมจะต้อง

ขยับข้ึนมาอันดับท่ี 1 อย่างแน่นอน โดยไม่

จำาเป็นต้องปรับกลยุทธ์การหาเสียงอะไรเพ่ิม

เติม เพียงแต่เดินหน้าหาเสียงทบทวนความ

จำาของพ่ีน้องประชาชนในส่ิงท่ีผมเคยทำาไป

แล้ว และจากน้ีต้องทำาความจริงให้ปรากฏ 

ผมไม่มีนโยบายท่ีเลิศหรูมากมาย ผมคือนัก

ปฏิบัติ ไม่ต้องมีนโยบายใดท่ีดูโก้หรือดูเท่ เพียง

แค่เราลงมือทำา ซ่ึงแบบน้ีในภาษามวยเรียกว่า 

พูดน้อยแต่ต่อยหนัก ทำามากๆ แล้วจะดีเอง” 

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวอย่างม่ันใจ 

ส่วนกรณีที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ หลายคน

ให้ความสำาคัญกับพ่อค้าแม่ค้าริมทางเท้า 

หาบเร่แผงลอย โดยสนับสนุนให้มีการ

ค้าขายได้ทุกวันนั้น พล.ต.อ.อัศวินกล่าว

ว่า ทั้งหมดจะต้องอยู่บนความถูกต้องตามที่

ปฏบิตักินัมาแลว้ ซึง่เรื่องแบบนีส้ญัญากนัไม่

ได้ ใครที่บอกว่าจะทำาได้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นผู้

ว่าฯ หรือไม่ ซึ่งแนวนโยบายของตน คือการ

คืนความเป็นธรรมให้กับสังคม ทั้งผู้ค้าและ

คนเดินถนน หากได้กลับมาเป็นผู้ว่าฯ ค่อย

กลับมาพิจารณาเรื่องนี้กันอีกครั้ง ทั้งนี้ การ

หาเสียงของตนไม่ได้หลอกลวงประชาชน 

ยนืยนัวา่ตนไม่ใชพ่รรคการเมอืง หรอืนกัการ

เมือง และไม่ได้ทำาการเมือง แต่ตนทำาการ

บ้านเพื่อให้สังคมดีขึ้น

ท้ังน้ี ในช่วงเช้า พล.ต.อ.อัศวินพร้อม

นายอดุลย์ เซะวิเศษ ผู้สมัคร ส.ก.เขตสะพาน

สูง หมายเลข 1 ลงพ้ืนท่ีหาเสียงท่ีตลาดสัมมา

กร เขตสะพานสูง จากน้ันได้ไปหาเสียงต่อ

ท่ีตลาดหน้าสวนพฤกษชาติ คลองจ่ัน เขต

บางกะปิ และพบปะพ่ีน้องประชาชนชุมชน

คลองลำาพังพวย เขตบางกะปิ 

ขณะที่นายชัชชาติ ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม. กลุ่มอิสระ เดินหน้าหาเสียงที่เขต

มีนบุรี เริ่มต้นที่วัดบางเพ็งใต้ นมัสการ

คณะสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมกับ

ชาวมีนบุรี จากนั้นล่องเรือคลองแสนแสบ

สำารวจวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งคลอง และ

พูดคุยกับผู้ค้าและประชาชนที่ตลาดน้ำาขวัญ

เรียม แหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเขตมีนบุรี 

รวมทั้งตลาดนัดจตุจักร (มีนบุรี) เพื่อรับฟัง

ปัญหาและความต้องการในพื้นที่ โดยนาย

ชัชชาติระบุว่า คลองเป็นหัวใจของเมืองที่

ต้องดูแล ระหว่างเส้นทางหาเสียงเขตมีนบุรี 

ได้แวะสำารวจประตูน้ำาระบายน้ำาบางชัน 

ตรวจสอบแผนการระบายน้ำาคลองแสน

แสบเชื่อมกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา ที่สามารถ

ฟื้นฟูคุณภาพน้ำาได้มีประสิทธิภาพจากเดิม

ที่พบปัญหาเน่าเสีย สามารถใช้เป็นต้นแบบ

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำาเน่าเสียคลองแสน

แสบ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ นายชัชชาติยังได้สำารวจ

จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสาย

สีส้ม บริเวณสถานีมีนบุรี ใกล้แยกถนน

รามคำาแหง-รม่เกลา้ พรอ้มกบัชนูโยบายเดนิ

ทางดี ด้วยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

สายรองเชื่อมต่อการเดินทางจากตรอก

ซอยไประบบขนส่งมวลชนสายหลัก ขณะ

เดียวกันเสนอขยายเส้นทางเรือโดยสาร

คลองแสนแสบจากบางกะปิไปมีนบุรี พร้อม

พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ำาเชื่อมกับ

ระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ อาทิ รถเมล์และ

รถไฟฟ้า 

น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

พรรคไทยสร้างไทย พร้อมนายสรเทพ โรจน์

พจนารชั ผูส้มคัร ส.ก.เขตพระนคร พรรคไทย

สรา้งไทย และกลุม่นกัวิง่เพื่อนโรงเรยีนสวน

กุหลาบ ออกตัววิ่งรอบพระนคร เพื่อออก

กำาลังกายชมความงามของเมืองพระนคร

ในยามเช้า โดยระบุเส้นทางวิ่งเป็นรูปแบท

แมนในวันนี้ ผู้ออกแบบมาร่วมนำาวิ่งด้วย 

รวมเส้นทาง 11 กิโลเมตร ตามหมายเลข

ของ น.ต.ศิธา ซึ่งพระนครเป็นเมืองที่มี

เสน่ห์รายล้อมไปด้วยโบราณสถานและศิลป

วัฒนธรรม ร้านอาหารและเศรษฐกิจใน

ชุมชน การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยการ

ใช้ sport tourism สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ

ชุมชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

สับสนเบอร์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กับ ส.ก.

นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครรับเลือก

ตัง้ผูว้า่ฯ กทม. หมายเลข 3 กลา่วระหวา่งการ

ลงพื้นที่หาเสียงที่สวนพฤกษชาติ คลองจั่น 

ว่าได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับ

ภาพรวมเรื่องค่ารถไฟฟ้า ซึ่งเรื่องนี้ยังอยู่

ในระหว่างรอเข้าคณะรัฐมนตรี คิดว่าถ้ามี

โอกาสได้เป็นผู้ว่าฯ จะเอาสัญญาหรือการ

เจรจามาดูอีกครั้งหนึ่ง เพื่อดูว่ามีจุดไหนที่

ทำาให้ราคาถูกลงได้มากกว่านี้ นอกจากนี้สิ่ง

หนึ่งที่ลงพื้นที่แล้วยังได้รับฟังจากประชาชน

คือเรื่องของความสับสนเกี่ยวกับหมายเลข

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.กับ ส.ก.อยู่ ซึ่งคณะ

กรรมการการเลือกตั้งต้องประชาสัมพันธ์ให้

หนักกว่านี้ รวมถึงผู้สมัครเองด้วย 

วันเดียวกัน นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์

ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุเรื่อง “ชุมนุมได้ทุก

ที่! หมิ่นเหม่หรือไม่” ว่า วันก่อนมีประเด็นที่

นายชัชชาติให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์

ช่องหนึ่งถึงการแก้ปัญหาการชุมนุมในพื้นที่ 

กทม. ว่าจะทำาอย่างไรไม่ให้สร้างปัญหาให้

คนที่ไม่ได้มาร่วมชุมนุม

แต่ปรากฏว่า น.ส.พรรณิการ์ วานิช 

แกนนำาคณะกา้วหนา้ ทีส่นบัสนนุนายวโิรจน ์

แสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ พร้อม

บอกว่าการชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ

ประชาชน ต้องเกิดได้ทุกที่ ในฐานะที่เคย

ทำางานในตำาแหน่งรองผู้ว่าฯ กทม. และ 

ส.ส.กทม. โดยในป ี2553 ยงัเปน็กรรมาธกิาร

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ

ชุมนุมสาธารณะ เห็นต่างจาก น.ส.พรรณิ

การ์ แม้การชุมนุมจะเป็นการแสดงสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน แต่ต้องเคารพสิทธิ

เสรีภาพของผู้อื่นเช่นเดียวกัน 

พ.ร.บ.การชมุนมุสาธารณะ พ.ศ.2558 

ในมาตรา 10 ไดเ้ปดิชอ่งใหข้ออนญุาตชมุนมุ

ไว้ และเขียนไว้ชัดเจนว่า ชุมนุมที่ ไหน

ได้ และไม่ได้ โดยในมาตรา 7 บัญญัติไว้

ว่า “การจัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมี

หนึ่งร้อยห้าสิบเมตรจากพระบรมมหาราช

วัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือ

ของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้น

ไป พระราชนิเวศน์ พระตำาหนัก หรือจาก

ที่ซึ่งพระมหากษัตริย์  พระราชินี พระ

รัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้า

ขึ้นไป หรือผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ 

ประทับหรือพำานัก หรือสถานที่พำานักของ

พระราชอาคันตุกะ จะกระทำามิได้”

“ในช่วง 2-3 ปีนี้มา คุณช่อ และ

องคาพยพ แสดงความเห็นสนับสนุนการ

ชุมนุมของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามโฉบ

เฉี่ยวไปชุมนุมในสถานที่สำาคัญที่กฎหมาย

ห้ามเอาไว้หลายครั้ง การออกมาบลัฟ

นโยบายของคุณชัชชาติ จึงชวนให้สงสัยว่า 

กำาลังเอาใจคนกลุ่มนี้เพื่อหาเสียงทางอ้อม

ให้กับคุณวิโรจน์หรือไม่ พฤติกรรมในอดีต

ของคุณช่อ กับความคิดที่ต้องชุมนุมได้ทุก

ที่ ชวนให้คิดจริงๆ ว่าจะสื่อถึงอะไร และนำา

ไปสู่การตีความหมิ่นเหม่ที่อาจทำาให้คนไทย

ไม่สบายใจ ผมว่าการแข่งขันครั้งนี้ มาสู้กัน

ด้วยนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

จริงๆ เราต้องการผู้ว่าฯ กทม.ที่มาทำางาน

ให้คนกรุงเทพฯ ไม่ได้ต้องการคนที่จะมา

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรที่พลันแต่จะ

สร้างความขัดแย้งให้กับคนในสังคม” นาย

พนิตระบุ.


